Tình Yêu Của 12 Chòm Sao

Giới thiệu
Truyện này mình chỉ lấy tên của 12 chòm sao thôi nhé. Vì mình không viết đúng tính cách và sở thích của 12 chòm sao đâu. Đây là lần đầu tiên viết về thể loại này có gì không đúng mong mọi người chỉ bảo * cúi đầu cảm ơn.

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/tinh-yeu-cua-12-chom-sao

Mục lục

1. Chương 1: Gtnv

2. Chương 2 : Gtnv (tt)

3. Chương 3: Ngày Buồn

4. Chương 4 : Cuộc Sống Mới

5. Chương 5: Về Việt Nam

6. Chương 5 : Lớp Học

7. Chương 6

8. Chương 7

9. Chương 8; Náo Loạn Bar

10. Chương 9: Náo Loạn Bar(tt)

11. Chương 10

12. Chương 11:thông Báo Về Buổi Party

13. Chương 12:

14. Chương 13

15. Chương 14

16. Chương 15: Couple 1 Kim Ngưu - Song Ngư

17. Chương 16:đi Chơi

18. Chương 17: Rắc Rối Ở Đảo Yusu

19. Chương 18: Rắc Rối Ở Đảo Yusu (tt)

20. Chương 19: Tiếp Theo

21. Chương 20

22. Chương 21

23. Chương 22

24. Chương 23

25. Chương 24:bắt Đầu Quậy Phá

26. Chương 25(tt)

27. Chương 26

28. Chương 27

29. Chương 28:bị Nhốt Trong Phòng Tối

30. Chương 29(tt)

31. Chương 30

32. Chương 31

33. Chương 32

34. Chương 33

35. Chương 34

36. Chương 35

37. Chương 36

38. Chương 37

39. Chương 38

40. Chương 39

41. Chương 39

42. Chương 40

43. Chương 41

1. Chương 1: Gtnv

1/ Bạch Dương : nữ
Tuổi :17

-Là thiên kim của tập đoàn Bạch gia đứng thứ 2 thế giới về mọi mặt . Và là người thừa kế chức chủ tịch FBI sau này. Là 1 người mạnh mẽ và cá tính, linh hoạt và năng động, bộc trực và thẳng thắn.Đai đen Karatedo, đai nâu Taekwondo.Mái tóc màu nâu hạt dẻ, xoăn nhẹ đến ngang vai. Đôi mắt nai to tròn, được rót vào màu xanh thẳm của đại dương càng mang đến cho cô một vẻ đẹp lạ thường. Là bang phó bang YBD

2/ Kim Ngưu : nam

Tuổi :17

-Là hoàng tử nước Pháp ( nhưng sau này về học nhé) . Mái tóc màu đen , che gần hết trán Chiếc mũi cao và thanh tú.Đôi mắt xanh da trời cùng cặp lông mày ngỗ ngược. đai đen Taekwondo, judo.Là bang phó bang Darkmoon

3/ Cự Giải : nữ

Tuổi :17

-mái mái tóc ngố ôm sát khuôn mặt, xõa dài màu tím than . Đôi mắt cam cùng cặp loog mày lá liễu . Chị này là 1 tiểu thư chính hiệu . nữ chủ nhân tương lai của tập đoàn chuyên về bệnh viện lớn thứ 7 t/g

4/ Xử Nữ : nữ

Tuổi : 17

Mái tóc vàng dài óng ả, đôi mắt màu tím than bí ẩn cùng nụ cười ngọt với đôi môi hồng đào.

giải nhì kiếm Nhật. Và là 1 hacker trong bang YBD chuyên quản lí những giữ liệu mật và bảo vệ hệ thống trong bang. Là con gái của tập đoàng chuyên về chế tạo điện tử đứng thứ 3 t/g

5/ Thiên Bình : nữ

Tuổi : 17

Mái tóc màu bạch kim xõa dài ngang lưng cùng khuôn mặt đẹp mê hồn làm điên đảo giới báo chí với nụ cười tuyệt đẹp và là 1 ca sĩ nổi tiếng của thế hệ tre.Thiên Bình có 1 đôi mắt màu xám tro man mác buồn khiến mọi người ko thể cưỡng lại được. Thiên Bình mà nhận mk xinh thứ 2 thì trên đời ko ai dám đứng nhất. giải nhất Karatedo cấp Thành phố , giải nhì Taekwondo cấp quốc gia,...Cô bị tai nạn mất trí nhớ vad được Bạch Dương đem về nhà mk sống.Là bang chủ bang YBD

6/ Sư Tử: nam

Tuổi :17

mái tóc đỏ ánh nâu thường buộc băng trắng quanh trán, nụ cười nửa miệng ngạo nghễ, ánh mắt đậm chất con trai của thần rừng-màu xanh lá thu hút .Ngày trước vốn là 1 con người hay cười hay ns nhưng từ khi chia tay người mk yêu(vì 1 lí do đặc biệt) trở nên lạnh lùng ít ns chuyện vs con gài trừ 1 số trường hợp .mái tóc đỏ ánh nâu thường buộc băng trắng quanh trán, nụ cười nửa miệng ngạo nghễ, ánh mắt đậm chất con trai của thần rừng-màu xanh lá thu hút .Con trai trưởng của công ty kinh doanh bất động sản lớn nhất thế giới. BANG CHỦ BANG darkmoon

7/ Song Tử : nam

Tuổi :17

mái tóc ánh xanh lá cùng đôi mắt đen trong veo , khuôn mặt thanh tú với vẻ đẹp hút hồn . Sát gái đến nỗi thánh còn phải gọi anh = cụ. Con trai của nhà thiết kế thời trang nổi tiếng trong thế giới.ua xe cấp thành phố, đai đen Karatedo, đai nâu Taekwondo, đai trắng judo,….Là bang phó bang darkmoon

2. Chương 2 : Gtnv (tt)

8/ Thiên Yết : nam
Tuổi :17

-là em họ của Bạch dương . Mái tóc đen dài cùng đôi mắt đỏ rực màu máu. khuôn mặt nghiêm túc, lạnh lùng đến đáng sợ. KO nói chuyện vs bất kì ai ngoài Bạch Dương và Thiên Bình ( sau này sẽ có thêm). Chỉ cười vs 1 mk Thiên Bình ( Bạch Dương 1 vài lần đc nhìn ké, chcs chắn sau này t/g sẽ cho thêm 1 người đặc bietj nữa haha).Là người thừa kế duy nhất của tập đoàng đứng thứ 3 t/g về mọi mặt. Bang phó bamh YBD. võ thuật giỏi , biết sử dụng kiếm, bắn cung

9/ Nhân Mã : nam

Tuổi :17. Mái tóc tím, đôi mắt cũng cùng màu TÍM,khuôn mặt mộc, đẹp tựa thiên sứ. kiếm nhật hạng ba toàn tỉnnh,đai đen judo,vovinam.Là con trai của tập đoàn đứng thứ 5 t/g về trang sức.Là hacker trong bang darkmoon1

10/ Ma Kết : nam

Tuổi : 17. sở hữu 1 khuôn mặt cực manly. mái tóc nâu sáng dài, ôm lấy đôi mắt tím trong veo thực sự thu hút. anh là 1 người nghiêm túc luôn làm việc và làm việc. ba là tổng thống nước Nhật.đua xe, kiếm nhật hạng nhất quốc gia, phi tiêu cực chuẩn. là bang chủ thứ 2 của bang darkmoon

11,Bảo Bình : nữ

Tuổi :17.MÁI TÓC màu đỏ .cùng đôi mắt trong veo màu nước, thường được bím trông rất đáng yêu, nụ cười hút hồn người khác, khuôn mặt thanh tú. chị này rất thông minh và ko thiếu phần quái dị. sở hữu một gia sản khổng lồ ba mẹ đều là những nhà phát minh giỏi. Chị này ko có võ nhưng thuộc loại bà chằn . Là hacker thứ 2 của bang YBD

12/ Song ngư : nữ

Tuổi : 17. Mái tóc cam vàng rực rỡ cùng đôi mắt trong veo màu nâu khói. cô là 1 con người yếu đuối, hiền lành - tiểu thư đài các 100 %.Là công chúa nước ITALY ( nhưng học ở Vn )

P/s: - Có 6 nv nữ thì có đúng 2 người là hiền nên mọi người tự hiểu nhóm nữ này nó ghê gớm thế nào??

- Hiện tại 9 anh chị trừ Thiên Bình, Thiên Yết , Bạch Dương ở Mý ra là hs lớp 11A Vip CỦA TRƯỜNG zodiac(sau này 3 anh chị sẽ về)

-Bang YBD ko có ai biết mặt bang chủ hết nên hai chị harker tuy nắm giữ thông tin cuả mọi người trong bang nhưng ko đc giữ của bang chủ bang phó => ko biết Thiên Bình, Bạch Dương, Thiên Yết là người trong hội

- Bang YBD là bang đứng đầu thế giới ngầm nên trong thế giới bang có mặt ở khắp mọi nới ( ý là các bang ý)

-Bang darkmoon là bang đứng thứ 2 nhưng những người trong bang đều ko che mặt nên mọi người đều bít họ và cũng đồg nghĩa vs việc họ gặp rất nhìu nguy hiể

-Đừng hỏi tại sao ba mẹ của Thiên Bình ko tìm Thiên Bình và sư tử ko bít Thiên Bình trong khi cô là 1 ngôi sao nổi tiếng nhé. Vì Thiên Bình khuôn mặt thay đổi nhiều. Ko ai điều tra đc gì về cô ca sĩ trẻ này ngoài cái tên Libra.Ra ngoài thì cô toàn make up cho khuôn mặt biến dạng. Và gia thế của Thiên Bình cũng liên quan đến sự việc

VÀ BẤY GIỜ TÁC GIẢ SẼ VÀO TRUYỆN ^.^

3. Chương 3: Ngày Buồn

Công viên 1 cô gái có mái tóc màu bạch kim, làn da trắng hồng trên môi nở một nụ cười rạng rỡ . Từ xa một chàng trai thân hình khỏe khoắn mái tóc màu ánh nâu đang chạy đến
-mình chia tay đi - chàng trai đó lạnh lùng.Nụ cười trên môi cô bé tắt ngúm.Khi nghe cô bé gọi điện nói muốn gặp nhau,cô bé vui vẻ đi ngay để giờ đây nhận được câu nói phũ phàng như vậy.Môi cô bé run run,nắm chặt tay chàng trai như không tin đây là sự thật.

- Sao...anh đang đùa em đúng không? Hay em làm sai điều gì nên anh mới nói vậy? Em xin lỗi mà!-cô bé lấp bấp,nước mắt bắt đầu rơi,lay lay cánh tay buông hờ hừng của chàng trai.Nhưng sao....sao anh lạnh lùng quá vậy.Hất mạnh tay ra làm cô té nhào xuống đất.Bàn tay va chạm với mặt đất,rách mấy đường dài và bắt đầu chảy máu,cảm giác đau rát ập tới.Nhưng nổi đau thể xác làm sao có thể so sánh với nổi đau nơi con tim cô,nơi đau như bị hàng ngàn nhát dao cứa vào.Nước mắt rơi lã chã,khuôn mặt ửng hồng vì uất ức,vì đau đớn.Cô ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn chàng trai,nghẹn ngào nói.

- Lí do...cho em 1 lí do.-Người con trai đó...trong ánh mắt có chút gì đó lay động,đau đớn nhưng không để cô thấy.

- Tôi hết yêu cô rồi...à nói đúng hơn là tôi chưa từng yêu cô.Chỉ là đùa vui thôi...không ngờ cô ngốc đến nỗi tin tôi yêu cô thật lòng.Haha...hoang tưởng sao? Từ nay đừng làm phiền tôi nữa...đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.Nhớ lấy,tạm biệt cô.-anh quay người đi thật nhanh.Lại một vết dao to khác đâm mạnh vào trái tim nhỏ.cô nhìn anh...ánh mắt nửa hận nửa yêu,đôi tay run run dơ lên như muốn níu lấy cánh tay đừng ôm lấy mình,vuốt ve sưởi ấm mình nay đang dần xa,nhưng chỉ có thể huơ vào không khí.Không tin vào những gì vừa xảy ra

Ngoài trời , mưa rơi rất lớn như tâm trạng của cô lúc này. Mọi người ai ai cũng chạy đi dưới mưa riêng cô , cả người ướt sũng ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không

RẦM......... 1 chiếc xe đã đụng vào người cô. 2 người trong xe mở cửa lao xuống

- mau mau gọi cấp cứu đi . Ns rồi 2 người phóng nhanh đến bệnh viện

2 người ngồi ngoài phòng cấp cứu đời cô gái ở trong làm phẫu thuật

1 TIẾNG

2 TIẾNG

.....

5 TIẾNG TRÔI QUA. Ting cánh cửa phòng cấp cứu bật mở

-Bác sĩ cô gái sao rồi - người con gái lên tiếng

-Đã qua cơn nguy kịch mọi người có thể vào thăm nhưng có di chứng hay ko [hải đợi cô bé tỉnh dây mới biết- bác sĩ hiền hậu trả lời

-cảm ơn- ns rồi 2 người cùng chạy thẳng vào phòng bệnh

Sáng hôm sau ....

2 người tỉnh dậy thì bắt gặp 1 cô bé ngồi trên giường ánh mắt màu xám tro thăm thẳm buồn nhìn vào khoảng ko vô định. Mái tóc bạch kim tung bay trong gió. Hai người ngây ngốc ngắm nhìn cô bé đến khi có tiếng ns mới tỉnh mộng

-các người là ai

4. Chương 4 : Cuộc Sống Mới

Nghe cô gái hỏi hai người giật mình trả lời
-chùng tôi là người hôm qua đã đam phải cô . Mong cô thứ lỗi chúng tôi sẽ đền bù

-vậy tôi là ai - cô bé hỏi

-ko tôi ko biết

-bác sĩ cô gái đó tỉnh rồi

-Để chúng tôi kiểm tra mọi người ra ngoài đi- bác sĩ

Nửa tiếng sau bác sĩ ra ngoài

-cô gái sao rồi- người con gái hỏi

-Cô bé đã bị mất trí nhớ tạm thời do bị tổn thương vùng đầu và bị 1 cú shock khá lớn

-vậy cô gái có nhớ lại được ko

-điều này tôi ko rõ vì vết bầm khá lớn + với cô gái đó hình như ko muốn nhớ lại

-cảm ơn bác sĩ

2 người bước vào phòng bệnh

- cậu có nhớ nhà cậu ko- chàng trai

-ko tôi ko nhớ

-Vậy được rồi thế từ giờ cậu sẽ về nhà mình xuống nhé

Không nói gì cô gái chỉ gật nhẹ đầu

-Tôi tên là Bạch Dương - cô gái có mái tóc màu nâu hạt dẻ , xoăn nhẹ đến ngang vai, đôi mắt to tròn nhìn cô cười]

-Thiên Yết-chàng trai có mái tóc màu đen cùng vs đôi mắt màu đỏ rực lên tiếng

-uk tên của tôi là gì - cô bé hỏi

-Bạch Dương ko nói gì tiến gần về phía cô gái rút trong cổ cô bé ra 1 sời dây chuyền có mặt đá ruby ra trên mặt chiếc đá còn gắn hai chữ ''Thiên Bình''

-Thiên Bình , cậu sẽ tên là Thiên Bình- Bạch Dương vui vẻ nói

-Được rồi về thôi- chàng trai im lặng nãy giờ mới lên tiếng

3 người bước ra khỏi bệnh việc trèo lên BMW đỗ ở cổng bệnh viện và tiến thẳng về biệt thự Bạch Gia

-Mama con về rồi- vừa bước vào nhà Bạch Dương đã hét toáng lên

-ôi con gái yêu của mẹ về rồi à- Bước ra là một người phị nữ trông rất quý phái và sang trọng

-Cháu chào bác- Thiên Bình + yẾT chào

-uk chào các cháu, mà cô be xinh đẹp này là ai vậy- Mẹ Bạch Dương Hỏi

-Dạ mẹ ơi cô bé đó hôm qua đã bị xe con tông trúng hiện bị mất trí nhớ nên con mới đưa bạn về đây ở- Bạch Dương

-Uk ko có gì con cứ coi đây là nhà của mình nhé. Ta sẽ nhận con làm con nuôi- Bà vui vẻ trả lời

-con cảm ơn. Con tên là Thiên Bình ạ

-uk con gái ngoan mấy đưa lên lầu nghỉ ngơi đi

-vâng

5. Chương 5: Về Việt Nam

3 năm sau tại biệt thự nhà Bạch Gia
-AAAAAAAAAA -tiếng hét oanh vàng của Bạch Dương vang lên

-Con làm gì phải phản ứng dữ vậy- papa nhăn mặt lên tiếng

-Ko bít đâu ko vê Việt Nam đâu- Bạch Dương me nheo

-Mà Papa ơi nếu về Việt Nam thì con làm ca sĩ kiểu gì - Thiên Bình thắc mắc hỏi; Nhớ lại thì cô cũng mới vào ngành này đc nửa năm nhưng nhờ vào khuôn mặt xinh đẹp và giọng hát trong trẻo đã nhanh chóng trở thành 1 ca sĩ nổi tiếng

-Con ko phải lo công ty của con có chi nhánh ở bên Vn vs lại thích thì con giải nghệ cũng đc làm nghề đấy phiền phức lắm, mới lại ko về thì cắt thẻ nhé- papa đe dọa

-á á tụi con về ạ - 2 đưa đồng thanh

-Các con chuẩn bị đi, tí nữa sẽ bay sáng mai là nhập học lun đấy , ta chuẩn bị hết rồi với lại thằng Yết nó cũng về với con đấy

-Vâng ạ -2 đứa ỉu xìu lên tiếng

Chiều hôm đó tại sân bay ba 2 gái 1 nam bước vào sân bay với 1 vẻ đẹp làm mọi người ngưỡng mộ.(Thiên Bình đeo mặt nạ nên ko ai nhận ra đâu nhé)

9h tối máy bay hạ cánh

Sân bay Tân Sơn Nhất

3 người bước ra với những con mắt ngưỡng mộ, ghen yij của cả nam lẫn nữ

Từ xa 1 người tầm 45 tuổi bước đến

-Chào tiểu thư, cong tuer- ông cúi đầu lễ phép

-chào ông-đồng thanh

-Vâng , xe đang chờ mọi người

3 đứa bước vào xe tiến thẳng đến biệt thự hoa hồng

-Bước vào,ngoài cổng vào trong biệt thự , hai bên là hoa hồng và hoa oải hương . Dọc đường đi thì được lát gạch , đi tới gần biệt thự còn có một đường đi khác nằm bên trái được trải sỏi để đi ra vườn ,sau vườn là một khu vườn có cây to mọc xung quanhrất thích hợp để hóng mát , ở giữa được đặt một bộ bàn ghế bằng gỗ sồi được điêu khắc tỉ mỉ . Còn bên phải là một bể bơi rộng tầm 20 m² .Và căn biệt thự này là của Bạch Gia . Thiên Bình , Thiên Yết , Bạch Dương vừa bước vào nhà thì đã thấy 1 hàng người hầu đang đừng cúi chào

-Mừng công tủ , tiểu thư trở về

-Thấy vậy Bạch Dương ko hài lòng lên tiếng:

-Mọi người cứ xưng hô bình thường đi ạ

-Ko đc đâu ạ

-Ko nhưng nhị gì hết nếu ai ko nghe sẽ bị đuổi việc-Thiên Bình nghiêm mặt

-Vâng ạ

-Các cháu lên phòng nghỉ đi , quần áo và đồ dùng học tập đã đầy đủ ở trên phòng. Mai sẽ bắt đầu nhập học-bác quản gia

-Vâng ạ. Nói rồi Thiên Bình , Thiên Yết , Bạch Dương bước lên phòng và nghỉ ngơi.

(Tác giả từ giờ sẽ gọi mọi người như sau nhé

Bạch Dương-BD , Song tử-giữ nguyên

Thiên Bình-TB , Nhân Mã-NM

Thiên Yết-TY , xỬ nỮ -XN

Sư Tử-ST , Song Ngư - SN

Cự giải -CG , kIM Ngưu -KN

Ma Kết-Mk , Bảo Bình-BB

Sáng hôm sau tại biệt thự hoa hồng

-Bạch Dương dạy nhanh- 1 giọng ns nhẹ nhang vang lên

-im để t ngủ- BD chùm chăn

-DẠY NHANH-1 giọng hét đầy ma lực vang lên nhưng vẫn ko hiệu quả gì vs BD

Hết sức chịu đựng TB chạy vào phòng vệ sinh lấy 1 chậu nước lạnh và thế là

-ÀO người BD ướt như chuột lột

-A lạnh quá cậu ko thể nhẹ tay được à- BD

-Có nhanh lên ko thì bảo-TB gằn giọng

-Đây đây đợi tẹo

5'sau BD đã có mawtjj tại phòng khách và chuẩn bị đi học

Vừa bước xuống cầu thang Bd đac hetd toáng lên

-Con nào vào nhà t đây

-Con Tb chứ còn con nào-TB bực bội

-Hả sao m Lại ra thế này

-Uk nếu t ko vậy thì để tụi fan nó đè bẹp à coi à , TY thấy đúng ko. Đừng hỏi tại sao BD lại ns như vậy nhé vì giờ đây mát tóc màu Bạch Kim đã được giấu đi bằng 1 mái tóc giả màu đen rối tung. Ko những thế khuôn mặt xinh đẹp giờ bị 1 cái kính bản to tướng che nửa khuôn mặt.Làn da trắng hồng giờ thành làn da đen xạm

-Uk đúng đúng- TY nãy giờ ms lên tiếng

-Đúng cái con khỉ, lúc nào cũng bênh TB , hay m có tình cảm gì vs nó khai mau-BD cười gian

-Vớ vẩn- Yết , Bình đồng thanh

-ái chà hợp nhau nhỉ-Bd

-Chết muộn học rồi nhanh đi- Tb đánh trống lảng

-UK , lẹ lên - BD hốt hoảng

6. Chương 5 : Lớp Học

Kétttttttt!!!!!!!- Chiếc Audi bóng loáng dừng ngay trước cổng trường, 3 người bước xuống xe
-Từ nay chúng ta sẽ phải học ở đây sao?- Cừu nhón chân lên nhìn cái bảng tên trường chễm chệ

-Z..o….Zodiac àk!!!- TB nheo mắt vì cái thứ ánh sáng chói lóa của kim cương được phản chiếu bởi ánh sáng mặt trời…

Ngôi trường rộng gần mấy chục ngàn héc-ta, thảm đỏ được trải hoành tráng, gạch xây dựng dát vàng, bảng tên nạm kim cương, cây xanh mát mẻ, thảm cỏ làm từ đá sapphire nguyên chất….Mái ngói trường là 1 khối ruby được nạm tinh xảo, như 1 con phượng hoàng đỏ rực lửa chễm chệ đá

-oA HS MỚI KÌA CHÚNG M -1 girl la lên

-Anh kia nhìn đẹp trai quá

-anh ơi làm bạn tai e đi

-nhìn anh cool quá

.......cứ thế bọn con gái liên tục khen ngời TY

-em ơi xinh quá

-em ơi nhìn anh nè

.......1 loạt lời ca tụng Bd vang lên

Tiếp đên Tb ko phải là những lời khen nữa mà là những ánh mắt khinh bỉ

-con kia xấu thế sao lại dc đi cùng anh kia

-Xí đã xấu còn trèo cao.............

TY,TB,BD mặc kệ tiến thẳng về phía phòng hiệu trường

RẦM.........1 em cửa đã hi sinh

-TIỂU Tthư, công tử đến rồi à-Ht cúi dâud

-lớp-TY lạnh lùng lên tiếng

-Dạ 11a Vip- ông Ht ko ret mà run

-Các e hs mới à-1 bà cô bước đến

-Vâng-TB lễ phép

-Các e đi theo cô

Vừa bước vào lớp 1 trận hồn độn xảy ra

“RẦM!!!”

Tiếng gõ thước của giáo viên khiến cả bọn giật toáng

-Tôi vào đây nãy h, gọi cả chục lần rồi mà các em vẫn xem tôi như không khí nhỉ- cô giáo tay đẩy gọng kính, miệng gằn giọng

Cả bọn lục đục về chỗ ngồi

-Các e hôm nay lớp ta có 1 hs mới-bà giáo ns

-Vào đi. Dứt câu từ ngoài cửa bước vao 2 gái 1 nam

-Chào các bạn tôi tên là BD, có gì mong mọi người giúp đở- Ns rồi BD nở 1 nụ cười tươi rói và thế là ''Sẹt'' 1 người đã bị tiếng sét ái tình bắn trúng

-TY-TY lạnh lùng lên tiếng

-TB-ko nóng , ko lạnh Tb lên tiếng

-Đc rồi giờ các em muốn ngồi đâu(lớp này chỉ có đúng 12 hs là 12 chòm sao nhé)

-TB ạ- Ko hẹn mà TY + Bd đồng thanh

-Hả-cả lớp há hốc mồm ngạc nhiên

-ơ nhưng lsao mà ngồi đc thui giờ cô tự phân chố

-ko đc-TY +BD hét

-Thôi nào hai đưa này tre con chỗ nào mà chả đc-TB

-Hừ đc rồi

Thấy đc cữu nguy bà cô lên tiếng:

-Tb ngồi cạnh ST, TY ngồi bàn sau Tb cạnh CG, BD ngồi trên TB cạnh Song Tử

-vÂng - ns rồi tụi nó bước về chỗ ngồi

Sơ đồ lớp :

Bạch Dương - Song Tử

Thiên Bình - Sư Tử

Cự Giải - Thiên Yết

Bảo Bình- Nhân Mã

Song Ngư- Kim Ngưu

-Được rồi!!! giờ các e hãy làm quen nhau đi. Tôi ra ngoài có chút việc

Vừa ngồi xuống 3 đúa đã bị lũ kia tra khỏi

-Các bạn từ đâu chuyển đến

-TY lạnh lùng thật đấy

-BD dễ thương quá

blaa.................laaaaaaaaa

-STOP-bực mình quá BD phải hét lên

-hì hì xin lỗi-XN lên tiếng

-Thế các cậu trả lơi đi- SN

-Chúng tôi là du học sinh Mí chuyễn đến đc chưa

-uk - BB ậm ừ

-Thế các cậu giới thiệu đi-Tb hỏi

-MK là song tử

-mk là KN

........LẦN lượt mọi người giới thiệu hết

-tụi mk làm bạn thân nhé-CG nháy mắt

TY,TB,BD thầm nghĩ''quái cái lũ này mới gặp chưa đc 20' đã đòi làm bạn thân''

-đung đúng tron lớp bọn tôi xem nhau như anh em á- mk lên tiếng

-uk - 3 đứa đồng thanh

Giowis thiệu xong lũ con gái quay vào nhau và 888 rất vui vẻ bơ tụi con tai 1 xó làm tụi con trai hậm hực mỗi người quay đi làm 1 việc

7. Chương 6

Reng!!!!Reng!!!”
Tiếng chuông ra chơi vang lên báo hiệu kết thúc giờ học

6 sao nữ vội chạy ra khỏi bàn ..... và thẳng tiến đến canteen

Xuống canteen các sao nữ của chúng ta chọn 1 bàn trong góc khuất và bắt đầu gọi đồ ăn. (Canteen này đều có phục vụ)

-Cho chúng tôi 6 cái bánh, 6 tai nước ép hoa quả, 6 gói bim bim, 6 phần thịt nướng,6pizza,6hần shushi cứ thế các sao cứ gọi liên tục và cái gì cũng liên quan đến số 6 khiến ọi người và cô phục vụ há hốc mồm ngạc nhiên

-Đúng là heo mà - từ xa 6 sao nam của chúng ta bước đên và ko quên châm chọc các sao nữ

-THÀ làm heo còn hơn làm ma đói- BB nghênh mặt

-ĐÚNG LÀ... chả yểu điệu thục nữ chút nào-các sao nam vừa ns vừa bước đến gần bàn của các sao nữ

-Cái danh đấy nhường mấy vị-vừa ns Xn vừa ăn nhồm nhoàm

-Mấy cậu đi chỗ khác đi - Tb tương tự XN

-ồ thế mấy cô khắc tên ở bàn à- ST

-uk mấy anh ko thấy kia à- vừa ns Bd vừa chỉ cái tên ''BIỆT ĐỘI SAO NỮ'' ở trên mặt bàn

-xì các cô học tập lại SN và CG đi ăn uống nhẹ nhàng , từ tốn- KN khen

-ồ vậy anh tự học đi nhé- BB

Các anh cái chán đang đình đi tới bàn bên cạnh thì ngờ đâu TB gạt chân khiến St té nhào và cứ thế ST kéo theo mấy anh kia ngã chồng lên nhau

-Haha - tiếng cười vang dội của các sao nữ

-mấy cô giỏi lắm-St bực mk

-Gioir bình thường mà bình thường vẫn giỏi-SN đáp trả( *tg ôm mặt* chị Ngư hiền lành đâu rồi)

-Mà mấy anh đói thế sao lại đi vồ ếch- Tb nói

-TB ơi lần sau cậu đừng ns nhe cậu mà ns thì sát thương cực mạnh đấy-TY ngán ngẩm

-các cô thì được gì chứ? Sinh ra chỉ tổ chật đất- Sog Tử lên tiếng

-Con gái kiểu gì dữ như hổ cái ấy!!-Ma kết lườm Xử nữ

-Thì…thì sao?? Kệ….kệ… chúng tôi!-6 cô gái đồng thanh

-Hừ, các anh thì có gì tốt chứ?-Xử nữ chọc ghẹo

-Phải, chắc lũ con gái này có mắt như mù…- BÌnh nhi châm chọc

-Các cô…các cô….- Sư ca ấm ức

-các cô đây các con mún gì nói các cô nghe

-hừ chúng ta đi- song sáu chàng trai chúng ta bước đi để lại 6 sao nữ ngồi cười như điên như dại

-Các cậu có muốn trêu lũ con trai ko-TB hỏi

-có có.... - các sao hào hứng

-hà hà vậy thì -TB cười gian khiến mọi người rùng mk

-ở đây ai có thuốc xổ ko-Tb

-tớ tớ - BB dơ tay

-Vậy thì ..................bla bla

-hahaaaa - 6 sao nữ nở nụ cười hết sức man rợ

Bước vào lớp trên tay mỗi sao nữ cầm 1 hộp cơm và tiên về phía các chàng

-xin lội vừa nãy chùng tôi hơi quá lơi-Tb làm mặt ăn năn

-các anh tha lỗi cho chúng tôi nhe-BD làm mặt cún con

-các cô cũng biết vậy cơ đấy-ST

-Hừ xin lỗi mà ko có tấm lòng gì cả- song tử kiêu

-Chúng tôi có mua cơm hộp-XN

-Vừa náy thấy các anh chưa ăn gì mà đã phải lên lớp lên chúng tôi mua- Cg

-Các anh ăn nhé- Xn ra vẻ rưng rưng

-Đc rùi - ns rồi các anh chàng cầm hộp cơm nên ăn mà đâu bít rằng đã mắc vào cái bấy của các sao nữ

8. Chương 7

Đang ăn ngon lành bỗng bụng của 6 sao nam đau dữ dội và ko hẹn cả 6 chàng thẳng tiến tới WC nam
-Sư Tử xong chưa????Nhanh lên!!!Cậu ôm luôn cái toa-lét nãy giờ rồi đó!!!-Ma kết tay đập ầm ầm vào cửa quát lên

-Trời ơi, mau lẹ lên đi!!!! Sư tử àk!!!!Hình như con Cừu nó bỏ lựu đạn vào cơm hay sao mà bụng tớ muốn nổ tung đây này!!!! Áááá!!!!!Lẹ đi, Sư Tử!!!!!!!-Song Tử quằn quại

-Cậu mà không ra thì tớ sẽ đá tung cửa đấy nhá, Sư Tử-Thiên Yết lạnh lùng

4 sao nam còn lại thấy khuôn mặt của Yết ca vốn lạnh lùng giờ cũng đỏ gay, khiến cả bọn bật cười, vừa cười vừa mếu, ôm bụng quằn quại, không biết nên nói gì hơn

-hừ tụi đó quá đáng lắm , chúng ta phải trị tội mới được- 6 sao nam gằn giọng

Cùng lúc đó ở trong lớp

-Nhưng mà…nói thật….tớ thấy hình như chúng ta làm hơi quá!!!-Giải giải chen vào

-Ừhm…cũng đúng!!!-Bình nhi ậm ừ

-Haizzz, cũng lỡ ròy!!!- Xử Nữ lắc đầu

-Hãy thử nghĩ về nhữg gì chúng đã làm cho chúng ta!!!-Bảo bảo hậm hực

-Phải!!!-5 sao nữ còn lại đồng thanh khi nghĩ về nhữg lời cay độc của 6 sao nam

-E…hèm…Sao lớp vắng thế này?”-cô giáo bước vào lớp nhận xét

-Thưa cô, các bạn nam xuống phòng y tế rồi ạ!!-6 người đồng thanh rồi khúc khích cười

-uk thế thôi chúng ta vào học

Reng......... sau 45' đồng hồ cuối cùng giờ ra chơi cũng đã đến

6 cô nàng vừa bước ra khỏi cửa đã bị 6 sao nam túm lấy kéo ra sân sau trường

- Các cô làm gì thế???- Sư ca vùng tay ra khỏi người Bình nhi

-Chúng tôi…chúng tôi…- 6 sao nữ ấp úng

-Thôi đi….các cô lại còn định giả nai nữa à???Chúng tôi không mắc lừa nữa đâu!!!- Ma kết khinh khỉnh

-Chúng tôi…xin…xin…lỗi

-Hừ, lần này lại là trò gì nữa đây????- Nhân Mã nhếch môi

-Định giả vờ tội nghiệp à???-Ngưu chan bật cười

-Làm gì mà cúi gằm mặt xuống hết thế?Lúc nãy hùng hổ lắm cơ mà??-Song Tử đưa tay nâng cằm Bạch Dương

-Hừ, các anh muốn trách thì trách tôi này, tôi đã bày trò ra đó!!!-Bình nhi ngước mặt lên, tức giận

-Không, thuốc đó là do tôi sáng chế!!-Bảo bảo xen vào

-Tôi cũng đồng ý nên cũng có tội!-Xử nhi bước lên

-Hừ, giờ ko fải lúc cho các cô đổ lỗi cho nhau!!! Chúng tôi chỉ có 1 điều kiện!!!

-Điều kiện gì???- 6 người cùng hỏi

-Các cô phải làm osin cho chúng tôi!!!

-WHAT??????????

-Tôi có thể hỏi 1 điều không???-Bình nhi hỏi

-Được!!!-Sư ca cười

-Các anh đang ngủ à?

-Không!!!

-Không ngủ sao mơ!?!-Bình nhi khúc khích

-Cô……-Sư tử giơ nắm đấm

-hừ tôi sợ anh lắm sao- Bình nhi nhếch môi. Ko hiểu sao bình thường Sư ca kể cả con gái cũng ko tha nhưng cái bản mặt đáng ghét của TB lại ko nỡ đánh

-Một là các cô chấp thuận đk, còn không thì 6 người chúng tôi sẽ báo cho hiệu trưởng…..

-Xử nữ cô sẽ ko ngốc đến nỗi ko biết rằng lần đầu vào trường đã gây chuyện sẽ bị gì chứ??-Ma kết hỏi

-Tôi….-Xử nhi ấp úng

-Là đuổi học đó!!!-Nhân mã và song tử đồng thanh

-Bây giờ các cô muốn sao?-Thiên Yết lạnh lùng hỏi

6 bạn nữ nhìn nhau, khẽ thở dài:

-Được, chúng tôi đồng ý điều kiện!!!

-Có thế chứ!!!-Sư ca hét lên

-Vậy bây giờ…được….tôi chọn Xử Nữ làm osin!-Ma kết mỉm chi

-Thiên Bình !!!- Sư ca hất hàm

-Con Cừu kia tôi sẽ quay chín nó!!!- Câu nói của Song tử khiến Bạch dương tái mét

-Một là các cô chấp thuận đk, còn không thì 6 người chúng tôi sẽ báo cho hiệu trưởng…..

-Xử nữ cô sẽ ko ngốc đến nỗi ko biết rằng lần đầu vào trường đã gây chuyện sẽ bị gì chứ??-Ma kết hỏi

-Tôi….-Xử nhi ấp úng

-Là đuổi học đó!!!-Nhân mã và song tử đồng thanh

-Bây giờ các cô muốn sao?-Thiên Yết lạnh lùng hỏi

6 bạn nữ nhìn nhau, khẽ thở dài:

-Được, chúng tôi đồng ý điều kiện!!!

-Có thế chứ!!!-Sư ca hét lên

-Vậy bây giờ…được….tôi chọn Xử Nữ làm osin!-Ma kết mỉm chi

-Thiên Bình là của tôi nhá!!!- Sư ca hất hàm

-Con Cừu kia tôi sẽ quay chín nó!!!- Câu nói của Song tử khiến Bạch dương tái mét

-Song ngư ơi, qua đây nào!!!-Kim Ngưu quắc tay

-Không, vậy tớ phải chọn nhà bác học điên sao??? Không chịu đâu!!!-Mã giả bộ mỉm cười

-Hừ…-Bảo bảo tức tối bước tới

-Người còn lại- TY ko nỡ chọn Tb nên phải chọn CG mà anh cũng ko hiểu tại sao muốn trêu tức CG

-Hay giờ các cô chuyển về nhà tôi sống đi-Sư ca lên tiếng (hiện tại 5 sao nam kia ở chung 1 nhà

-uk há chúng ta cũng chuyển về đi cho vui -BD

-KO ĐƯỢC - TB phản đối

-Sao vậy - mấy sao kia thắc mắc

-Lại đây- Tb quắc BD , TY

-Hử

-Mấy ng ko nhớ là tớ đang cải trang sao ở nhà họ để tớ phải cải trang cả ngày à-TB ns nhỏ

-Đúng ha-TY gật gù

-Cho họ bít mà chẳng được-Bd

-ko đc chưa phải luc-TB nhất quyết ko chịu

-Các người bàn luận xonNG chưa -KN

-Ơ rùi

-THẾ NÀO-sONG TỬ

-ko đc đâu chũng tôi ko chuyển- Bd

-Sao vậy mấy người có gì giấu tụi tui sao-ST nghi ngờ

-đâu đâu có-TB ấp úng

-THUI ở nhà họ cho vui mà- CG nhõng nhéo

-Đúng đúng mấy sao còn lại đồng thanh

-Cậu ở đó đi tớ sẽ thiết kế cho cậu 1 loại mặt nạ giống thật nhưng ko đc xinh = bình thường-TY khẽ ns

-Uk đành vậy đến nhà các cậu-Tb ỉu xỉu

-Yeahhhhhhhh - cả lũ kéo nhau ra xe rồi thẳng tiến về nhà của mấy sao nam

Két........ 9 chiếc xe đỗ tại biệt thự Dark

Bước xuống xe tụi nó tiến thẳng vào căn biệt thự

-Mọi người di tắm đi để tối đi chơi-MK lên tiếng

-ờ thế ko ăn à- XN xoa bụng

-Thì tắm xong ăn ăn xong đi chơi-Mk nhăn mặt

-Thế phòng- BB thắc mắc

-lầu 3 ý còn 7 phòng nún ở đâu thì ở. Nói rồi tất cả mọi người tiến thẳng về phòng mk thích và chuẩn bị cho cuộc chơi tối nay

9. Chương 8; Náo Loạn Bar

Chiều hôm đó 12 sao của chúng ta mở 1 buổi party nhỏ quậy tưng bừng cả cái nhà lên
11h tối đó

-mấy cô nhanh lên đc ko-Song tử ở dưới giục

-rồi rồi chúng tôi xuống đây

Từ trên cầu thang 6 nàng công chúa bước xuống khiến cho các chàng trai phải ngắm nhìn ngây ngốc

Đầu tiên BD mặc chiếc áo phông trắng có in hình đầu lâu cùng quần sóóc da màu đen.

XN Chỉ là một chiếc áo sơ mi sọc caro nâu đỏ,tay phồng và quần da pò mài rách

TB chọn áo thun trắng phối với quần jean pạc màu trông rất pụi . Tb ko còn cải trang như sáng ngày nữa mà đeo 1 chiếc mặt nạ da người trông rất giống thật nhưng nó làm mất đi vẻ đệp tự nhiên cũng như ánh mắt man mát buồn đó. TB vần đội tóc giả nhưng là tóc màu đen dài xõa ngang vai

BB mặt chiếc da và quần pò cực cá tính

CG diện một chiếc váy đỏ ôm sát người,khoác ngoài là một chiếc áo da ngang lưng màu đen cực quyến rũ

SN diện một chiếc váy đỏ đuôi xòe,nhưng lại mặc thêm chiếc quần sóc pên trong để tiện đánh đấm

6 sao nam chỉ mặt áo thun và quần jean đơn điệu nhưng cực kỳ teen và điển trai.

Vào trong gara mối người chọn lấy 1 con xe yêu thích của mình và tiến thẳng đến bar H bar thuộc quyền sở hữu của bang YBD

Rầm......... cánh cửa đáng thương đã đc tiếp đất

Từ xa 1 cậu nhóc chạy đến chỗ 12 chòm sao

-Chào anh chị - Rin lên tiếng

-Nhóc con lâu rồi ko gặp-BD cười mỉm

-AAA cHỊ dƯƠNG , ANH yẾT - Nói rồi cầu nhóc chạy đên ôm chầm lấy 2 người

GTNV : Rin 16t em họ của BD , TY rất đẹp trai

-Hừ hình như mk là không khí thì phải- Tb hờn dỗi

--ơ chị là- Rin ngẩn ngơ

-TB đây con ạ- TB ns thầm vào tai Rin - Chị cải trang cưng ơi

-À chị Bình ơi em nhớ chị nhất luôn ý sao chị lại bỏ thẳng e ở đây- Vừa nói thằng nhóc vừa ôm Tb vào lòng ( cao quá mà ) và đánh chụt lên má Tb

-ê thằng kia ai ày hôn Tb của anh/chị-TY , Bd đồng thanh

-Em thích-thằng nhóc bướng bỉnh hôn thêm phát nữa

-KO là của t - ns rồi 3 người mỗi người kéo Tb về phía mk

-STOP chị ko là của ai cả-TB bực mk hét

-hƯ- 3 NGƯỜI HỪ XONG buông tay ra

-Sao e lại quen bít họ- Mấy sao còn lại ngạc nhiên

-TY, BD là anh chị họ của em mà- Rin cười

-Thế còn Tb - Xn hỏi

-Af chị ý là bà xã yêu quý của e- nhóc tươi hơn hớn

-Hả- mấy sao kia há hốc mồm

-vớ vẩn- TY,BD,TB đồng thanh rồi mỗi người kí một phát vào dầu Rin

-hic e đùa tí mà làm gì nóng -Rin rưng rưng

-đáng đời- 3 người song ca

-Thôi tha cho nó đi giờ chúng ta phá đi-MK vừa dứt lời thì RẦM xánh cửa tội nghiệp lại lần nữa đi tong

-Đứa nào là chủ quán bar này-1 thằng khuôn mặt bặm trợn cùng 200 thằng áo đen xông vapf

-Là t -BD lên tiếng

-à cô em dễ thương thật làm bạn gái anh đi-thắng đầu đàn cợt nhà

-Mơ à-Bd khinh bỉ

-cô em ngon lắm giờ vào vấn đề chính nhé

-nhanh- các sao bực bội

10. Chương 9: Náo Loạn Bar(tt)

-tụi t muốn chiếm cai quán bar này - thằng đầu đàn kênh mặt
-đc nếu đánh thắng tụi này- các ao nói

-ồ nghe danh bang chủ bang phó darkmoon đã lâu này mới đc diện kiến-thằng đầu đàn châm chọc

-nS NHIỀU ĐÁNH ĐI Rin bảo vệ BB, SN,CG

-dạ-rin

-TỤI BÂY XÔNG LÊN ĐI…ĐÁNH HẾT BỌN NÓ CHO TAO !!!!!!!

Dứt lời, 200 thằng tay cầm vũ khí bước lên

Trước sự kinh ngạc của toàn thể nhười trong bar không hề sợ hãi, run sợ, cũng chẳng có ý định lùi bước...6 hot boy và 3 hot girl của chúng ta lao lên hạ gục từng người một....

6 sao nam vốn đã nổi tiếng về độ đánh nhau siêu khủng nên chỉ với 1 đòn là đã có mấy chục đứa nằm lăn ra...máu me lênh láng...thậm chí lết cũng đừng hòng....

Bạch Dương lém lỉnh ngày nào giờ đã biến đổi thành 1 con người hoàn toàn khác…Cô đánh như chưa bao giờ được đánh…theo đúng cái nghĩa của nó…Bất cứ ai nhào vô, Cừu đều dùng Karatedo khiến chúng không kịp đỡ, thân hình nhanh nhẹ, nhanh như cắt, thoắt bên này, hiện bên kia, lại dùng cả Karatedo và Taekwondo thụi vào từng đứa một….Cô nàng như một đứa trẻ thích thú với trò chơi…một trò chơi sặc mùi tanh của máu…..

Xử Nữ cũng không kém gì Dương nhi….Phong thái ung dung và đĩnh đạc của nàng giờ đã thay bằng nụ cười ngạo nghễ, cùng những động tác né tránh vô cùng uyển chuyển, cô như 1 cánh quạt quật bay tất cả những thứ bị hút về phía mình…Dùng những ống tuýp gần đó để thay kiếm, cô chỉ nhắm vào những chỗ hiểm, đủ để khiến đối phương không còn khả năng kháng cự, thậm chí là rên la…Đôi mắt xinh đẹp ấy cứ như 1 tia la-de xuyên thấu, nắm rõ tất cả những yếu điểm của đối phương….

Nhưng đặc biệt phải kể đến là Bình nhi….….Cô nàng dùng Karatedo siêu đẳng của mình ấn vào cổ, vào đầu khiến bọn chúng cứ như là không biết trời đất….Những tia máu đỏ hồng bắn ra vương trên khuôn mặt thanh thoát ấy càng làm tôn thêm sự kiều diễm của Bình nhi, thậm chí họ lao vào chỉ để chết dưới tay người đẹp…Người ta nó…Phải, Tuy Thiên Bình bây giờ ko phải là khuôn mặt thật nhưng chính là đóa hoa tuyệt sắc thu hút về phía mình những con ong ruồi…Và với 1 cái tát gọn lẹ, nàng có thể khiến bọn chúng lăn quay ra đất bất tỉnh….Taekwondo thụi vào mặt khiến khuôn mặt chúng sưng lên ko khác gì bị ong chích…..Nhưng là do chúng cam lòng chết cơ mà….!!!

Ba cô gái với 3 vẻ đẹp khác nhau tạo nên 1 đội hình vô cùng kì lạ, lạ tới mức không ai biết đó là đội hình gì mà có sức thu hút cùng những động tác ăn ý như thế!!!Ba cô gái ấy hăng say như thế, thậm chí, họ nghĩ việc đang làm chỉ như 1 trò cỏn con xả stress

.Bình nhi bị phang vào tay bởi một loại ống tuýp dài và cứng…Thậm chí ko suy suyển, nàng còn cười ngạo nghễ:

-Nhẹ quá, pang thử lại nhé!!!

Khiến cho tên đó lùi dần , mặt tím tái vì sợ hãi, thì lại bị 1 cước của Bình nhi phang thẳng vào đầu:

-Dám đánh ta àk?- Cô cười- 1 nụ cười của ác quỷ ẩn trong vẻ đẹp thiên sứ rạng ngời

Hắn cũng là người duy nhất bị Bình nhi đặc cách cho xơi nguyên 1 cú đấm thẳng vào bụng, Dương nhi bồi 1 phát vào mũi và miệng, rồi Thiên Bình lại tát cho hắn 3 cái mặt đỏ tía tai bằng chiếc nhẫn thanh lam trên ngón tay ngà ngọc, vết xước kéo dài dưới đuôi mắt, hằn rõ những dòng máu tươi từ từ chảy xuống gò má bầm đen của hắn….

Mọi nguwoif xung quanh nhìn vào mà thương xót cho hắn

Cả 6chàng trai cũng hùng hổ không kém, như sợ mình thua phái nữ….

200 thằng vừa nằm rạp xuống……bởi chiến công của 9 người, máu tuôn ra như dòng suối, nạn nhân lênh láng, chất đầy, cùng 9 con người đang đứng đầu dựa lưng lại vào nhau, nở 1 nụ cười ngạo nghễ…

-haizz.... Rin dọn đi tụi chị về nhé. Dứt lời 12 người bước ra khỏi bar tiến thẳng về biệt thự sau 1 ngày mệt mỏi

11. Chương 10

Vừa bước vào biệt thự mấy sao nam nhà ta nói 1 câu khiến các sao nữ sốc tập thể
-Mai các cậu phải làm cơm hộp cho tôi

-Hả- sao nữ

-hả hê cái gì nhớ đấy

-ê cậu biết nấu ko - TB quơ Tay BD

-Biết chết liền- BD

-thảm rồi

Mấy sao nữ ngồ nhăn nhăn nhó trong phòng( trừ CG và Sn nhé 2 chị này biết nấu)

-thui kệ đến đâu thì đến ngủ đã-BB ngáp

-uk ngủ- ns rồi mấy chị nhanh chóng về phòng và ngủ

Sáng hôm sau khi các sao nam đang đc ấm áp trên trước giường thì các sao nữ của chúng ta đang phải cặm cụi dưới bếp

-aaaaaaaaaaaa - tiếng hét kinh hoàng của Tb vang lên

-Chuyện gì vậy - mấy sao nam đang ngủ nghe thấy vậy liền chạy xuống

-Đứt tay-Tb phụng phịu

-Vụng-ST vừa mắng vừa băng bó cho TB

-Ha ha ha ha- tiếng cười man rợ của các sao nữ vang lên

-Mấy cô hâm à tự dưng cười như điên như dại vậy-sao nam nhăn mặt

-các anh xem các anh đang mặc gì vậy-Sn nín cười

Đừng hổi tại sao các sao nữ phản ứng vậy nhé tại vì các sao nam hiện giờ trông rất thảm hại.Đầu tóc rối như tổ quạ , quần áo thì xộc xệch

-Thôi chết - nói rùi các anh chạy nhanh lên phòng

-haha nếu để bọn girl trong trường nhìn thấy thì hình tượng hotboy sẽ ra sao nhỉ-CG cười khúc khích

-Thì bọn girl chạy mất dép- mấy sao nữ đồng thanh

Một lúc sau mấy sao nam xuongs dười nhà nhưng khuôn mặt người nào người nấy đỏ ửng. Ko ns ko rằng. Trên đường đến trường mấy sao nữ cứ nhìn mấy sao nam cười khuchs khích khiến mấy anh vừa tức giận vừa xấu hổ nhưng chẳng dám làm gì.

Ketstttttttttttttttttt......................

3 chiếc xe vừa đỗ xuống cũng là lúc cả trường náo loạn hết cả

-Sao mấy co kia đc đi vs hotboy- girl 1

-nó thì có gì đẹp hơn tôi chứ

-ôi tình yêu của tôi- boy 1

-ơ nữ sinh mới kìa chúng m -boy 2 nói rồi chỉ về phía TB ( hum này tg đeo mặt nạ da người chứ ko hóa trang như lần trước)

-uk uk xinh đấy - boy3

bla....bla.....

12 chòm sao mặc kệ tiến hẳng về phía lớp học

* Giờ ăn trưa *

-Osin của tuj đâu???- Ma kết giả giọng ông chủ khiến 5 sao nam còn lại bật cười

-Cơm của tuj- Ma kết chìa tay ra, Xử nữ thảy hộp cơm lại cho anh . Mấy sao khác cũng tương tự

Nhưng tình hình là đang rất tình hình

Cơm của XN thì cá cháy đen, BD thì cơm khô, TB thì cơm nhả, BB thì cơm sống.

- Hả cái này ăn dc sao - MK , ST,song tử , NM đồng thanh

-ko biết-mấy sao nữ trả lời ngây thơ vô (số) tội

-ăn dc ngon mà- TY , KN đồng thanh

-Bọn ông thì sướng rồi

Vì sao TY, KN sướng ư bởi vì chọn đúng 2 tiểu thư chính hiều rất là đảm đang. Cơm của SN là cơm trứng chiên nhìn ngon mà ăn thì càng ngon. CG thì khéo léo với món sườn bò ăn 1 lần là muốn ăn nữa

MK,ST,NM , Song tử run ruin cầm đũa vừa ăn đc miếng đầu tiên thì người nào người nấy chạy vào WC nôn thốc nôn tháo

- sao mấy cô ko biết nấu mà ko bảo- 4 sao nam bực bội

-có hỏi đâu mà trả lời-4 sao nữ hùng hổ ko kém

Thế là 4 cặp kia đành phả lết xác xuống canteen để ấm bụng còn 2 cặp đôi kia thì đang hí hửng vì đc bụng no cơm ngon

12. Chương 11:thông Báo Về Buổi Party

Đang ngồi ăn tại canteen bỗng tiếng loa thông báo vang lên
-Các em tập trung ở hội trường cho thầy

Mấy sao bực bội đi tới sân trường, đến nơi cũng gặp 2 cặp còn lại vậy là 12 chòm sao đã tập hợp

-Ngày mai là ngày kỉ niệm 20 năm ngày thành lập trường, trường ta có tổ chức 1 buổi party và tìm ra 1 cặp khiêu vũ đẹp nhất, 2 cặp nhì, 3 cặp 3 . 6 cặp này sẽ được nhà trường trao giải

-Bây giờ và sáng mai các em có thể chuẩn bị tối mai sẽ chính thức nhập tiệc và thi đấu, giờ các em hãy tìm bạn nhảy ình đi.Ông thầy vừa dứt lời cũng là lúc từ nam đến nữ đổ xô ra chỗ của 12 chòm sao(để tìm bạn nhảy)

-ST làm bạn nhảy vs em-gril1

-TY ơi em nè-girl 2

-Kn ơi a chọn e phải ko-girl 3

-Song tử anh ơi- girl4

-MK anh có bạn nhảy chưa-girl 5

-NM anh - girl6

......................

-BD e chon anh đi nè- boy1

-TB - boy2

-XN ơi anh nhé - boy 3

-SN e là của a- boy4

-BB ơi i love you-boy 5

-CG e có bạn nhảy chưa-boy 6

........................

12 chòm sao của chúng ta bị bao vây đến ngộp thở mãi nửa tiếng sau mới có thể chốn đc đám mê trai, mê gái ấy

-mệt mệt quá-BD thở hổn hển

-biết thế tớ vẫn hóa trang như trước-TB mệt lử

-cứ như thế này chắc chết mất-MK than

-Đẹp cũng là cái tội - ko hẹn 12 chòm sao đồng thanh

-thế giờ cúng ta đến TTTM chứ-SN nêu ý kiến

-ờ đến đây ăn đã xong mua đồ sau-BB đồng ý

-đi thôi

Nói rồi 3 chiếc BMW phóng nhanh trên đường đi qua ai cũng phải tránh nếu ko muốn về vs đất mẹ thân yêu

-

13. Chương 12:

TTTM
Vừa bước vào thương mại 12 chòm sao của chúng ta đã là tâm điểm của cả cái TTTM. Mọi người ai ai cũng dồn ánh mắt hình trái tim hướng về họ vì sao ư? Vì con tác giả nó bắt thế, ấy ấy nhầm vì họ toàn là hotgirl , hotboy

Đầu tiên họ tiến thẳng về quầy ăn mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh họ gọi món như điên, như chết dói ngàn năm

-Cho chngs tôi gà rán, coca, xúc xich, cá viên , lạp xưởng , kem , cơm chiên, ....................................................................khẩu phần ăn của 12 người. Họ gọi lia lịa khổ mội cô phục vụ cứt tưởng ra đây đc ngắm trai đẹp ai ngờ con tác giả nó mất dậy nó gọi cả trăm món cho cái lũ sao sao nó ăn

Thức ăn vừa mang ra cả lũ chẳng thèm giữ hình tượng nhả vào cấu, xé , cào , cướp, giật = được đò ăn người ta nhìn vào tưởng lũ này 100 năm chưa được ăn mất

-haizz no quá , cuối cùng cũng giải quyết xong- TB xoa bụng

-KIà dình miệng- nói rồi ST cầm giấy lau mép cho TB

KO hiểu tại sao cử chỉ này nó lại quen vậy 1 số hình ảnh về người con trai đang lau cho người con gái cứ hiện ra nhưng Tb ko thể nhìn rõ mặt ai

-aaaaaaaaaaaaaaa đau quá đau quá- TB tay ôm đầu kêu thảm thiết

-TB sao vậy-mọi nguwoif lo lắng

-Tớ đau đầu đau quá-TB

-cậu lại nhớ gì à-BD

-Tớ thấy hình ảnh người con tai đang lau mép cho người con gái rất là thân mật nhưng ko nhìn ró-Tb kể đôi mắt còn đọng lại giọt nước mắt

-Đừng cố nhớ nữa hày quên quá khư đi dù sao còn chúng tớ mà- TY dịu dàng xoa đầu TB

-HIC tơ đâu muốn nhớ tự nó hiện về thôi -TB

-Thế là sao-Các sao còn lại thắc mắc

-À TB 3 năm trước bị tai nạn và Mất trí nhớ nên gđ tớ nhận nuồi-BD

Xạo thí mồ đam người ta còn trách ai=TB bĩu môi

-Hì hì - BD gãi đầu cười

-Hóa ra TB là con nuôi-Mấy sao khác gật gù

-Cậu đỡ chưa-ST ân cần.Nhưng ST cũng chẳng hiểu sao mk làm vậy, từ khi người con gái quan trọng nhất cuộc đời cậu biến mất, cậu đã ko còn đối xử tốt vs ai, luôn luôn lành lùng vậy mà giờ chỉ vì 1 cô gái mới chuyển đến lại khiến cậu hay nói hay cười , ân cần vs người ta

-đỠ RỒI-TB mở 1 nụ cười tươi rói khiến ST đỏ mặt

-TB khỏi rồi thì chúng ta đi mua sắm thôi

*Tầng quần áo*

-TỤI tui phải mang đồ cho các cô ư-Các sao nam hỏi

-NO NO ko cần ông chủ mang hộ mấy người muốn mua gì thì mua đi-XN

-Vậy các cô mua đồ ai cầm-các anh cháng cứ tưởng hnay ghi điểm đc trong mắt các nàng ai dè

-Đây nè . Nói rồi BB vỗ tay cai bốp

Sau tiếng vỗ tay của BB là 12 người mặc áo đen khuôn mặt lạnh như tiền bước vào

-đây họ là vệ sĩ của chúng tôi kkieem xách đồ-SN

Nói thế thui chứ mấy sao nam cũng chẳng có muốn mua gì vậy nên cứ đi theo các sao nữ. Sao nữ thấy vậy cũng mặc kẹ chẳng quan tam

-cái này đẹp lấy đi

-cái này

-cái này cũng vậy

.....................

Cứ thế các sao nữ lượn hết hàng này đến hàng kia. Chọn quần áo ko ngừng nghỉ như kiểu mua về đi bán chứ ko để mặc

-mấy cô định mua hết tất cả quần áo ở chỗ này sao-NM càu nhàu

-ý hay- mấy cô ko những phản bác mà lại còn đồng tình vời ý của NM khiến mấy anh chàng sock luôn.

Sau cả biểu chiều bê nguyên tất cả quần áo ở siêu thị cuối cùng các chị cũng chịu về nhà

14. Chương 13

-mệt quá -BD vừa bước vào nhà thở dài
-tại cô mua nhiều chứ tại ai-Song tủ

-Ê anh kia anh ko ns ko ai bảo anh câm-BD bực mk

-xí có mồm để nói-Song tử

-đúng là cái đồ lắm chuyện-Bd bĩu môi

-ANH á

-cô á

THế là 1 tràng á á cứ diễn ra chô đến khi

-Câm hết miệng cho tôi-TB nói rất nhỏ nhẹ nhưng trong đó sát khí thì cực đỉnh

Nghe tới đó 2 người run run im bặt luôn ko dám hó hé gì luôn

-tốt-thấy vậy TB cười

-Các cậu kiếm bạn nhảy chưa-CG thắc mắc

-uk ha mai là party vui thế-BB hào hứng

-Chán thật. Hay mai tớ chốn ở nhà nhé-TB mắt long lanh

-Hả tại sao-XN

-KO thích chỗ đông người-TY

-chuẩn men, TY à đúng là chỉ có cậu hiểu tớ-ns rồi còn dánh cái chụt vào má TB khiến cho 2 người tức ói máu

-Hai người-KN tay chỉ về 2 người

-Làm sao- TB,TY,BD ngu ngơ

-Hai người làm gì tình cảm vậy-mọi người cùng thắc mắc

-ôi dào, tụi tui thế suốt sống theo phong cách phương Tây mà ko quan trọng lễ nghĩa-TB, TY, BD bình thản

-Nhưng đây là ở -mấy người kia phản đối

-kệ quen rồi- TB,BD,TY vẫn giữ nguyên ý kiến

-Thôi ko nói vs mấy người nữa

-ko nói thì thôi ai cần

-Quay lại chuyện tìm bạn nhảy đi-MK giải vây

-UK , tìm bạn nhảy dễ ko mà chọn bừa chả đc- TB, BD

-KO đc phải tìm người cậu thích chứ-4 sao nữ còn lại phản bác

-có thíh ai đâu -BD, TB

-HÁ HÁ người thích á các cậu thích ai rồi-TB, BD cười gian

-ơ ơ- 4 sao kia đỏ mặt

-khai mau - TB,BD mặt hình sự

-ko ko ai hết vào vấn đề chính đi

TB,BD biết là họ đánh trống lảng nhưng mặc kệ

-thui ngủ đã tính sau hôm nay mệt rồi- BD

-đúng dúng-TB công nhận

-2 cái đứa này lúc nào cũng vô tư dc- mấy sao kia ngán ngẩm

*tại phòng SN*

CỐC CỐC KN ở ngoai gõ cửa

-ai vậy - SN Mở của

-tơ KN đây tớ có chuyện muốn ns với cậu

-uk vào đi

-cậu có thể....có thể

-có thể gì -SN giục

-COs thể... có thể

-nhanh lên tơ bùn ngủ rồi

-cậu có thể làm bạn nhảy của mk ko- hít 1 hơi thạt sâu KN ns 1 lèo

-Đương nhiên là đc- SN cười

-thật à cảm ơn - Ns rồi KN nhào tới ôm Sn

-cậu cậu

-à xin lỗi tớ về phòng đây

-nhủ ngon

-G9

-OA VUI QUÁ CẬU Ý MỜI MK KÌA- SN vừa ôm gối vừa mơ mộng ( t/g: sướng quá mà còn làm bộ . SN: thé chú e thích gì *xoắn tay áo* , T/g : hì hì đâu có gì* chạy mất dép*)

*pHÒNG XỬ NỮ*

cốc cốc

-ma kết à -vừa mở cửa dập vào mặt Xn là MK

-uk cậu có thể làm bạn nhảy của tơ ko - cười

-tất nhiên là đc

-cảm ơn

-ko co gì ngủ ngon

-ngủ ngon

*TẠI BẾP*

BD đang lục tung cái tủ lạnh để tìm xem có mì gói ko

-cậu làm gì ở đây- song tử hỏi

-tìm mì-BD

-hả mì mà ở tủ lạnh hả bà , bà học lớp mấy vậy

-ơ thế ở đâu

-trời ạ ở tủ bếp kìa

-cậu ăn ko tôi nấu

-bà nấu dc ko đó

-đc mì thì tôi úp suốt

3' sau trên bàn dã có 2 tô mì nóng hổi

-OA ngon quá-BD

-Ê CỪU cô có bạn chảy chưa

-ưa ể àm ì(chưa để làm gì)

-xì con gai dữ dằn như cô ai thèm mời

-anh tương mk ngon lắm ý. anh có chưa

-ờ chưa

-thế 2 chúng ta chưa ai có bạn nhảy thì làm bạn nhảy của nhau đi(xí muốn ngta nhảy cùng mà làm kiêu)

-uk đc

Nói rồi 2 người cùng ă hết mì và ns chuyện vui vẻ vs nhau

* Tại vườn hoa*

ở đây 1 người con gái mái tóc màu bạch kim đang dơ 2 tay dang trong gió, ánh mắt màu xám tro thẳm thẳm buồn nhìn xa xa

-cô là ai - ST

Tb giật mình

-ơ

-cô là ai -lại hỏi

-tôi...tôi

-cô mà ko nói là tôi gọi cảnh sát ý

-nhưng anh phải hứa vs tôi 1 điều

-ns di

-anh ko đc ns cho ai biết về tôi

-dc

-tôi là TB

-hả cô là TB

-ừ

-tại sao cô lại giả dạng vào đây

-chỉ là ko muốn cho ai biết khuôn mặt thật

-vậy những anh biết

-TY, BD và anh

-nhìn cô quen lắm

-tôi là ca sĩ nổi tiếng ko quen sao đc

-à nhớ ra rồi, quái lạ

-hì

-cô có bạn nhảy chưa

-chưa

-vậy cô là bạn nhảy cuat t nhé

-uk

Xung quanh lại rơi vào im lặng 2 người ngồi đó ko nói gì

TY đứng từ xa đang định đến mời TB cùng làm bạn nhảy nhuwnh ST đã nhanh hơn. KO nói gì khuôn mặt vô cảm anh đi vào nhà

-ê TY

-TY ngoái đầu lại

-CG à có việc gì ko

-à mai anh có thể làm bạn nhảy của t ko

-đc

Anh ko hiểu sao khi thấy TB cùng người khác làm bạn nhảy anh lại ko buồn và khi CG mời anh làm bạn nhả anh lại rất vui

TY nghỉ '' chả nhẽ mk đã yêu cô ấy'' Lắc đầu phư nhận anh nghĩ'' ko đc người mk thích kaf TB ko phải CG''

1 buổi tối trôi qua , 12 con người…12 xúc cảm khác nhau được che giấu dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo…giờ đây đang ngày càng cởi bỏ lớp kén, hóa thân thành nhữg chú bướm xinh đẹp và lộng lẫy:

“Rồi sẽ có ngày tôi sẽ tìm ra thiên sứ định mệnh của đời mình!!!”

15. Chương 14

Tối hôm sau tại biệt thự của 12 chòm sao.
-mấy cô ngủ trên phòng à-song tử bực mình hét

-con gái đúng là chúa điệu đà-nhân mã than

-ê con ngựa kia thích ns xấu người khác lắm hả-1 giọng ns từ trên cầu thang vang lên. 6 chàng trai nhìn lên thì lập tức đứng hình

Bạch Dương mặc một cái đầm công chúa xanh biển nhạt ngắn ngang gối, gấu váy xếp li, cổ áo ngang, làm lộ bờ vai trắng ngần. Điểm nhấn là cái nơ ở ngực áo. Tóc xoã dài ngang vai, giản dị cài lên đó một bông hồng đỏ nho nhỏ. Thêm vòng, nhẫn... phối rất hợp nhau.

Xử Nữ mặc một chiếc đầm hồng nhạt, dài ngang gối. Điểm nhấn là dải lụa trắng ngang eo. Tóc nhỏ cột cao nhí nhảnh lệch sang một bên, bằng một dải lụa trắng, cùng loại với dải ở ngang eo.

Thiên Bình mặc một cái đầm đen, cổ cao, tay dài tới cổ tay, phần eo thắt lại, phần dưới phồng ra, dài tới gối. Điểm nhấn là... ren tùm lum. Túm lại là lolita (mời sợt google thêm). Tóc đen dài ngang lưng cô kéo sang một bên. Nhẫn đơn giản.

Ngược vs Tbiên Bình, Bảo Bình mặc chiếc váy lotia máu trắng, Dài ngang gối.Điểm nhấn là 1 chiếc nơ màu hồng giữa thắt lưng. Mái tóc xoăn nhẹ

Song Ngư thì mặc 1 chiếc váy thêu bằng tay vô cùng chi tiết và tỉ mỉ , màu hồng dài đến gót chaan vô cùng tinh tế

Cự giải vô cùng gợi cảm với chiếc vày trắng bó sát.Đeo một đôi khuên tai hình bướm đêm trông vô cùng huyền bí. Tóc ngố ôm sát khuyên mặt

Hôm nay các sao nam cũng đẹp ko kém

Song tử vô cũng lãng tử trong bộ comle trắng nổi bật là chiếc nơ đen ở cổ

KIM ngưu thì mặc comle mac trắng

Sư tử mặc nguyên cay đen trông rất vương giả và lạnh lùng

TY hôm nay chơi nổi với màu rượu vang đỏ

Ma Kết Chỉnh chu trong bộ vét trắng lịch lám

Nhân Mã thì xơi nguyên bộ comle màu tím trông vô cùng bí ẩn

12 con người mỗi người 1 vẻ nhưng đều có nét nổi bật riêng biệt

Xuống gẩ lấy 3 chiếc BMW 12 người cùng tiến thẳng đến party của trường

Xịch ... chiếc ôtô vừa đỗ cùng là lúc hàng nghìn ánh mắt đổ dồn vào đấy

-oa Song tử đẹp trai quá

-ST nhìn thật bảnh nha

-MK lịch lãm thật

-TY nổi quá

-NM thật phong độ

-KN nhìn cool quá

......................bla....................

-BD trông thật đẹp nha

-TB thật cuốn hút

-Sn tuyệt quá

-CG gơi cảm quá

-BB đang yêu quá

-XN thật tuyệt

................bla.........bla

Mặc kệ những lời bàn tán 6 cặp khoác tay nhau vào trong hội trường .

-hôm nay vui quá-XN

-Ônf ào phiền phức , ở nhà ngủ còn sướng hơn-TB chán nản

-THôi mà Bình, vì mọi người vui lên đi-CG cổ vũ

-Đứng đúng hôm nay anh em ta phải chết hết mình nha- Sn cười tươi rói

Mấy người ngoài này đâu có biết 1 ành mắt hình viên đạn đang hướng thẳng tới SN

-con khốn, vì m mà anh KN ko đi vs ta. Cứ cười đi rồi ngươi sẽ phải chết-sau đó là 1 nụ cười vang rợ

-Nào mời các em hãy tập trung ở khán đài chính để bắt đầu buổi party-Tiếng ông thầy hiệu trưởng vang lên

12 chòm sao tiến thẳng về phía khán đài

-Vậy giờ chúng ta có thể bắt đầu buổi khiêu vũ chưa nhỉ

-Rồi ạ

-Dc vậy các thầy cô trong trường sẽ là ban giám khảo, cặp nào muốn tham gia thì sẽ tiến tới sân khấu bên trái

-Đi thôi -BD

-KO đi , nó có bắt buộc đâu-TB

-đi vs mọi người cho vui- ns rồi sư tử kéo TB ra sân khấu

6 cặp đôi bắt đầu vào vị trí , những bước điêu luyện của con nhà giàu , những bước đi thật chậm dãi và nhanh đột ngột ..... và trong cả hội trường hôm nay 6 cặp là những ngôi sao nổi trội nhất.

1 tiếng sau .. cả ngàn cặp đã hờn toàn xong bài nhảy của mk. Giowf chỉ đợi thầy cô công bố kết quả

-Các em đã muốn biết kết quả chưa

-MUốn ạ

-Vâng vậy thầy sẽ dọc giải 3 trước nhé. GIải 3 gồm: SN - KN, MK-XN, BB-NM

-gIAIR NHÌ GỒM 2 cặp là cặp :TY-CG, BD-Song tử

-giải nhất là.............. ông thầy ngân dài ra khiến ọi người trong hội trường hồi hộp đến ngọp thở

-la cặp của ST-TB

Ông thầy vừa dứt câu cả hội trường vang rộn tiếng chúc mừng trong khi 12 nhân vật chính vẫn dửng dưng như ko

Và bây giờ giải 3 sẽ lên nhận trước nhé

-SN-MK, BB-KN lần lượt lên đến SN-KN thì ko biết tại sao chiếc đèn trùm lung lay rồi rơi thẳng xuống ĐẦU SN

Âmf - tiếng đổ vỡ vang vọng cả hội trường

10 chòm sao còn lại chạy nhanh đến chỗ SN-KN , SN hiện giờ đang rất an toàn vì được vòng tay to lớn của KN chặn lạ nghưng tình hình hiện tại của KN đang rất là nguy kịch

-KN cậu dậy đi-SN vừa khóc vừa lay lay KN

-Mau gọi cấp cứu nhanh

Xe cấp cứu đến mọi người đưa KN lên và phóng thẳng đến bệnh viện

Tại phòng cấp cứu, BB,CG ôm nhau khóc, mấy sao còn lại thì nhìn vào trong lo lắng

-aloo , rin à mau đến trường chị xem hệ thống camera xem đứa nào là làm cố tình làm rơi đèn vào SN nhanh lên, Tìm đc đưa nó đến nhà kho của bar , chị sẽ xử nó -TB

-Có cần phải làm như vậy ko-BD

-nó hại Kn thế kia thì đáng phải chết-TB gằn giọng

Mấy sao kia nghe xong thì rùng rợn người, họ ko phải sợ khi thấy cảnh chém giết mà rùng mk vì độ sát khí mà TB nói ra

16. Chương 15: Couple 1 Kim Ngưu - Song Ngư

1tiếng
2tiếng

3 tiếng

...........

8 tiếng trôi qua

TIng cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng chịu mở

-bác sĩ bệnh nhân sao rồi ạ-SN cuioongs quýt hỏi

-à đã qua cơn nguy hiểm giờ chắc cũng tỉnh lại rồi, mọi người có thể vào thắm

Ông bác sĩ vừa dứt lời SN đã chạy thẳng vào phòng bệnh.Mấy người kia cũng đang định vào thì bị TB kéo lại

-đừng có làm kì đà cản mũi-Tb cười đểu

-à -mấy sao kia gật gù hiểu ra đồng thời nở 1 nụ cười man rợ

TRong phòng

-KN cậu tỉnh lại đi -SN lay lay KN

-SN hả cậu có sao ko

KO trả lời KN , SN nhào vào ôm lấy KN

-A đúng là tớ có thích cậu ôm nhưng cậu om kiểu này ko khác gì ám sát tớ-KN nhăn mặt

-ấy chết tớ xin lỗi

-Cậu ngốc thế sao lại đỡ cho tớ để thành ra như thế này-Sn trchs

-thà tớ đau con hơn để cậu đau-KN cười hiền

-Hả-Sn nghệt mặt

-Tớ thích cậu. Cậu làm bạn gái tớ nhé-KN nghiêm túc ns

-tớ.... tớ dồng ý-Sn ngại ngùng

-yeahhhhhhhhhh-KN sướng rên

Hai người nhìn nhau, khuôn mawtjj chỉ còn cách có đúng 1 cm nữa thì ẦM

Cánh cửa đổ vỡ 10 con chuột hóng hớt kia ngã đe lên nhau

SN giờ đây chỉ muốn ĐÀO 1 cái lỗ chui sướng còn KN thì đang tức điên nhìn 10 người kia ý muốn nói''Cái đồ phá đám''. 10 người ko những ko sợ mà lại nghênh ,ặt nhìn KN đáp trả''Thích dấy sao nào''

-hello các cậu khỏe ko -BD hỏi 1 câu hết sức ngớ ngẩn nên đc ,ỗi sao ban phát cho 1 cốc

-các cậu ở đây làm gì-Sn lí nhí

-Xem phim HQ miễn phí-dồng thanh

-thế sao lại ko vào lun từ vừa nãy

-vào thì làm sao đc xem phim-đồng thanh tập 2

-sao cậu ngốc thês lại đi đỡ cho tớ-XN dựa vào MK trêu KN,SN

-tớ đau còn hơn thấy cậu bị đau cậu đau-MK cũng nhập vai

Sau màn kịch của XN và MK là 1 tràng cười

-hAhaa - tiếng cười vang vọng của 12 chòm sao ''dâm ô'' và sự ngượng ngùng của KN,SN

Tối hôm đó 10 con người (trừ SN,KN đang ở bệnh viện) chở nhau thẳng tiến đến bar H

-CHỊ - RIn nhào đến ôm TB

-sao m cứ thấy Tb là như hổ đói vậy-BD ngán ngẩm

-kệ em

-thui nó đâu, chuẩn bị đò chua-TB

-rồi mấy anh chị đi theo em

Xuống nhà kho 10 người thấy con LY (con hại SN) đang bị buộc chặt ở cái ghế đầu tóc bù xù

-tại sao mấy người bắt tôi-con ly sợ sệt

-cô ko biết mk đang tội gì ạ-XN khinh khỉnh

-ko

-à cỏn giả nai ư , làn trước m định hại Sn mà còn chối hả-BB

-SAO SAO MẤY NGƯỜI BIẾT

-MUỐN BIẾT TẠI SAO THÌ XUỐNG HỎI dIÊM VƯƠNG-tb HÉT

-Ai muốn chơi nào

-tớ - BB, BD , XN xung phong

-lần lượt di

Đầu tiên là BD cô cầm con dao trong tay đi dến ả LY

-khuôn mặt này mà bị rạch thì như thế nào nhỉ

-đừng tha cho tôi náy

-này thì tha-Nói rồi cô rahj mỗi bên 2 nhát hình chữ X vào khuôn mặt nhỏ

Đến Xử , cô cầm 1 cậy roi đánh tới tấp vào ả Ly như là cái bia trút giận

-thuốc này mk mới phát minh nhưng chưa có ai thử nghiệm, giờ lại có người thử sướng thật.Dứt lời cô cầm lọ thuốc dốc thẳng vào mồm ả. Mới đâu mặt đỏ xanh lè, lúc sau lại tím ngắt ôm bụng. Cuối cùng là mặt trắng bệch , người thì run run

-chơi đã chưa-TB hỏi

-đã- mấy người kia đồng thanh

-đến tớ. Rin đò dâu

-đây- RIN đưa cho cô 1 tụi bột ớt và 1 miếng sắt đã đc hơ nóng

Thiên Bình câm f bột ớt hất thẳng vào người nhỏ khiến nhỏ đau rát nhuwg ko thể làm gì. Chưa hết cô còn cầm miếng sắt dã nung dí thẳng vào mặt ả khiến ả muốn sống ko đc mà chết cũng ko xong. Song cô cầm khẩu súng bẳn thẳng vào tim khiến nhỏ lăn ra chết

Mấy sao còn lại nhìn vào rùng mk nhỉ''tốt nhất là đừng đụng tới TB''

Sau khi xử lí ả xong 11 người (cos cả RIN ) quậy tung cả cái quán bar mãi đến 2h sáng mới chịu về

17. Chương 16:đi Chơi

Hôm sau cả 12 chòm sao ( Kn đã xuất viện lúc các sao còn lại đang đạp phá tưng bừng ở bar) vừa bước chân đến cổng trường đã bị 1 lũ hám trai bao vây
-Anh Kn ơi anh có bị sao ko - 1 con nhỏ õng ẹo ns

-anh KN ơi anh còn đau ko-típ 1 con nhỏ nữa

-anh Kn ơi chọn e làm bạn gái của anh đi em sẽ chăm sóc anh mà-con nhỏ 3 mơ tưởng

-à thông báo vs mọi người từ này SN là bạn gái của tôi -Kn dõng dạc nói

-hic anh có bạn gái rồi à- con nhỏ 4 tiếc nuối

-ko sao anh cho e làm bạn gái hờ của anh cũng ddc

Sau câu nói của con nhỏ đó chính thức 12 chòm sao rơi vào hiện tượng hóa đá. Vì sap ư vì 12 chòm sao nhà ta lần đầu tiên thấy 1 nhỏ mặt trơ hơn mặt thớt thế này

-mời 12 em đạt giả khiêu vũ lên gặp thầy

May nhờ có ông hiệu trường triệu tập nếu ko 12 anh chị nhà ta sẽ bị lũ hám gái + lũ hàm trai tăn thịt mất. Phải ns rằng họ đường đường là những người đầu đội mũ chân đi dép tổ ong ấy nhầm đầu độ trời chân đạp đất ko sợ bất thứ gì ngoài sợ mấy con đỉa đói hàm trai + hám gái này

-cốc cốc cốc

-các e vào đi-HT

-Thầy gọi chúng em lên đây có việc gì ko -Cg lễ phép

-à các em ngồi đi. Đáng ra mọi năm nhà trường sẽ tặng quà riêng cho từng cặp nhưng năm nay trường muốn các em đoàn kết, gắn bó vs nhau hơn nên quyết định sẽ cho các em đi thăm quan ở đảo YUSU ( bịa đấy đừng tìm tốn thời gian). Thời gian là 3 ngày 2 đêm sẽ có máy bay riêng đưa mấy em đến-HT

-Dạ tụi e bít rùi-XN

-mấy em về chuẩn bị đi sáng mai đến sớm

-yeahhhh lại đc đi chơi rồi-BD hào hứng

-con nhỏ này lúc nào cũng ăn , ngủ rồi chơi ko sớm thì muộn cũng biến thành con heo-Song tử châm chọc

-Bạn ơi thông cảm mk là cừu mà hiện tại khoa học chưa phát minh ra loại thuốc nào biến đổi gen cừu thành heo đâu-bd đốp lại

Song tử cứng họng ko nói đc gì nữa

-giờ đi mua sắm để chuẩn bị đi-BB

-thôi con lạy mấy mẹ mấy mẹ có cả tủ quần áo còn chưa đụng đến kìa dịnh vác thêm cả cái tầng quần áo nứa sao- mấy sao nam đồng thanh

-ờ thì đi về ngủ mai đi cho sớm-TB

-giờ tớ ms phát hiện ra TB rất ham ngủ-MK búng tay như kiểu phát hiện ra chân lí gì ms lắm

-Đâu trước đây tôi ít ngủ lắm để giữ dáng cho nó chuẩn nhưng tại cái con t/g mất dạy nó suốt ngày bắt tớ thế-TB cái

-uk con này đểu-các sao kia gật gù( hic nó chửi mk thế kìa đã vậy sau này t cho chúng m khổ xí)

-hắt xì -mấy sao cùng hắt hơi lun

-tớ thấy con nào nó rủa tụi mk -XN

-đúng đúng-mấy sao còn lại gật gù

-về-TY

Dứt lời các sao về nhà để chuẩn bị cho chuyến đi chơi ngày mai. Liệu sóng gió gì đang chờ họ

18. Chương 17: Rắc Rối Ở Đảo Yusu

Sáng hôm sau 12 chòm sao đã có mặt tại trường để chuẩn bị đi chơi
-các e đi vui vẻ nhé chuyến đi này ko có HDV du lịch đâu có bản đồ này mấy e tự mò đường nhé-HT tốt bụng cảnh báo

Cầm cái bản đồ trên tay mấy sao bước vào máy bay. Vì đây là máy bay riêng nên mấy sao có thể nghịch thế nào cũng đc vì ko có ai xa lạ tren máy bay

Bạch Dương ngồi nhìn ra ngoài thở thườn thượt , tại vì cái tội lắm mồm nên giờ đây phải ngồi cùng cái thằng oan gia -Song tử. Hai người này mới đầu phản đối kịch liệt nhưng khi nghe TB nói liền nuốt uc tức lại và đồng ý

-Hai đứa mi lắm mồm nên chịu khó ngồi vs nhau đi ngồi vs người khác để họ tức điên vì chúng mi sao hả-Đấy nghe Tb ns vậy ai chả phải im re

Ngồi đằng sau Bd là cặp SN-KN hai đứa này thì thôi rồi sến hơn con hến nhìn mà chỉ muốn nhảy vào đập cho 1 trận

-Kn há mồm ra tớ đút chho cậu ăn-Sn nhẹ giọng

-uk tớ cũng bón cho cậu nheng-KN nói giọng nọt sớt nghe mà nổi hớt cả da gà da vịt

-2 người thôi đi, nhìn mà khiếp-Xn ngồi ghế đối diện ns

-ng ta iu nhau ng ta có quyền-Sn bình thường hiền lành là thế mà giờ thì bá đạo kinh khủng

-thông cảm ở đây toàn FA-MK ngồi cạnh Xn cũng chen mồm vào

-kệ ng ta ghen à, ghen thì 2 người đút cho nhau ăn đi-kn

cái cặp này người tung kẻ hứng khiến Xn và Mk cứng họng mấy sao còn lại thấy vậy thì cười khúc khích

Ngồi trên Xử là cặp của BB và NM dang gáy khò khò-cặp vô lo vô nghĩ

ở goc cuối của máy bay có lẽ là yên tĩnh nhất

Thiên Bình thì ngồi nghe nhạc . ST , TY vốn ko ns nhiều neen cũng chỉ ngồi im tự kỉ.CG thì ngồi đọc truyện tình yêu của 12 chòm sao của t/g ko tên

----------------------------------------------- Sáng ----------------------------------------------

-đã đén đảo YUSU mời quý khách xuống máy bay-tiếng loa vang lên giúp mọi người tỉnh ngủ

-chúng ta đi thôi-MK

-ê thế có ai bít đc ngôi nhà chúng ta sẽ ở đâu ko-XN

-à đi theo tớ , tớ có bản đồ nè-MK

Song , tất cả các chòm sao đi theo chỉ dẫn của MK , đường gì mà hết quẹo trái rồi lại quẹo phải, vòng vòng vèo vèo khiến các chòm sao chóng hết cả mặt

-hờ hờ đến chưa Mk chúng ta đi đc nửa buổi rồi đó-BD thở hổn hển

-cái lão HT chết tiệt cho người ta đi chơi lại ko cho HDV giờ biết thế nào mà lần-TB rủa

-a kia có người kìa qua hỏi đi-CG

-Bà ơi cho cháu hỏi đường đến ngôi nhà yusu ở đâu ạ-Sn lễ phép

-A đi thẳng đến 100 m nữa

-cháu cảm ơn

-mà các cháu đến đấy làm gì

-dạ tụi cháu ở mấy gôm ạ

-ta khuyên các cháu dừng đến đấy vào 3 hôm gần đây

-sao ạ

-nếu các cháu mà ở đấy vào 3 ngày này sẽ có ma nữ xuất hiện , nếu là người bình thường thì chỉ bị nó quấy nhiễu thôi , nhưng ai thuộc chòm sao Xử Nữ trong vòng 2 ngày nó sẽ bắt linh hồn.Muốn hóa giải chỉ còn cách phá mộ của nó ở phía Tây gần biển thôi nhưng ko ai có thể làm đc đâu

-dạ cháu cảm ơn

-thời này mà còn người như vậy-Tb ngán ngẩm

-thôi kệ đến nhà đã

Theo chỉ dẫn của bà lào 15' sau họ đến đc ngôi nhà nhưng liệu những lời bà lão ns có đúng sự thật ko và chuyện gì sẽ xảy ra vs họ

19. Chương 18: Rắc Rối Ở Đảo Yusu (tt)

12 người mệt mỏi bước vào nhà
-ở đây ko có giúp việc à vậy ai nấu cơm đây-BD vừa về nhà đã than

KO hẹ mà 10 chòm sao quay về nhìn CG,SN = ánh mặt long lanh như cún khiến họ mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy vì biết sẽ có chuyện ko hay xảy ra vời mk

-các cậu nấu đi-TB

-tại sao là chúng tơ-đồng thanh

-thì có ai biết đâu-BB lanh chanh

-hic-2 người khóc ko ra nước mắt lủi thủi bước vào bếp nấu ăn trong khi 10 người còn lại ngồi chơi xơi nước

30' sau

-cơm chín rùi mọi người ơi-SN từ trong bếp vọng ra

SN vừa dứt lời 10 người phóng vs tốc đọ tên lửa vapf bếp tranh nhau , đanh nhau để danh đồ ăn. Nếu lũ hs trong trường mà nhìn thấy hotboy, hotgirl của họ mà như thế này thì hình tượng sẽ thế nào nhỉ???chậc chậc

ăn xong họ ko thương tiếc ném sạch bát đũa vào thùng rác vs lí do hết sức củ chuối''đây ko phải nhà của mk ko wan tâm vs lại bát đũa ở đây còn nhiều''

Tối tại nhà mà 12 chòm sao đang ở bỗng mất điện , 12 CHÒM sao đang ns chuyện ở phomgf khách bỗng cảm thấy 1 luồng khí lạnh đang dâng lên

-ma ma kìa-Xn tay run run chỉ vào cái bóng trắng đang bay đi bay lại trước mặt.Nghe thấy tiếng ns của Xn mọi người quay lại nhìn thì đúng vậy 1 người con gái tóc dài người toát ra 1 luồng khí lạnh khuôn mặt bê bết máu đang bay qua bay lại

-a ma kìa thích quá-BD reo lên thích thú

-ê cái con ma nữ kia ra đây cho ta sờ phát xem nó thế nào-TB bá đạo nói

1o chòm sao + con ma nứ mắt chữ A mồm chữ O nhìn BD, TB người ta con gái gặp ma thì ngất ra đấy hai người này thấy ma thì sướng như nhặt đc vàng

-ê 2 con kia mi ko sợ t sao-Ma nữ hất mặt ns

-Sợ thì ko phải là ta-đồng thanh

-đc vậy ta sẽ cho ngươi phải sợ

Nói rồi con ma nữ đi đến gần BD và Tb định bắt lấy linh hồn 2 người nhưng khổ nỗi 2 người này ko phải đối tượng của bả vì bả chỉ có thể bắt đc linh hồn của những cung Xử nữ mà tôi

-hà hà ở đây ta thấy linh hồn Xử nữ đúng thật là may mắn có thể tăng thêm sức mạnh rồi-ma nữ cười khà khà

-ma nữ đi đến gần Xử nữ dùng 1 chưởng hất hết những người xung quanh xử nữ ra. Dùng tay bóp chặt lấy cổ Xử Nữ 12 chòm sao ko biết làm gì thì bỗng Tb sực nhớ ra hôm nay cô có mang theo tỏi

Chạy đến gần Xử dơ củ tỏi ra con ma nữ thấy mùi này thì ko khỏi hoảng hốt

-hừ mi đc lắm hôm nay mi có thể sống nhưng ko có lân sau đâu . Tạm biết

Khi con ma nữ vừa biến mất 11 chòm sao đên cạnh XN

-cậu có sao ko

-tơ tớ khó thể

-chết rồi Xử càng ngày càng yếu

-nếu vậy thì phải phá mộ thôi

-ntn??

-BB mang mìn ko

-có

-dc rồi đư đây tối mai ai đi vs tớ-TB

-Tớ tớ-BD hùng hồn

-ĐC

Thấy BD đi song tử nổi máu anh hùng

-tơ nữa

-đc

-tôi-TY,ST dơ tay

-ST sẽ đi , TY ở nhà bảo vệ CG đi mọi người cứ chia nhau tất cả cùng bảo vệ Xử rõ chưa

-cảm cảm ơn các cậu - Xn yếu ớt

-ko có gì đâu tớ sẽ bảo vệ cậu , cậu yên tâm đi-MK nhẹ nhàng ns

12 chòm sao có thể cứu đc Xử nữ ko xử nữ sẽ chết tạ đây hay sẽ sống tiếp để cùng mọi người thoát khỏi cái đảo quái quỷ này ???

20. Chương 19: Tiếp Theo

6 h tối hôm đấy tại nhà của 12 chòm sao
-chết rồi xử nữ ngày càng yếu người liên tục rịn ra mồ hôi-mk lo lắng . Xử nữ từ chiều đén giờ người nóng như lửa mồ hôi tuôn ra như suối thân hình thì run lẩy bẩy.

-các cậu ở nhà cẩn thận nhẹ chúng ta xuất phát thôi -TB

Trên con đường nhỏ, 4 người, 2nam, 2nuwx cùng nhau sánh bước. Bên đường hàng cây xanh rủ bóng. Gios thi nhau luồn qua mái tóc của TB,BD khiến nó tung bay.Nếu như bình thường nhìn vào thì đây là khung cảnh hết sức là lãng mạn của 2 cặp tình nhân nhưng mỗi tội ở đây 4 người đang đi bắt ma chứ ko phải tình nhân đi dạo

Sau 1 hồi mò đường mấy người cũng tìm thấy ngôi mộ . Xung quanh ngôi mộ bao vây 1 luồng khí lạnh đến rợn người

Bước đến gần thì ko biết từ đâu 1 con cáo nó nhảy .ra cái đuôi phe phẩy khắp nơi

-hả cáo đuôi -BD sốc

-tớ nghĩ nó là linh thú của con ma nữ nếu ko tiêu diết nhanh chắc chắn Xử sẽ chết mất

----------tại nhà

-aaaaaaaaaaaaaaaaaaa-tiếng hét của Xn vang lên

Yừ đâu bóng con ma nữ lại hiện ra bóp cổ Xử nữ lần này ko đơn giản như lần trước, có cho tỏi hay bất cứ thứ gì con ma nữ cũng ko bị ảnh hưởng . Hết cách máy sao nam đành phải nhào vào đánh nhau vs ma nữ nhưng việc này quả thực rất khó vì nó là ms có thể bay qua bay lại ns chính xác họ ko thể chạm vào người của ma nữ giờ chỉ cò cách kéo dài thời gian để mong chờ 4 người kia có thể cứu

Quay lại vs nhóm của TB con cáo này thật sự rằng rất khỏe họ chỉ vừa mới ra đòn con cáo đã có thể tránh.Tức mk 4 người ko hẹn mà cùng nhau xông lên đánh con cáo nhưng đáng ngở rằng càng đánh con cáo càng khỏe. 4 người dường như ko còn sức để có thể tiếp tục trong khi con cáo vẫn có thể tránh né.

-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa -Bd đã bị dính một đòn của con cáo trên cổ cô là 1 vết xước sâu dài như chuẩn bị có thể bị mất mạng bất cứ lúc nào

Bên Xử nữ mấy sao nam đã bị con ma nữ dùng 1 chưởng mạnh đánh bật vào tường.Mây sao hiện giờ ko còn chút sức lức để chống trả chỉ còn biết giương mắt nhìn ma nũa

Ma nữ tiến gần xử nữ dùng tay bóp chặt lấy xử nữ, cô ko còn 1 tí sức lực nào để chống cự.Cô nhìn thấy bên kia 1 thần chết đang vấy tay gọi mk

-tạm biệt mọi người - XN-

-tớ biết rồi , ST, song tử hãy chặn con ma nữ lại còn lại đẻ tớ lo.Dứt lời ST Song tử nhào vào đánh con cáo tới tấp.Thấy vậy Tb dùng tất cả mìn BB đưa ném thẳng về phia mộ

-Âmf một tiếng nổ lớn vang lên. con cáo cùng ma nữ biến mất BD tự dưng cũng khỏe lại

-Chúng ta về xem Xử thế nào

Vừa về đén nhà , 4 sao đã nghe thấy tiếng khóc thút thít của những chòm sao còn lại

-Xử nữ đâu-BD

-cậu ấy chết rồi-SN

-XẸT tiếng sét đánh ngang tai 4 chòm sao

-ko xử nữ tỉnh lại đi-BD khóc

-xử cậu ko đc chết tại mk tại mk đã ko phá mộ sớm hơn nên cậu mới vậy-TB nức nở

-Sao cậu lại bỏ chúng tôi mà ssi-MKChỉ mới hôm qua

12 người hôm qua còn vui vẻ bên nhau căn nhà rộn vang tiếng cười vậy mà giờ đay 1 người đã ra đi 12 chỉ còn 11 người.KO khí ảm đạm bao trùm căn nhà tiếng khóc, tiếng gào của mọi người thi nhau vang lên.

21. Chương 20

-các cậu sao khóc dữ vậy-giọng ns yếu ớt của 1 người vang lên
-hả nghe quen quen-TB ngớ người

-xử nữ cậu là ma sao-BD

-cậu cậu đừng tìm tớ trả thù ,tớ cũng MUỐN PHÁ NGÔI MỘ đấy SỚM ĐỂ CỨU CẬU LẮM NHƯNG AI NGỜ CÓA CON CÁO ở đấy chặn-TB

-Cậu còn nguyện vọng gì ns đi tớ se giúp, đừng tìm tớ-BD

TB,BD kẻ tung người hứng khiến XN muốn điên lên

-aaaaaaaaa hai con kia t đã chết đâu mà tụi m rủa vậy -xn hét

-mày chua chết sao-BD

-sao mà chết đc-giọng 1 người đàn ông vang lên

-ông ông là ai-Sn hỏi

-tôi là người đc ba mẹ các người thuê để thử lòng đoàn kết của các cậu các cô

-hả là thế nào

-ba mẹ mấy người thấy mấy người chua đc đoàn kết suốt ngày cái nhau, chửi nhau lên ms tạo ra vở kích này.Con ma đó là ảo ảnh mà tôi đã tạo ra. Ngôi mộ đó ko có người.Con cáo là vật nuôi của tôi

-thế sao ma nữ lại có thể đánh bật chúng tôi

-Đó là 1 loaij khí mạnh mà công ty chúng tôi ms tạo ra có thể hất văng người

-thế tại sao ngôi mộ ấy vừa nổ ma nữ + cáo lại biến mất

-à là do chúng tôi hđ theo nhóm 1 nhóm sẽ theo mấy người ra ngooi mộ khi ngôi mộ nỗ sẽ báo lại cho chúng tôi để tắt ảo ảnh còn con cáo nó sẽ chui xuống cái lỗ nhỏ gần mộ

-thế sao xử lại tắt thơr

-à tại khi mấy NGƯời đưa ns uống cho cô ấy tôi đã trnh thủ cho 1 vươn sủi ko màu ko vị vào đấy người uống sẽ bị tắt thở trong vòng 1 tiếng

-hóa ra là vậy

12 chòm sao vui mừng vì đó chỉ là 1 trò đùa , ko ai chết, ko ai phải ra đi.Qua chuyện này họ dường như đã đã gắn kết va nhau hơn , hiểu rõ hơn về tình bạn cao quý

22. Chương 21

2 ngày sau tại trường học
-aaaaaaaaaa các hotboy đi học rùi kìa

-các hotgirl cũng đi lun kìa

bla.............bla................

Đứng vậy sau những ngày mệt mỏi trên đảo YUSU 12 chòm sao cup lun 1 buổi học để ở nhà ngủ bù cho những ngày bắt''ma nữ''

Reng..............tiếng chuông vào học vang lên ko bận tâm dến những người xung quanh , 12 chòm sao tiến thẳng về lớp

-hôm nay lớp chúng ta có hs mời-bà cô bước vào vs bộ mặt tươi hơn hoa

-xin chào các bạn tớ là Phan Thanh Trúc-ns xong còn nháy mắt nhưng đáng tiếc ở đây toàn trai đã có chủ nên ko bị mê hoắc

-Anh Ma Kết-Thanh Trúc ns giọng ngọt sớt

-ơ Trúc em về khi nào vậy-MK vui vẻ

-hì e ms về hôm qua hôm nay e đến trường để thăm anh nè

GTNV: Phan Thanh TRúc : gđ giàu thứ 10 trong t/g.Bề ngoài lun tỏ ra dễ xương hiền lành nhưng thực chất là 1 con rắn đọc chính hiệu.Mặt thì cũng đc gọi là đẹp nhưng ko sánh = 6 sao nữ.hôn phu của kết ca

-cô ơi e ngồi cạnh a Kết nhé

-ơ chỗ đó có người rồi

-bạn ơi bạn có thể nhường chỗ k ko-Trúc lay lay XN

-ở lớp này thiếu bàn thiếu ghế à-XN hất mặt

-vậy thôi mk xuống kia ngồi vậy-ả ta ngoài mặt thì tươi cười nhưng trong lòng thì vô vô cùng tức giận

Sau những tiết học chán hơn con cá rán cuối cùng giây phút mọi người mong chờ đã đến

-reng................tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ giải lao

-ê xuống canteen ko -BD

-xuống thôi

Dứt lời 13 người cùng nhau bước xuống canteen để ăn

-mấy người ăn gì-các sao nam

-khoai tây chiên , bim bim,cơm hộp-BD

-NƯỚC CAM-TB

-nước ép hoa quả, gà rán,...........................

-các cô đợi nhe để chúng tôi đi lấy

Vừa thấy bóng dáng các sao nam đi khuất ả Trúc thay đổi bộ mặt 360 độ

-Con kia t yêu cầu m tránh xa anh Kết ra-ả ta chỉ tay về phía XN

-T ko tránh thì sao-Xn hất mặt

-thì thế nàý-cô ta định tát XN nhưng Xử nhà ta đâu phải dạng vừa khi còn cách đúng 1cm thì chộp tay ả và đánh lại 1 phát

-hic sao cậu lại đanh mk, mk có làm gì sai đâu-con ả tự dung ngồi thụp xuống đất , khóc lóc van xin

Mấy sao nữ còn đang nghệt m ra thì thấy 6 sao nam tiến đến

-Xn sao cậu lại tát cô ấy-MK quát

-hừ cậu hỏi cô ta xem-BD chen vô

-chuyện này là sao

-e chỉ bảo là chị ấy cho e ngồi chung bàn ăn nhưng chị ấy ko đồng ý-con nhỏ sụt sùi

-cô thật quá đáng-MK

-hừ anh tin cô ta vậy sao-XN nhếch môi

-Bình thường tôi cứ nghĩ cô là người hiểu chuyện nhất hóa ra cũng chỉ là bề ngoài=MK

-ồ vậy sao bấy giờ anh biết cũng chưa muộn-XN ns xong quay bước bỏ đi

Mấy sao nữ thấy vậy cũng bước đi . TB ko quên ns lại vs ă 1 câu

-cô mà ko làm diễn viên thì uổng cả đời đấy

-Kết à cậu ko nên nghe 1 phía đâu

Nói rồi mấy sao nam cũng bỏ đi để lại mk Kết với khuôn mặt thẫn thờ và con nhỏ trúc khuôn mặt đắc thắng ngồi đấy

23. Chương 22

Chiều đến tại nhà của 12 chòm sao
-Ma Kết cậu về rồi à-NM hỏi

-uk

-chào các bạn từ nay mk sẽ sống ở đây-nhỏ Trúc từ sau lưng MK lên tiếng

-sao cô ta lại ở đây-BD bực bội

-à vì bạn ấy ko có nhà ở nên tớ mới dẫn bạn tới đây ở

-nhà cậu ta thiếu tiền à-BB cham chọc

-cậu cho cô ta sống ở đây thì cũng nhớ ặn cô ta phải bít điều nếu ko đừng trách....-TB đe dọa

-tớ bít rùi các cậu yên tâm-nhỏ teucs ra vẻ hiền lành

-anh dẫn e lên phòng-MK

Nói rồi 2 người cùng nhau lên lầu để lại 11 chòm sao ở dưới bực tức

-TB à có lên đề phòng gì ko-BD

-yên tâm tớ đã có sắp xếp

Tối hôm đó khi nhỏ đang ở trong phòng thì TBlẻn vào

-sao cô ở phòng của tôi-trúc

-tôi chỉ mún hỏi cô vài điều thôi

-có gì ns đi

-tại sao cô lại tiếp cận MK

-Vì tôi yêu anh ấy

-yêu ư tôi ko tin

-hừ ns thật cho cô nghe cũng chẳng sao. Tôi ko có yêu gì cái con người ngu ngốc đó cả nhưng cái ghế phu nhân nhà anh ta thì tôi cấn đấy. Cô liệu mà bảo con bạn cô tránh xa anh ấy ra ko nó sẽ phải chết-Trúc đay nghiến

Tb ko nói gì chỉ nhếch môi cười bí hiểm rồi rời khỏi phòng

-thế nào rùi-BD

-thành công chỉ cần đoạn ghi âm này thui là có thể tống cổ cô ta-TB

-thế htif làm lin đi-BD

-tớ mún xem tình cảm của XN-MK thế nào đã

-uk

nói rồi 2 cô gái trở về phòng trên môi ko quê nở 2 nụ cười hết sức là đếu

Sáng hôm sau vừa đến trường XN đã thấy trong hộc bàn 1 tờ giấy ghi''hết tiết ra sân thượnggặp t''

Thời gian trôi qua quả thực rất nhanh chẳng mấy chốc đã đến giờ giải lao.Như lời hẹn Xn lên sân thượng gặp nhỏ TRúc

-cô mún gì ở tôi-ko vòng vo Xn ns thẳng

-m hãy biết điều mà tránh xa MK ra

-t ko thích đấy

-kể cả m ko thích thì anh ấy vần mãi là của mk t thui

-atsn-xn khinh khỉnh

-đc vạy t xem

NGhe thấy tiếng bước chân của nhiều người đang đến nhỏ ngã xuống lăn quay trên cầu thang.Xn thấy vậy giật mk nhưng khi thấy các soa ở đây thì đã hiểu ra vấn đề

-trúc e sao vậy

-em ...........em chưa ns hết câu con nhỏ đã lăn ra ngất

-cô là 1 con người thâm độc, tôi sẽ xử lí cô sau

Ns rồi các sao(trừ TB,TY,BD và 1 người nữa) tất cả đều bỏ đi và đưa ả ta đến viện. Nhỏ đắc nhưng nào ngở trong nhà kho của sân thượng đã có 1 người quay hết ddc tất cả

-đừng bùn chúng tớ lun tin tưởng cậu mà-3 chòm sao còn lại đến an ủi XN

-hic ngay cả người tớ yêu nhất còn ko tin tớ thì lsao mà ko đau cho đc

-cậu yên tâm nhất định cô ta sẽ phải trả giá

------------------------tại bệnh viện

-bác sĩ cô ấy sao rồi-MK

-cô ấy ko sao chỉ bị thương nhẹ thui

-cảm ơn bác

-e ko sao chứ-mở cửa phòng bệnh kết hỏi

-dạ e ko sao đâu

-thế này còn ko sao hả, a nhất định phải trừng trị Xn ms đc

-thôi mà anh tha cho chị ý đi , e ms là người có lỗi

-e thật là người có lòng vị tha mà

-thôi chúng ta về thôi

Ns rồi họ cùng nhau làm thủ tục xuất viện và trở về nhà

-

24. Chương 23

Vừa bước vào nhà nhìn thấy Xn đang xem TV , MK liền tiến lại và tát cho nhỏ 1 bạt tai
-tại sao cô lại làm vậy vs Trúc, e ấy có làm gì sai đâu

-hừ ANH CHỈ BIẾT TIN TƯỞNG CÔ TA , CÒN TÔI ANH CÓ BIWWTS TÂM TRẠNG CỦA TÔI THẾ NÀO KO=Xn gào lên xong chạy lên phòng đóng chặt kìa khóc thút thít

-anh sai rồi , anh hãy xem cái này đi rồi bít thế nào ms là sự thực=Tb ném cho MK cái đoạn ghi âm và video mà ST đã quay đc trwwn san thượng song cũng lên phòng lun

-MK mở cái đoạn ghi âm và video lên , nhe. xem xong tay anh run run khuôn mặt đỏ lên vì tức giận, Trúc thấy vậy thì khuôn mặt tái mét quỳ rạp xuống

-anh anh nghe e giải thích đã

-cái này rồi thì còn giải thích ggì nữa-MK

-tại vì anh yêu con nhỏ đó lên e ms phải làm vậy-tRÚC

-cô là con nhỏ xấu xa cút ngay khỏi đây , gđ cô sẽ phải trả giá

-anh tha cho em đi mà

-tha ư ko bao giờ

Ns XONG mk Chạy lên phòng Xn gõ cửa

-mở cửa k đi mà

---im lặng

-mk biết lỗi rồi mở cửa k đi

-im lặng

MK ngồi thụp xuống sàn nhà đau khổ''tại sao mk lại ko tin tưởng cô ấy chứ, mk thật là 1 con người xấu xa''

TRong phòng Xn cũng đau khổko kém ngồi trên giường mà ns mắt cứ thi nhau tuôn ôm mặt khóc như mưa.Tối hôm đó gđ con Trúc bị phá sản.Bố ả do shock nên lăn đừng ra ngất

Hôm sau tại biệt thự

-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa gấu trúc -tiếng hét chói tai của BD

-MK cậu sao vậy

à đừng hỏi tại sao Bd lại phản ứng như vạy nhé. Hiện giờ MK quần áo xộc xêch đôi mắt thaam quầng,Đầu tóc rối như tổ quạ

-mấy cậu có cách nào giúp tôi hòa giải vs XN ko-MK trầm tư

-tặng goa đi-Song tử

-cổ lỗ sĩ-BD phản bác

-thế này đi,,,,,,,,,,,,,,,,,bla..........................bla TB lập kế hoạch cho MK

-đc đó-mọi người ủng hộ

-hum nay nhớ nghỉ học đi làm nhé-Tb

-uk đc còn lại nhờ các cậu giúp-MK

Hết ngày 10 chòm sao chạy đến chỗ Xn

-XN-Sn gọi

Mọi người gọi Xn nhưng cô ko có bít vì sao ư vì hum nay ko thấy Mk đi học tuy cô vẫn còn giận anh lắm nhưng cô vẫn lo cho anh nhiều

-XN-bực mk BB đánh cái bốp vào lưng XN

-giờ cậu đi đây vs tụi tớ

Ns rồi 10 chòm sao kéo Xn đến 1 ngọn đồi nhỏ.Trên bãi cỏ trải đầy hoa hồng - màu mà cô thích nhất- thành một con đường hoa hồng. Phía cuối con đường đó là một chàng trai đang đứng quay lưng về phía cô. Hình ảnh này, khiến mắt cô đột nhiên nhức nhối. Bóng lưng người con trai trước mặt cô là hình ảnh mà đối với cô, quen thuộc vô cùng. Biết bao lần anh vô tình xoay người đi lướt qua, để lại trong mắt cô là hình bóng xa cách, lãnh đạm của anh. Trong lúc cô đang vẩn vơ với những suy nghĩ của mình, người con trai kia quay lại, anh nhẹ giọng:

-em đén rồi sao-MK quay người lại làm Xn giật mk

-đây là gì-XN.

-tất cả là đều dành cho e-MK nhẹ nhàng ns

-hừ anh nghĩ mấy cái này có thể mua chuộc tôi sao.Cô đang định quay người bỏ đi thì có 1 cánh tay săn chắc kéo cô vào lòng đặt lên môi cô 1 nụ hôn.Ms đầu là bất ngờ cô ko cử động nhưng khi nhận thức ra đc vấn đề cô ko nhuwngx ko đẩy ra mà còn đáp trả lại

-hic MK xấu xa a đã làm e đau lắm đaays

-anh bít , anh xin lỗi em nhiều

-em có đồng ý làm bạn gái anh ko-MK quỳ xuống

-hic em đồng ý

2 hàng nc mắt thi nhau tuôn rơi nhưng đây là giọt ns mắt hạnh phúc ko phải nc mắt đắng cay

-Bốp bốp-tiêngs vỗ tay vang vọng

-chúc mừng cậu=CG

-cmr đọng quá-BD giả bộ cầm khăn lau

-cảm ơn các cậu nhìu lắm

Tối hôm đó lại thêm 1 couple ms:XN-MK. 12 chòm sao quyết định làm tiệc ngoài trời.Mọi người vui vẻ hạnh phúc quây quần bên nhau

-

25. Chương 24:bắt Đầu Quậy Phá

7h00 tại piệt thự của 12 chòm sao. Một tiếng hét làm long trời lở đất,tốc độ hệt như sóng siêu âm vang lên.
-TB,BD hai đứa có mau dậy ngay ko thì bảo-1 tiếng hét vang trời nở đất vang lên

Nhưng BD,và Tb chẳng hề hấn vẫn đắp chăn kín đầu ngủ tiếp.Bực mk XN đứng giữa phòng TB,BD hét to:

-Cháy rồi

-hả cháy cháy -BD bật dậy chạy như lò xo

HAHA tiếng cười của các sao vang vọng căn nhà vì độ ngộ nghĩnh của BD

XN đắc thắng tưởng mk đã thành công trong việc gọi 2 con heo dậy .Nhưng đời ko như là mơ nó chỉ có tác dụng VS bD còn TB vẫn kín đầu ngủ

-CHÁY CHẠY MAU CHẠY ĐI-XN vẫn dùng chiêu cũ

-Chạy à , cháy thì kệ nó tí khác có cứu hỏa-NS rồi lại ngủ

XN thì tức điên mấy sao còn lại thì há hốc mồm vì sock.BD đang VSCN thì ngó đầu ra cửa ns

-nó mà mún ngủ thì thánh cũng chẳng làm gì đc

XN lắc đầu chán nản vs các sao

-ko gọi đc

Thấy sắp muộn học ST đành thử lên đánh thức TB.Dùng mọi cách vẫn ko đc cậu đành dùng chiêu cuối

Lât chăn lên nhảy lên giường ôm TB.mấy sao kia thấy vậy thì ngạc nhiên tột độ.CON nv chính của chúng ta thì đang mơ màng ngủ thấy cái gì ấm ấm mềm mềm ko ngần ngại rúc lun vào bờ ngực săn chắc , vòng tay qua ôm ST ngủ .Người ngoài nhìn vào còn tưởng đôi tình nhân nhưng trong hoàn cảnh này nó lại là hđ vô cùng trớ trêu.Mấy sao kia chưa hết sock này lại sang 1 cú sock khác khiến người hóa đá lun .2'sau thấy lạ lạ neen TB liền mở mắt ra và đập ngay là khuôn mặt của ST

-aaaaaaaaaaaaaaaa anh làm gì ở giường tôi vậy,đồ biến thía-TB bật dậy hét chói tai rồi thẳng chân đá ST lăn quay xuống giường

St tức ói máu lồm cồm bò dậy hét

-cô làm cái quái gì vậy

-tôi phải hỏi anh câu đấy ms đúng

-cô VSCN đi còn đi học-ST ko wan tâm lời của TB ns

-hừ-bực mk cô bước vào WC làm VSCN

À vâng anh ST nhà ta đã có thể đánh thức chị TB.=>Thành phải gọi anh = sư phụ

5' sau TB xuống nhà vs bộ đồng phục chỉnh tề ngáp ngắn ngáp dài ns

-đang ngủ bị phá bực thật

Cô vẫn thản nhiên như ko trong khi mấy sao còn lại thì đang bực mk

mặc kệ TB tất cả xuống gara lấy xe.

Chạy với tốc độ nhanh nhất. Trong vòng chưa đầy 5',hai chiếc LEOU'S mui trần trắng và đen ,một chiếc BWM và một chiếc LIMO mui trần cũng tới trường

sáu chàng trai được nữ sinh trong trường gọi là hoàng tử,sáu cô gái được đám nam sinh gọi là thiên thần đồng loạt pước ra.

-Hoàng tử kìa! Đẹp quá đi!

-Phải chi được đi cạnh hoàng tử!

-Thiên thần cùa tôi!

-Xinh quá đi!

#@/&%¥€ cùng nhiều lời pàn tán khác của các nam sinh,nữ sinh.

Vừa bước chân vào lớp BD đã chạy đến TB hoi-

-hum nay bắt đầu chưa

-bắt đầu rùi-TB nhoẻn cười thích thú

-bđ gì-các sao nữ còn lại tò mò

-phá trường-tb.bd thản nhiên

-thé nào-mấy sao

-haha xin giời thiệu vs các cậu TB đây chính là chuyên gia phá trường phá lớp.TTổng cộng đã làm nổ 1 dãy hành lang , phá 20 lần sân thẻ dục.làm các cô, thầy bộ môn sock nhập viện 2 thàng trời là it

-nghe chiến tích lẫy lừng của TB các sao ngác nhiên(Trừ BD,TY)

-hả

-hả gì tớ là có ý tốt mún trường đc tu sửa mới đấy

-chịu tua cậu lun giờ ns kế hoạch đi

-bla.................bla

Reng... Reng... Reng...tiếng chuông vào học vang lên

-làm như kế hoạch nhé-TB nháy mắt

-ok

Hôm nay lớp có tiết hóa. mọi người cùng nhau đi đén phòng thí nghiệm

Ai nấy yên vị chỗ ngồi.Nhưng chả ai wan tâm đến ông thầy khó tình

-BB lên làm thí nghiệm chô tôi-ông thấy gắt gỏng

BB cười tươi như hoa pước chầm tới pàn ông thầy khó tính chết tiệt và pắt đầu công việc.

Bốp...

Ầm...

Đùng...

Từng tiếng nổ phát ra,hòa cùng tiếng vỡ loảng xoảng của thủy tinh. BB thì đã né sang một pên. Một màng khói xanh pốc lên ngùn ngụt. Đến màng khói trắng rồi pắt đầu dừng hẳn.

Ông thầy từ trong màn khói xuất hiện. Mắt trợn trắng,trên mặt do pị vài miếng thủy tinh xược qua làm chảy máu. Và từ từ ngã xuống đất cái rầm.

Mấy chú pảo vệ nghe được páo thì một lần nữa chạy lên phòng đưa ông thầy đi cấp cứu. Trong đầu xuất hiện một suy nghĩ:

"cái lớp này khủng pố thật!!!"

BB vốn là 1 người rất giỏ trong việc làm thí nghiệm nhưng vì muốn chơi xỏ ông thầy nên đã cố tình làm nó nổ

Những tràn cười pắt đầu vang lên. Từ phòng thí nghiệm những con người chạy như pay ra ngoài vì không phải học.

-làm tốt lắm-mấy sao nữ tán thưởng

*Giờ Văn:

Thầy thấy TB ngủ ngon lành trong giờ học thì đâm ra cáu tiết:

- TB

TB ngồi dậy, điềm tĩnh dụi dụi hai con mắt rồi chậm rãi đứng lên:

- Gì ạ?

- Em hãy nêu cảm nhận của em về vấn đề bạo lực học đường cho tôi!

TB lấy tay xoa xoa cằm, vẻ mặt hơi đăm chiêu. Chưa đầy 10 giây sau đã đáp:

- Thưa thầy bạo lực học đường là một hành động thể hiện bản lĩnh, cấp bậc trong trường và có thể phát triển đến quy mô xã hội. Nếu như mình giàu, mình có số thì biết đâu sẽ được làm xã hội đen. Còn nếu mấy đứa tồi mà lại thích làm cảnh cho cố rốt cuộc cũng chỉ là thành phần làm đen xã hội thôi. Mấy đứa đó thì ta nên loại bỏ để đảm bảo một thế giới bạo lực đúng chất. Bạo lực học đường đôi khi giúp ta có tiền tiêu vặt để khỏi phải xin ba mẹ nữa đấy ạ!

- Ặc.... ặc.... Em...em....

- Có gì không đúng sao? - nó chớp chớp hai mắt vẻ mặt vô tội.

"Rầm"

Thầy ngất ngây lăn ra ôm tim mà xỉu.

* giờ toán*

BD đang cầm điện thoại để chơi game thì bị tiếng hét của bà cô dạy Toán làm chới với

-BD "Rầm"

BD chới với mất thăng bằng nên té ghế. đÁNH RỚT LUN CÁI máy chơi game. BD vội đứng dậy:

- Ở... dạ cô gọi em ạ! - bd đưa bộ mặt ngây thơ vô(số) tội.

-Chơi vui quá ha! Nghe tôi giảng gì không? - bà cô đẩy gọng kính lên cao đưa đôi mắt nghiêm nghị nhìn BD.

- Dạ cô đang giảng đến chỗ này phải không ạ? Cô xuống đây em chỉ cho!

Bà cô bước đến gần BD rồi nhìn chằm chằm vào cuốn sách.

- ÁAAaaaaaa! Má ơi! Gián! Chuột! Nhện! Cứu ..............t..ô...i!

Bà cô hét xong thì ngất tại chỗ. 12 vừa cười vừa vỗ tay rần rần ca ngợi chiến tích của BD

-good THẾ MS LÀ BẠN của ta-TB

-thành công số 1-sn

.................................

26. Chương 25(tt)

*Giờ Sinh:

- Các em lật sách ra chúng ta học bài mới! - giọng cô giáo lảnh lót.

mẶC KỆ BÀ CÔ NS.xN NGỒI TÁM NGON LÀNH CÙNG mk

Cả hai đâu biết là bà cô đang chiếu tia lazer vào mình. Mặt bà tối sầm lại, đúng là không coi giáo viên ra gì mà.

-XN

-tôi dậy chán lắm à mà e ko nghe giảng

-ơ cô dậy mà cô ko bít mk dậy chán hay ko sao

-cô.......cô-bà cô cứng họng

-chậc chậc đã dạy ngu lại còn bị ns lắp-XN ra vẻ tội nghiệp

-êm đc lắm

-cảm ơn vì lời khen của cô

Bà cô tím tai mặt tức ko chịu đc nhưng chả làm gì nổi

XN hí hửng ngồi xuống.Cô giáo giảng xong thì bảo:

- Các em có gì không biết cứ hỏi cô nhé!

- Dạ thưa cô! - SN giơ tay lên ý kiến.

- Thế ngoài dơi ra thì động vật nào có vú biết bay?

Cô giáo lắp bắp:

- À....ờ.... để coi...

-HÌ HÌ CÔ KO TRẢ LỜI ĐC ĐÚNG ko

- Thế đáp án là gì? Làm gì có loài động vật nào như thế?

Có chứ! Đáp án là Tiếp Viên Hàng Không đấy! Cô thua rồi nhé - CG cười nhăn răng.

"Rầm"

Cô ngất xỉu, hai chân chổng lên trời. Bảo vệ lại 1 lần nữa đc lên đây đưa cô giáo di cấp cứu

*giờ văn

12 chòm sao vẫn vậy ai làm việc nấy.Thầy Văn của chúng ta đang giảng bài thì hét

-SN

SN giệt mk đứng dậy ns

-dạ thầy gọi e ạ . mà e tháy sao trường mk thầy cô thích hét vậy nhỉ-Sn ra chiều suy tư

- Nãy giờ em có nghe tôi giảng gì không?

- Dạ có chứ! Thầy đang giảng về môn văn đúng ko ạ Hơ.... - Sn biết mình lỡ lời nên bịt miệng lại, cười ngố không tả nổi.

- Em...em..

-lại chứng nói lắp, thầy cô trường này đúng là nhiều bệnh

- Bây giờ tôi hỏi em một câu, nếu em trả lời không được thì ra sân quỳ gối cho tôi! - ông giở cái vẻ mặt nham hiểm ra.

- Đừng mà thầy! Nắng lắm! Đen da em tội nghiệp! Hic...hic...

- Hong nói nhiều! Em hãy nêu định nghĩa về ly hôn cho thấy

-Sn tự tin trả lời

-Dạ thưa thầy ly hôn là hình thức bà vợ thấy ong chồng xấu xí quá lên ngoại tịnh vs cái thằng đập choai hơn và về nhà bắt ông chồng phải kí giấy chuyển nhượng tài sản k nhường lại quyền nuôi con cho ông ta

"Rầm" ông thầy sùi bọp mép lăn quay ra đất

* giờ địa

Đây có lẽ là giờ mà bà cô thảm hại nhất.Vì sao ư vì mụ này rất là phát xít chuyên bắt nạt học sinh

Bước vào lớp vừa mở cửa ra 1 đống vột trộn vs mật ong đổ lên đầu bà

-cô ơi cô có sao ko ạ-mấy sao nữ trả vờ quan tâm nên phủi phủi quần áo chobar

-cô ko sao-bà cô gượng cười ngồi vào ghế

-Vừa ngồi xuống ghế thì khắp người bà ta ngứa ngáy .Bà ngồi gãi như có rạn khiến mấy anh chị cười vỡ bụng

Được 1 lúc ko biết từ đâu 1 đàn ong bay đến cứ nhắm thẳng người bà mà chích.Sợ quá bà định chạy ra ngoài ai ngờ vấp vỏ chuỗi té cái rấm=> lăn ra ngất

Đấy chiến tức của 6 sao nữ đã vang danh khắp trường trong 1 ngày mà khiến hẳn 6 thầy cô phải nhập viện vì sock-lịch sử lấy lừng lần đầu có trong học viên zođiac .Mấy sao nam thì lắc đầu thán phục độ quậy của các sao nữ

1 ngày học mệt mỏi trôi qua ns đúng hơn là 1 ngày quậy phá trôi qua khi các sao nữ đang đứng ở cổng trường chờ các sao nam đi lấy xe thì có 300 đứa con gái kéo đến

-tụi m có phải là TB,BD,XN.SN.CG ko-con đầu đàn ns

-phải thì sao mà ko phải thì sao-BB nhởn nhơ

-hừ còn trả treo hả

-như các cô thấy thui-XN chen vô

-mấy đứa m đc lắm

-cảm ơn vì lời khen-BD

-T có khen tụi m đâu

-M vừa ns đấy thui

Con đàu đàn cứng họng chuyển chủ đề

-mấy cô phải tránh xa các anghST,ST,MK,NM,KN ,TY ra

-m là gì mà bắt tụi t phải trành

-các anh ấy là người tụi này yêu

-tụi m yêu chứ có yêu tui m đâu.NGU XUẨN-TB đốp lại

COn đầu đàn tím tái mặt m định dơ tay ra tát TB nhưng TB là ai đâu có thể dễ dàng cho 1 con nhỏ miệng còn hôi sữa này tát đc.Nhanh chóng tát trả con nhỏ 3 phát

-BD khăn đâu , bẩn quá làm ơn lần sau cô chát ít phấn thui cho MT nó thêm xanh , sạch đẹp

-con nhỏ này láo ,TỤI M LÊN CHO T

-DỪNG LẠI-Tiếng của các sao nam vang lên

27. Chương 26

-AAAAAAAAAAAAAA ANH ST,ST,TY,KN,NM-tụi kia hét mún tung lóc nhà
-các cô đến đây làm gì-sing tử khó chịu

-tụi e chỉ mún giúp a đuổi mấy con nhỏ này đi thui

-tôi khiến cô à-ST

-Cô đang tự chửi mk đấy à-MK

-Con gái mà koo bít nhục-NM

-các cô có cái thá gì mà đuổi cấc cô ấy-KN

-NGU XUẨN-TY(A giống chị TB ghê ta)

-em ...........em

-các cô ko cút đi-Song tử

-khoan đã-TB

-hả

-các cô mún đánh chứ gì ra khu đất trống ki addi-TB

-Cô hâm à-ST

-Cái đầu a hâm á-TB

-Thế sao cô lại mún đánh

-lâu rồi ko đc thư giãn gân cốt chán ghê-TB

-Đang ngứa ngáy hết cả chân tay đấy-BD

-Tự dưng có người k vận động-XN

Ba cô gái mang trong mk vẻ đẹp thiên thần nhưng lời ns thì sặ mùi ác quỷ

-đc vậy các cô mún thì chúng tôi chiều-con dd

Bài đất trống

-các cô đánh đi

-xông lên 1 lúc lun

-các anh bảo vệ SN,BB,SN

-sao các cô ta ko tham gia-Con đầu đàn

-ko thích -TB

-sợ à, HÈN

-Cô đang tự chửi mk đáy à 300 đứa đành vs 6 đứa xe lại mk đi-BD

KO nói đc gì con nhỏ quay mặt ra tụi đàn em hét

-XÔNG LÊN HẾT CHO TAO

BD với những đòn vung tay đẹp mắt ,những đòn đánh của cô đẹp đến mức….người ngoài nhìn vào tựa như đang xem 1 con thiên nga khẽ vỗ cánh…nhịp điệu liên hoàn…mềm mại….nhưng đầy uy lực KHIẾN TỤI CON GÁI CỨ XÔNG VÀO lại lăn quay ra đất

XN vs những đòn đánh vô cùng dũng mãnh.Liên tục đáp xuống người của tụi con gái chính xác đến mức không ngờ hết người này ngã xuống thì người kia thay thế

TB dùng Karatedo phối hợp với Taekwondo.đòn đánh thoắt ẩn thoắt hiện tựa như không mà có…có mà cũng như không khiến tụi con gái lăn quằn quại ra đất như mấy con giun

30'sau lũ con gái tất cả đều nằm rạp dưới đất .TB tiến về phía con đầu đàn

-Tưởng cô vừa nãy oai lắm mờ giỏi thì lên đây đánh vs chúng tôi

-tha ...tha cho tôi-nhỏ ns lắp

-tha ư vừa nãy cô còn hùng hổ lắm cơ mà

-tại....tại

-này thì tại-TB nhấc cằm con nhỏ lên rồi dí xuống đất khiến khóe môi con nhỏ bật máu

Chưa dừng tại đó cô cô liên tiếp tát nhỏ ko thương tiếc.Cuối cùng là rút con dao trong túi ra rạch trên mặt nhỏ 1 vệt dài hình chữ X

-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-con nhỏ hét lên đau đớn

-Đây là bài học mà tôi dành cho cô

-hum náy chúng ta đi chơi đi-SN rủ rê

-đi chơi suốt ngày ko chán sao

-ko chơi thì chán cái nỗi gì-CG chen vào

-mấy cậu thíh thì đi đi.mệt-TB uể oải

-đi đi mà-SN lay lay TB

-NEVER-TB cự tuyệt

-năn nỉ đó-BD típ tục

-KO là KO mà

-đi đi mà-lần này ko chỉ 1 người mà cả 11 người cùng ns giương ánh mắt cún con nhìn TB

-thế kko cho tui thay quần áo cái à-TB giơ cờ trắng đầu hàng

-yeahhhhhhhh-các sao còn lại hét lên như con nít người ngoài nhìn vào tưởng tụi tâm thần ms chốn trại

TẠI CÔNG VIÊN

BD diện 1 chiếc áo sơ mi kẻ trắng đen và quần bò mài rách

XN diện 1 chiếc váy chiếc váy đỏ ôm sát người,khoác ngoài là một chiếc áo da ngang lưng màu đen cực quyến rũ

TB chơi chiếc áo 2 dây màu đen,quần jean mài rách ở phía trước trông cực bụi

BB mặc áo phông trắng và quần jean pạc màu

SN mặc 1 chiếc váy hồng nhạt dài ngang gối. Chân váy xòe ra nhìn hệt như 1 ngàng công chúa

CG nhẹ nhàng vs chiếc đầm lotia màu trắng

Các sao nam đơn giản vs áo thun và quần jean đơn điệu nhưng cực kỳ teen và điển trai.

-chơi gì trước đây-KN

-Tàu lượn siêu tốc-TB,BD

-CHƠI CÁI KHÁC ĐI-Mấy sao nam run run

-xùi sợ sao mấy a ko đi thì tụi tôi đi

Thấy các sao nữ đi vì ko muốn mất thể diện nên mấy sao nam đành phải đi theo

-AAAAAA-Tiếng la sảng khoái của các sao nữ vang lên

Còn các sao nam thì sao mặt họ tái mét, người run run

Bước xuống , mấy sao nam đứng ko vững chạy ngay vào phòng VSCC nôn thốc nôn tháo.

-đã bảo ko đi đc thì đừng đi-BD

-Tưởng ko sao

-ko sao cái búa giờ các anh còn đi đc ko

-đợi chúng tôi 1 tí

Nói rồi mấy sao nữ bỏ đi để lại mấy sao nam ngơ ngác chẳng hiêu gì

2'sau

-này uống đi-các sao nữ giơ lon ns ra trước mặt các sao nam

-các cô đi mua cho chúng tôi sao

uk. nhanh lên để còn đi chơi

28. Chương 27

-Chơi đó nha!
CG nói,rồi chỉ tay về phía vòng quay đang xoay tròn.

-Ừ!-Cả pọn đồng thanh

cabin đầu tiên là BD-ST típ đến là ST-TB, XN-MK,BB-NM,CG-TB và cuối cùng là SN-KN

Trong cabin,TB nhìn ra khoảng không pên ngoài. TB thấy được toàn pộ thành phố,trông y hệt như một xứ sở thần tiên. TB mỉm cười,nụ cười của thiên thần. Nụ cười thật sự .ST nhìn nó không chớp mắt.

ST cảm giác như TB khác so vs lúc trước ánh mắt ko còn ưu tư phiền muộn. ST chẳng hiểu sao pản thân lại quan tâm TB nhiều đến vậy.

-cô định bao giờ ms ọi người khuôn mặt thật đây

-khi nào đến lúc

-cô ko phải đi diễn nữa sao

-tôi giải nghệ rùi

-sao chưa thấy tin tức gì hết

-họ mún giữ tôi lại nên chưa đăng lên 1 thời gian nữa họ sẽ phải đăng thui

-uk tui bít rùi

Bốp!!!

Pất chợt vòng xoay khựng lại,có lẽ do mất điện. Do quán tính nên TB ngã nhào về phía chỗ ST ngồi.

ST ôm chặt TB.TB lúng túng ngước mặt lên đang định ns lời cảm ơn thì môi đã chạm môi

TB đơ người trông cực ngố

Đã có điện nên vòng xoay quay trở lại,ST nhanh chóng thả TB ra

-XIN xin lỗi-TB ngại ngùng

-ờ ko sao-ST cũng vậy

TB,ST nóng ran,ửng đỏ hệt như quả cà chua. Tim CẢ 2 lệch mất một nhịp

Cả hai lững thững pước ra ghế ngồi. Chẳng ai nhìn ai.

Những người khác cũng pước ra ngay sau đó và đi lại chỗ TB, ST

-Hai người sao mặt đỏ vậy-mấy sao nhận ra sự khác bịt

-ko có gì đi chơi típ

TB đánh trống lảng mấy sao bít phải có chuyện gì xảy ra nhưng ko hỏi

Cả buổi chiều 12 chòm sao đi chơi hết tất cả các trò trong công viên khuôn mặt ai nấy đều rạng rỡ

-giờ chúng ta đi đâu típ đi

-XEM phim

Rạp chiếu phim

-xem phim gì

-phim kinh dị-BD,TB đồng thanh

-ko ko xem đâu-XN

-tơ sợ

-thui đc rùi giờ sẽ xem phim kih dị sau sẽ xem phim mà các cậu thích đc chưa

-uk

-chọn phim nào hấp dẫn vào

Phim bắt đầu những tienengs hét, rên ,la của mấy con ma cứ hiện lên trong rạp mấy sao nữ (trừ BD,TB) NGỒI RUN CẦM CẬP ĐÃ THẾ CÒN BỊ ÁM ẢNH VÌ CHUYỆN LẦN TRƯỚC TRÊN đảo yusu nên núp vào người mấy sao nam khiến họ sướng rên

ST, song tử tưởng cũng đc vậy ai dè 2 cô nàngTB,BD còn hí hửng ngồi xem rồi bình luận về mấy con ma những đoạn càng ghê rợn lại càng sung sướng đến mấy sao nam còn thấy ghê nhưng 2 cô này thì ko tí cảm giác

Ra khỏi phòng chiếu phim,TB,BD còn đang bàn luận về phim hay trong khi đó mấy sao còn lại thì mặt tái , người nào người nấy vẫn còn ám ảnh

-giờ xem phim tình cảm hàn quốc đi-CG

-tùy

TRong phòng chiếu người nào người nấy chăm chú xem,riêng 2 cô nàng TB,BD thì lăn ra ngủ khiến 2 anh chàngST,SONG TỬ thấy dễ thương quá bỏ cả phim quay qua ngắm

Hết phim mắt ai cũng sưng húp vì khóc riêng TB,BD mắt cũng sưng nhưng ko phải vì khóc mà là vì ngủ nhiều

-hum nay đã quá giờ chúng ta làm gì típ theo đây

-về nhà ngủ-TB nêu ý kiến

-suốt ngày ăn rồi ngủ-TY cốc đầu TB

-Đau mà người ta mún ngủ chứ bộ hứ ko thèm chơi vs TY nữa-TB giả vờ dỗi

-dỗi à-TY lay lay TB

-AI thèm-TB gạt ra

-haizzzzzzzzz mk vừa phát minh ra 1 món đồ ms đang cần người thử nnghieemj mà trả có ai làm-TY ra vẻ chán nản

-đâu đâu cho tớ xem-TB hào hứng

-tưởng có người dỗi-TY

-ai ai dỗi nhỉ con nào thằng nào

-hì-TY phì cười

-thế cho tớ nhé-TB mawtslong lanh

-uk

-yeahhhhhh iu Yết nhất lun-NS xong nhảy vào ôm TY lun

-cắt hai người mún chúng tôi làm cảnh à-ST bực bội

-thế đi đâu-vẫn chư bỏ Yết ra

-di về nấu cơm, mấy cô vẫn là osin của tụi t đấy-kéo TB ra

-hả ko bít nấu

-tập

-à chúng ta nấu ăn ngoài trơi đi xong đi mua nguyên liệu-CG

-Nhất trí

Tại siêu thị 4 chiếc xe mui trần đỗ xuống

12 người bước xuống xe làm cho cả sieu thị rộn rã hẳn lên vì sắc ddepj của 12 người

KO wan tâm họ đi thẳng vào quầy đồ ăn

Tại quầy bán thịt.

Mua thịt bò đi! TB cầm một hộp thịt lên, nói.

- Không, mua thịt gà-st lại cầm một hộp thịt khác.

-Thịt bò!

-Thịt gà!

-Thịt bò!

-Thịt gà!

-Mua cả hai-10 người còn lại bực

Quầy bán rau

10 sao ko biết nấu lên chọ bừa thấy sau gì đẹp đẹp hay hay là lại nhét vào giỏ khiến cái xe dẩy đầy ắp làm 2 cô nàng SN,CG ngán ngẩm

Tối hôm đó 12 chòm sao mở tiệc thịt nướng ngoài vườn

-oa thịt nướng thơm quá-TB nhìn sâu thịt nướng

-lợn

-đâu đâu sao có lợn vào đây-TB

-Tôi bảo cô là lợn ấy-st

-này thì lợn-cô đạp vào đầu st 1 phát điếng người

TÔIs đó cả bọ vui vẻ ngòi bên nhau ăn uống hát hò,dường như giữa họ đã rút ngắn đc rất nhiều khoảng cách

29. Chương 28:bị Nhốt Trong Phòng Tối

Ăn uống xong xuôi, cả bọn tụ tập ở ngoài phòng khách.
-giờ chúng ta chơi gì đi

- Chơi bài không?-BD cầm bộ bài trên tay

-Ừ.

-Ai thua bị phạt gì nhỉ?

-tùy người thắng-TB

-chơi lun sợ gì-NM

-Nhưng nhìu người thế này chơi kiều gì

-bốc theo cặp đi

-KQ:ST-TB,BD-Song tử,MK-XN,BB-NM,KN-SN,TY-CG

-ok , chơi lun

Kết quả cuối cùng,BD-Song tử thắng.Và căp đôi thua cuộc chính là cặp của st-tb

-hờ hờ tớ sẽ nhẹ tay cậu yên tâm-BD

TB nuốt nước bọt cái ực ns

-nhanh

-2 cậu phải kiss nhau

-Đơn giản ễ thôi

NGhe xong câu trả lời của TB mọi người tất thảy ngcj nhiên

-hôn môi ko phải má

-hả đùa nhau à, tôi vs cậu ta có tình cảm đâu mà làm thế cậu ra đề oái om vừa thôi chứ-TB khóc ko ra ns mắt

-ráng chịu đi 1 phút cho thời gian kiss

-TB còn chần chừ thì đã bị ST kéo lại gần ns nhỏ vào tai.

-Xin lỗi.NS rồi anh đưa bờ môi mk chạm vào bờ môi TB.THỊCH tim 2 người đánh trễ 1 nhịp.1' sau cả 2 người ngượng ngùng bỏ ra.Mọi người thấy vậy cười hả hả trừ 1 người

-chơi típ lần này quyết phải thắng-TB

Trận 2 TB-ST thắng,BD-song tử thua

- Hô hô!Nhảy gangnam style nhể?Vừa nhảy vừa hát nhé!

- Ặc. Mày chơi ác

- Haha! Làm đê. Gieo hạt cây nào gặt quả cây đó thôi! Haha!

- Hic. Thôi được rồi. 1, 2, 3...

- Hahaha.

Thế là nguyên đám đùa giỡn, cười rôm rả khi thấy cảnh ST-BD vừa nhảy vừa hát nhìnn y như mấy đứavừa trốn trại

-chơi thế này chán rồi.Ai thua bị nhốt trong cái phòng tố kia kìa-TB cười gian

-ok lun ai sợ

Và xui thay cặp đôi BB-NM đã bị thua

BB tái mét mặt lắp bắp ns

-phải bị nhốt thật à

-chơi phải chịu-TB ha hả cười

-đc rùi chúng ta đi thoi-NM kéo BB vào trong

-tại cậu ấy đánh dở cũng đòi đánh-BB

-Cậu ko đánh à-nm

-nhưng tại cậu nhìu hơn

-cậu á

-cô á

-cậu

-cô

Hai người vừa đi vừa chửi nhau mà ko hay bị 1 đám ''bà tám'' theo dõi

Vừa bước vào phòng tối 1 khoảng không màu đên bao phủ.RẦM cánh cửa bị đóng chặt làm cách nào cũng ko mở ra đc

-dừng phí sức ko mở đc đâu-BB

-bực mk thế nhỉ cô có mang điện thoại ko

-có để làm gì

-có đền để còn soi xem có chỗ nào nằm ko

Ngoài kia mấy anh chị đang xì xầm to nhỏ vs nhau

-chúng ta có nên làm gì ko nhỉ

Dứt lời một luồng khí nguy hiểm từ đâu bốc ra mọi người ko hẹn cùng nhau quay ra nhìn TB.Đứng vậy luồng khi đó chính là TB phát ra cô nở 1 nụ cười gian kon thể tả khiến mọi người bất giác rúng mk

-ta đã có kế hoạch yên tâm

TRong phòng BB,NM vừa yen vị xuống chiếc giường cũ thì ko hay 1 đàn chuột từ đâu chui vào.BB vốn đã quen vs ,mấy việc làm thí nghiệm nên ko thấy sợ nhưng NM thì khác anh cực kì siwj chuột

-chuột..chuột kìa

-uk ,kệ nó đi

-tôi...tôi sợ

-hả anh sợ chuột á haaaaaa

-BB cười khiến Nm QUÊ 1 CỤC

-cô đuổi nó đi giúp tôi

-dc rồi-BB cầm thử 1 con chuột lên giơ vào mặt NM

-cô bỏ nó ra đi

-cái đồ nhát gan có con chuột giả cúng sợ

-hả chuột giả

-uk dúng vậy

NM quê quá hắng giọng ngồi thẳng dậy dọa lại bb

-trong này nghe ns có ma

-ma...ma hả

-uk ma đấy hahaahaa

-anh cười gì vậy

-ko ko gì cả-NM xua xua tay

Mấy bà tám bên ngoài nghe cuộc ddoois thoại của 2 anh chị này thì ôm bụng cười nắc nẻ

-hay chúng ta giúp 2 cậu ta hoàn thành tâm nguyện đi

-làm thế nào

-Lan trước tớ có mua lại cái máy làm ma của cái nhóm đã dọa chúng ta ấy

-cậu mua á

-tớ mà lại

Trong phòng ko hiểu sao 1 luồng khí lạnh từ đâu bay đến.BB lạnh người nhay đến bên cạnh NM.2 người ngồi ngày càng sát vào nhau có thể nghe thấy tiếng tim đập loạn nhịp của đối phương

30. Chương 29(tt)

-_ Sao tự nhiên lại lạnh như vậy hả ? - BB xanh mặt
-Tui sao biết được ! - nm đáp rùi tự nhiên nói - nhưng kể cũng lạ tự dưng cái ko khí lạnh hẳn à ?

-Hem chừng...... hen chừng có.... có.... cái đó lém á - BB lắp bắp nói

"Cốc " - nm thưởng cho Joe một cái cốc đầu đâu điếng , chẳng những vậy anh chàng còn lạng lùng nói - đừng có nói nhảm . Đầu óc cô chỉ có thể nghĩ ra những chuyện đó thôi sao ?

-Xí - BB nguýt anh một cái

-Đã thế thì bọn này ko khách khí nữa-tB NGỒI NGOÀI KIA ns

BB thấy bóng dáng một cái gì đó cứ vờn qua , vờn lại rùi cộng thêm những tiếng cót két của khung cửa làm cho BB điếng hồn.

Vì BB chỉ thấy tấm khăn mờ mờ qua tấm kính c mà thôi, chứ ko phải nhìn trực tiếp . Vì vậy nên cô ko biết đó là kiệt tác của lũ bạn quỷ quái , cô bủn rủn tay chân. Cả thân người như muốn ngả quỵ vào NM

Thấy đột nhiên bb có những biểu hiện lạ, NM cũng thử nhìn theo hướng mà BB đang theo dõi thì cũng thấy y hệt cô. ANh giật nảy mình, anh thầm thét lên . Nhưng vì ko muốn BB đã sợ lại càng sợ nên NM nuốt nước miếng , lấy giọng lại rùi dỉu cô ngồi xuống một góc trong phòng và nhẹ nhàng nói:

_ Ko sao ! Ko sao đâu ! Chỉ là ảo giác thôi ! Đừng sợ !

_ Uhm....

nm VÒNG TAY ôm lấy BB.Cô ở trong vòng tay ấm áp của NM bất giác mỉm cười hạnh phúc. Cô cảm thấy thật sự rất bình yên.Cô ko còn cảm thấy sợ hãi như lúc trước nữa.Còn NM anh thấy mk che chở, bảo vệ dc cho BB thì cảm thấy mk thật giống như anh húng(hoang tưởng)

Vậy là BB bình yên chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành trong đôi tay rắn rỏi của NM

10 chòm sao thấy kế hoạch hù dọa của mình thành công ngoài dự đoán . Nhưng chơi riết rùi cũng chán, đến tậm khuya ai nấy đều thấm mệt sau một trận phá phách. Họ kéo nhau về phòng trong lẳng lặng . Vì vậy, Mã và BB mới được " tha bổng " nếu hem ko biết anh chị coàn bị hành ra tới mức nào nữa. Cuối cùng NM với có thể đi vào giấc ngủ được.

Sáng hum sau.................................

_ AAAAAAAAAAAAA - tại sao lại như vậy??? - BD la thất thanh

_ Chuyện... chuyện gì vậy .... mới sáng sớm mà ồn ào quá....... - Song tử còn ngái ngủ nghe tiếng la của BD nên lồm cồm ngồi dậy hỏi.

-SAo sao mi lại nằm trên giường của ta

Tình hình là 2 anh chị này đang nằm tren 1 chiếc giường,đắp chung 1 cái chăn

-mi nhìn lại đi xem đây là phòng của ai-sog tử bực mk

-ơ sao lại vậy ta-BD ngớ ngừoi

-hừ

Đúng lúc đấy thì 8 chòm sao( 2 sao dã bị nhốt) còn lại cũng chạy tới người nào người nấy tóc tai bù xù quần áo xộc xệch

-có chuyện gì vậy-TB ngáp ngắn ngáp dài

-cô...cô là ai sao lại ở nhà của chúng tôi-CG

-chết cha quên chưa hóa trang

-ns mau cô là ăn trộm hả-SN mặt hình sự

-tôi..tôi

-cô là ai ns mau-MK

-nhìn cô ta quen quá

-à đúng rồi cô ta là ca sĩ LIbra đây-XN sực nhớ

-cô đột nhập vào đây vs mục dích gì-sog tử

-STOP..CÁC NGƯỜI HỎI VẬY AI MÀ TRẢ LỜI ĐC-TB bực mk

-cô trả lời đi

-tôi là TB, tôi vì 1 số lí do cá nhân nên phải hóa trang, sáng nay nghe tiếng hét nên chạy xuống lun chưa kịp hoa trang.OK-TB ns 1 lèo

-cậu la TB hả

-uk

-oa cậu xinh quá-Sn

-tớ thích cậu lắm lun á-XN

-ở đây có ai bít cậu ta thế này ko-kn tra hỏi

-tôi bít , trời bít đất bít, BD bít,TY bít

-và tôi bít-Tb ns chưa hết câu đã bị ST chen vào

-sao cậu bít-BD

-lần trước bắt gặp-ST

-THUI kệ mọi người bít rồi cũng tốt suốt ngày phải joas trang mệt mỏi-TB

-Hình như thiếu thiếu ai-TY ngờ ngợ ra

BB-NM-cả bọn thốt lên

-thôi rồi xuống nhanh-TB

xUỐNG ĐÊns nơi mọi nười thấy 2 thiên thần đang ôm nhau ngủ rất chi là ''tình cảm''

-suỵt-mấy người lại rón rén ra ngoài

Một lúc sau, BB cựa người khẽ dậy . Cô giật mình khi thấy mình nằm trong lòng NM. Cô nhẹ nhàng đứng dậy, nhưng đã vô tình thức anh dậy , anh thức và nhanh tay kéo cô lại. Do mất trớn, và một phần do bị kéo giật ngược lại, té nhào vào người NM. Môi kề môi , hai đôi mắt nhìn nhau trân trối.

Thời gian như ngưng hẳn, bây giờ chỉ còn lại vị ngọt của nụ hôn đầu đang lan tỏa, hòa quyện vào không gian tĩnh mịch. Nụ hôn đầu diễn thật tình cờ nhưng cũng ko kém phần lãng mạn. Năm phút, người đầu tiên lấy lại bình tĩnh là BB, cô vội vàng đẩy NM ra rồi nhanh chóng đứng lên. cô toan bỏ chạy ra ngoài nhưng bàn tay rắn chắc của mã đã giữ cô lại. Anh xoay người cô lại , bắt cô đối diện mình và anh nhìn sâu vào mắt cô nói với giọng nghiêm chỉnh nhất từ trước đến giờ:

- Hãy đồng ý làm bạn gái anh nha !

5pHÚT

10 phút trôi qua anh cứ ngỡ là BB ko đồng ý nên đang định đứng dậy ra ngoài thì cô đã nhanh chóng chạy lai ôm lấy anh

-em đồng ý-BB

-Yeahhhhhhhhhh em có bít anh đã mong chờ câu trả lời này của em lắm ko nhóc con=NM cười hiên

-couple thứ 3 đã ra đời-mấy sao đứng ngoài nhảy vào hét

-các cậu nghe hết rồi sa0-BB

-HAHA đúng vậy đó trong nhóm mk đã có 6 người thoát khỏi cảnh FA rồi-TB

-Tớ vs cậu cúng thanh cặp đi cho đỡ bùn-BD

-ĐC vợ ơi anh đến đây-TB

-ANH yêu-BD cúng nhào vào ôm lấy TB

Mấy người ở noài nhìn vào 2 đứa nhóc này mà cười vỡ bụng đúng là từ khi có BD,TB mọi người lun lun vui vẻ

-aaaaaaaaaaaaa chết rùi 8.00 rùi-XN hét lên

-nhah nhah để còn đi học-MK

3'sau mọi người đã có mặt đông đủ ở phòng khách. Ra gara lấy xe phóng vs tốc độ bạ mạng nhưng đến trường thì cổng đã khóa

-làm sao để vào trường giờ-SN

-Tèo-TB,BD,XN hào hứng

-trèo đc sao-CG nuốt nc bọt

-mấy anh giúp 2 cạu ấy trèo đi

-1 lúc sau mọi người đã trèo sang hơn chỉ còn mỗi TB.Cô lấy đà chống 2 tay lên tường bật 1 phát sang bên kia

-ơ mk vừa đè lên cái gì thì phải-TB

-e ĐANG đè lên ng tôi đấy

-ơ cái giọng quen quen nha

TB nhổm người lên nhìn xuống cái nguwoif đang bị mk đè lên thì mặt tái mét

-thầy giám thị

-các e dám đi rễ sao-ông tức giận

-thầy tha cho tụi em lần này đi-SN bè nheo

-bọn em đấy là lần đầu tiên mà-XN mắt cún con

-ko ns nhìu các e quỳ gối trước cửa lớp cho tôi

12 cs ngậm ngùi quỳ trước cửa lớp , hình tượng hotboy, hotgirl thế là tiêu tan mất tiêu

31. Chương 30

-hic đói quá-BD
-ko bít hum nay là cái ngày gì mà đên tận mạng thế.Sáng thì đi học mụn phải trèo tường giờ phải quỳ gối 2 tiếng đồng hồ chứ ko phải ít-TB nhăn mặt

-TB có sao ko-BD,TY

-Chắc là ko sao đâu-TB gượng cười

-có gì phải ns đó nheng-BD

-Cậu ta khỏe lắm mà có 2 tiếng thui thì lsao đc-MK thắc mắc

-à do lần trước TB bị ông giám thị phạt quỳ dưới nắng cả 1 ngày nên từ đó nó ko quỳ đc lâu-BD

-Sao ông ác vậy-SN

-Ông ta phải chém-sog tử

-RENG............. cuối cùng chuông báo hiệu giờ ra chơi cũng vang lên giải thoát cho 12 sao

-TY,SOG tủ,MK,KN,NM đỡ mấy cậu ấy xuống canteen đi-TB

-ờ

Nói rồi mấy sao nam đi đến đỡ mấy sao nữ xuống canteen

-á-TB vừa bám lên cột đã bị ngã xuống

-cậu có sao ko-ST thấy TB vẫn chưa đi quay lại hỏi

-chan tôi đau quá-TB

-Thế mà bảo ko sao-ST

-Lên đây tôi cõng-ST cúi xuống

-đây là ở trường đấy-TB nhăn mặt

-có lên ko-ST đe dọa

-bít rùi-TB leo lên lưng của ST

Mọi người thấy ST cõng Tb thì bàn tán

-ơ sao con nhỏ đó đc anh st cõng-girl 1

-mún lấy lòng anh sư mà

-thiên thần của lòng tôi -boy 1

bla..........bla

Xuống tới canteen thì thấy cánh tay của BD đang vẫy

-ở đây này

-chân cậu sao vậy-CG

=Hờ chỉ hơi đau thôi-TB xua tay

-cậu ăn đi-TY đẩy 1 phần ăn lớn cho TB

-Ths you-chưa kịp cầm đũa lên thì 1 tiếng ns chanh chua từ đâu vang lên

-cho chúng tôi ngồi đây nhé-ả 1 ns

-ở đây thiếu bàn trống sao-XN ko nhìn ns

-các amh cho tụi em ngồi đây nhé-ả2

-BIẾN-Đồng thanh

-hừ tụi em cũng phải đến đây vì chỗ ngồi mà là mún thách đấu vs tụi nó-ả 3

-thách đấu gì vì sao thách đấu-BB

-Tôi mún các cô tránh xa mấy anh ý ra-ả 4

-tôi ko thích thì sao-BD

-CÁC cô sợ sao

-đúng sao biết-TB im lặng tư nãy dến giờ ms lên tiếng

-hừ tụi cô toàn lũ chó hèn-nhỏ 5

-BỐP-1 cú tát giáng xuống gương mặt của ả

-cô dám chửi chúng toi sao cô ko có quyền-TB trừng mắt

-mày mày-ả 5

-t lsao-tb

-m bít tụi t là ai ko-ả 1 venh mặt

-đừng hỏi t m là ai mà hãy về hỏi má m-TB

-t ko phải sợ bọn m mà là sợ thắng máy đứa dog như chúng m mất mặt lắm-TB

-T KO NS NHÌU NỮA ,BỌN M THI KO-Ả 6

-ĐIỀU KIỆN-sn

-tụi tui thắng các cô phải trnhs xa các anh ý ra và ngược lại-ả2

-đc thể lệ-XN

-VÒNG 1 sẽ cử ra 3 người đấu bóng rổ, vòng 2 cử 3 người đấu về bắn súng,vòng 3 cả sáu người sẽ thi đấu về tài năng-ả 5

-ok-sao nữ đồng thanh

-vòng 1 sẽ vào tuần sau 8.00-ả 4 ns xong thì đi khuất lun

GTNV:Trịnh Kim Liên: khuôn mặt thuộc dạng xinh đẹp nhưng tính tình thì độc ác nham hiểm

Trịnh Anhs Ngọc;em của ả Liên giống chị

-Phạm Ngọc Bích:Khuôn mặt bình thường ko xinh ko xấu.độc ác

-NgUYỄN ngọc Anh: thông minh nhưng xấu.độc ác

-Nguyến Ngọc Anhs: em của ả Anh giống chị

-Đặng Bích Phượng; xấu mặt chat đầy phấn, nhưng dc cái cũng thuộc dạng có đầu óc

-mấy cô thm gia đc ko á-KN

-Đừng coi thường phái nữ-TB

-Chả qua chúng tôi vì XN,BB,SN nên ms chấp nhậm thôi đấy-BD

-Đau đầu quá-TB Mệt mỏi

-suốt ngày vướng vào mấy chuyện ko đâu vào đâu-TB

-à nhưng bắn úng thì lsao tớ vs Giair ko bít bóng rổ cũng chẳng bít bắn-SN

-lại thêm vụ nữa-TB chán nản

-VÒNG 1 : Tớ,BD.XN sẽ tham gia.vòng 2 do BB,SN,CG phụ trách còn phàn cuối thì ai người nấy no-TB

-nhưng bọn tớ không biết bắn-SN,CG đồng thanh

-bọn tớ sẽ dạy-TB

-Nhất trí-dồng thanh

-giờ cup đây ai cup ko-TB

CÓ-ĐỒNG THANH

3 sao nữ của chúng ta từ ngày thách đấu chẳng chịu tập tành gì cả suốt ngày ăn xong lại chơi , chơi xong lại ngủ.ĐI học thì ko đi suốt ngày cup rồi đi đâu ko biết.

1 TUẦN SAU

TIN tức các hotgirl thi đấu vs nhau vì hotboy đã lan rộng khắp trường

3 nhỏ Liên, Ngọc , Bích mặc bộ thể dục màu đỏ chót ở dưới sân ném bóng.Hàng loạt ánh mắt hình trái tim và lời khen ngợi hướng về phía 3 ả

IM LẶNG.........IM LẶNG

3 cô gái của chúng ta bước vào trên người mặc bộ thể thao màu trắng.Đi bên cạnh còn có các sao còn lại khiến người người ngưỡng mộ ghen ghét

Huýt-đang khởi động thì trọng tài bước ra và chính thức trận đấu bắt đầu

Đợt bóng đầu tiên thuộc về các sao nữ vì tụi kia là người thách đấu

Lúc đầu nhìn đội hình thì cứ nghĩ các sao nữ sẽ thắng nhưng chỉ 1 lúc sau đội 3 ả kia đã liên tiếp ghi bàn .

Khuôn mặt đắc thắng của 3 ả hiện rõ lên .tỷ số cách nhau khá là cao 35-15 tỉ số nghiêng về tụi ả

-chậc mấy con nhỏ chơi kém vạy sao-MK lắc đầu

-hà hà trận đấu còn chưa bắt đầu-TY

-là sao-mấy sao còn lại hỏi

-nhìn kìa XN vs những đường chuyền kia có thể dễ dàng vào đc tay BD nhưng ko.XN lun cố tình ném lệch hướng 1 góc nhỏ cho ả Lien bắt đc khiến mọi người ko thể chú ý.BD đáng nhẽ mấy lần có thể chặn đc mấy pha bóng vao rổ của ả ngọc nhưng lại thả ra.TB mún vào rổ vs những cú 3 điểm là hoàn toàn dễ dàng nhưng đã nhường cho ả Bích mấy quả

-hiểu rồi-mấy sao gật gù

-TB bắt đầu đi-TY hét to

TB ko ns gì dơ ngón cài lên ý ns:OK

ả bÍCH Đang chuyền bóng cho ả LIên thì bị BD giật lại ném cho TB

Bóng vào tay TB nhưng lại bị chặn lại bởi ả Liên.mỈM CƯỜI 1 CÁI THẬT TƯƠI nhanh như vũ bão TB chặn thủng màng phingf ngự của 3 ar kia

Thay vì ném trực típ TB ném 1 cú 3 điểm ngoạn mục vào rổ

-aaaaaaaaaaaaaaaaaa giỏ quá-sau 1 hồi im lặng cả trường vỡ òa trong tiengs hét của mọi người

-cuộc chơi chính thức bắt đầu-TB ns nhỏ vaaof tai Liên

Cứ như vậy đội các sao nữ liên tục ghi điểm dưới sự cổ vũ nhiệt liết của đám fan.BD và Xn vô cùng ăn ý trong việc cướp bóng hay là chặn bóng.Tb thì vs những màn lên rổ đẳng cấp và những pha dẫn bóng thần kí

Huýt

Tiếng còi kết thúc hiệp 1 vang lên . tỉ số cuối cùng là 35-35

-Nóng quá-BD

-NƯowcs khát quá-TB

-Chết mất-XN

-HÌ vất vả cho các cậu rồi

3 sao nữ của chúng ta sướng như vua người đấm lưng,người xoa bóp ,người rót nước đúng là rất thoải mái nha.

tuýt -hiệp 2 băt đầu

Trái bóng bay lên, TB và Liên cúng nhau nhảy lên cướp nhưng TB dã nhanh hơn Liên 1s và quả bóng đã nằm trong tay cô

Trái bóng đc chuyền đến BD.kHI TRÁI BÓNG GẦN ĐẾN rổ thì bị chặn lại bởi ả Ngọc.KO do dự né sang 1 bên uyển chuyển ném bóng cho XN.xn ĐÓN LẤY QUẢ BÓNG Bật lên rổ ghi thêm 2 điểm cho nhóm

KO còn đường lui bọn ả bắt đầu nhắm vào TB mà chơi xấu

Bóng chuyền vừa đến tay TB thì ả Liên lao tới chắn bóng, người ả nghiêng ngả vào người TB dè thẳng TB xuống sân

-TB -tiếng hét của các sao còn lại vang lên

Tb phủi tay ý ns ko sao rồi tiếp tục vào tranh bóng

Nhìn lên bảng điểm còn 1 phút nữa là hết giờ

TỤI Ả TẤN công quyết liệt nhưng ko thể qua hàng phòng ngự của XN.Bóng về phía các sao nữ nhưng xui thay khi đường chuyền của BD dến tay XN thì lại bị lệch hướng

-chuyền hỏng rùi-Ả bích cười

NHẦM.NHẦM TO.ĐÂY KO PHẢI CÚ CHUYỀN BÌNH THƯỜNG .thật ra bóng đc chuyền đên stay TB kophair XN

Bóng đc TB di chuyển nanhh đến chóng mặt, ả lien nhanh chóng bám sát TB nhưng ko kịp bóng đã đc vào rổ = 1 cú ngoan mục

Huýt tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên , kết thúc vá tỉ số 50-40 nghiêng về sao nữ

Các sao ôm nhau vui mừng nhảy tưng tưng

-các cô giỏi lắm-Liên

-quá khen-TB

-Phải xem các trận sau thế nào đã-ả ngọc

-đợi xem-các sao nữ đồng thanh

Liệu vong 2 thế nào ai là người thắng đón sau chap sau sẽ rõ

32. Chương 31

Sáng thứ 2 cả lũ cup học để hướng dẫn Giair và Ngư bắn súng (BB đã biết)
Mới đầu khi thấy mấy cô có thể nắp đạn dễ dàng ai cũng tưởng họ sẽ học rất nhanh việc bắn súng ai dè

ĐẦU TIÊN chị SN nhà ta nè.Mục tiêu của chị là bắn vào tấm bia đẻ kiếm điểm ai ngờ thằng ngu Kn lại dứng ngay cạnh cái bia thế là vì muốn tránh né cái viên đạn đang bay thẳng vào đầu anh né sang 1 bên ngờ đâu vập phải cục đá thế là té đạp đầu vào tường khiến mọi người dở khóc dở cười

Đến chị SN như người ta bắn súng THÌ ĐẠN BAY VÈO VÈO CÒN CHỊ NÀY LÀ ĐẠN ĐÁP ĐÂTs tại chỗ cứ mỗi lần bắn ra là chẳng hiểu sao nó rơi luôn thế mới phục

Nhưng không vì thế mà các sao nản đâu dần dàn chị SN và CG bắn đã khá tốt

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA -tiếng hét vang trời của SN

-Cậu sao vậy-mọi người lo lắng

-tay tay tớ đau quá-mọi người nhìn xuống thì thấy 1 vết đứt dài và khá sâu

-sao lại như vậy-KN vừa trách vừa băng bó

-tại mk bất cẩn làm con dao rơi xuống hic-SN

-Ko sao đâu -CG an ủi

-nhưng mai làm sao mà thi được-SN

-ko sao đâu cậu đừng lo-XN an ủi

Ngày hôm sau sau ngày thi đấu của các sao .Trong trường túm tụm lại xem náo nhiệt

-tay cậu không sao chứ-BB hỏi thăm

-ko sao mình có thể làm đước-SN

bẮT đầu cuộc thi tất cả thí sinh lắp đạn rồi nên cò nổ tụi ả thi trước

-Ả Anh 3 lần bắn được:8,8,9

-Ả ánh được 8,8,8

-Ả Phượng được : 8,7,7

tổng cộng là được 72 điểm cũng gọi là tốt

Đến các sao nữ , do tay Sn còn đau nên dù cố cũng chỉ được có 6,6,7

Còn chị CG rất có tiến bộ nha được:8,,9,9

Giờ thắng hay thua tất cả phụ thuộc vào BB

''PẰNG'' phát súng đầu tiên 9 điếm

''PẰNG'' phát thứ 2 cúng 9 điểm

Kết quả cuối cùng phụ thuộc vào viên đạn này

''PẰNG'' 10 điểm 1 số điểm tuyệt đối và đội của các sao nữ đã dành chiến thắng với số điểm 73 hơn tụi ả chỉ một điểm

-yeahhhhhhhhhh-tiếng hét của 12 chòm sao vang vọng khắp cả trường cùng vs ánh mắt ai oán của mấy con ả

-gặp lại vào vòng sau-ả liên

-đc chúc cs cô may mắn-TB cười

-đợi đi!Rồi tôi sẽ khiến các cô phải thua 1 cách tâm phục khẩu phục-BD

Tuần sau sẽ là ngày diễn ra cuộc thi cuối cùng .Trong tuần đó TB đảm nhiệm phụ trách dạy mấy chị sao còn lại hát

Đối vs SN,CG vốn là thiên kim tiểu thư chính hiệu nên chẳng phải học nhiều còn 3 chị còn lại 1 nốt nhạc bẻ đôi cúng ko biết khiến cho TB nhức hết cả đầu chỉ mún nhảy vào bóp chết mấy chị cho bõ tức.Vì sát khí tỏ ra từ người tb nên mấy sao kia cũng tạp rất tử tế,các sao cũng rất ngưỡng mộ giọng hát trong trẻo của Tb đúng là ca sĩ có khác

-quần sao thì mặc gì đây-SN tawhcs mắc

-yên tâm tôi đã gọi cho caca chẩn bị rồi-TB cười

-ok -đồng thanh

Buổi biểu diễn cuối cùng cũng đến

.phần thi đầu tiên do 6 ả biểu diễn.Tiếng nhạc sập sình vang lên bài cry cry của t-ara vang lên.Tui ả phối hợp chân tay rất ăn ý vơi nhau.Từng động tác nhảy rất uyển chuyển,mạnh mẽ tô điểm lên những điệ nhảy đẹp nhất

Cả hội trường như vỡ òa trong điệu nhảy.Bài nhảy kết thúc tui ả đc tán thưởng nhiệt liệt

Trên sân khấu giọng hát trong trẻo của BB và Sn vang lên

Ta gặp nhau 1 chiều thu tháng 10, vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày.

Đêm về nghe lòng thương anh mất rồi, ngại vì mình con gái.. phải làm sao?! Trời ơi.. Trời ơii !!!

Chorus:

Lỡ buông lời yêu anh, sợ anh xa lánh. Biết sao giờ vì chỉ thấy nắng trong tim mình.

SAY YOU DO, SAY YOU DO !!!

Lỡ mai mình yêu nhau, đừng cho em ngóng những trưa hẹn dù trời nắng hay mwa trên đầu.

SAY YOU DO, SAY YOU DO !!!

Brige:

Em nằm mơ nói tiếng yêu anh.

Vì mai là thức giấc sẽ không dám cho anh 1 ngàn tiếng ca.

Em yêu anh, em yêu anh, yeah yeah yeahhhhh

BB và SN bước ra trên người đồng bộ mặc một chiếc đầm hồng ngắn ngang đùi, bó sát, áo da khoác bên ngoài. Tóc đen xõa dài. Mang guốc đen cao 10 phân. Nhìn rất đẹp

Giong hát lảnh lảnh như chim họa mi vang lên khiến cho người nghe ai cũng bị mê hoặc

Rồi tới XN và CG , hai người song ca bài .My Everything

Đóng góp: mp3

Em đang hát về người yêu dấu ơi, có nghe chăng.

Em đem tiếng cười bờ môi ấy.. xa chốn đây.

Những giây phút ghì chặt tay nhau.

Những câu nói thì thầm bên tai bấy lâu.

Mùi hương thân quen còn in trên vạt áo.

Em sẽ nói anh nghe anh nghe về đại dương xanh.

Em sẽ hát anh nghe anh nghe bản tình ca em với anh.

Ta sẽ nắm tay nhau đi chung trên từng con phố quen.. Yeah ih yeah ha..

Lalalalala

You are MY EVERYTHING.

Ah ih ahh la lalala

You're enough 'n the best to me. x 2

----

Em luôn ước mình được ôm lấy anh, mỗi sớm mai.

Trao anh những lời ngọt ngào thiết tha "Oh my boy"

Những tia nắng vàng sau cơn mưa.

Những con phố hằng ngày đi xa đón đưa.

Mùi hương thân quen còn in trên vạt áo.

Em sẽ nói anh nghe anh nghe về đại dương xanh.

Em sẽ hát anh nghe anh nghe bản tình ca em với anh.

Ta sẽ nắm tay nhau đi chung trên từng con phố quen.. Yeah ih yeah ha..

Lalalalala

You are MY EVERYTHING.

Ah ih ahh la lalala

You're enough 'n the best to me.

----

Brige:

Sometimes you make me cry, but I dont wanna say goodbye.

Lalalalala

You are MY EVERYTHING.

Ah ih ahh la lalala

You're enough 'n the best to me.

Hai cô gái nhí nhảnh bước ra trong bộ đầm màu trắng dài ngang gối, giữa eo có thắt 1 chiêc nơ.

mÁI tóc đc xõa nhẹ xoăn lọn ở đuôi nhìn vô cùng cute.Hai giọng nói trong vắt vang lên nhẹ như ko. ai ai cũng hòa mình vào điệu nhạc lắng nghe

33. Chương 32

Anh đi tìm em nơi vực sâu , nơi màu nắng khuất xa

Anh đi tìm em nơi bình yên không gọi tên chúng ta

Em đi tìm anh con đường quen sao giờ như khác lạ

Tìm anh mãi đến nơi chân trời

Anh đi tìm em nơi biển sâu nơi mình lạc mất nhau

Anh đi tìm em nơi lòng anh không gọi tên nỗi đau

Em đi tìm anh nơi tuổi thanh xuân đã úa màu

Mà sao chẳng thấy anh nơi đâu

Giờ anh đang ở nơi đâu

Gọi tên anh lúc u sầu

Trả lời em đi cho em tìm vết dấu

Giờ em đang ở bên ai

Gọi tên em lúc đêm dài

Để dành yêu thương trao cho em chẳng nhạt phai

DK

Hold me please oh babe hold me please

Đừng rời bước để ta sẽ bên nhau hoài

Please don't go oh babe please dont go

Đừng rời bước dù chỉ là phút giây ...

tiếng hát vang lên tỏa khắp gian phòng hòa cùng tiếng nhạc sôi động của bài em đi tìm anh.Bước ra là TB vs BD mặc cái đầm đen dài ngang gối, cổ cao, không tay, chân váy đầy ren, ngang bụng là dải lụa đen thắt hờ. Cổ áo có họa tiết khá bắt mắt.2 Cô đeo một sợi dây chuyền dài đến ngang ngực, mặt đầu lâu to chà bá cũng đen thui.

Giongj ca quá tuyệt vời đưa người ta vào giai điệu quyến rũ khiến ai nghe cũng phải nín thở, imm lặng ko tạo ra 1 âm thanh nào và cảm nhận giọng hát của 2 náng sao.Họ cảm nhận giọng hát này rất quen ( ca sĩ mà lại) nhưng ko nhớ ra nổi

Kết thúc biểu diễn vs bài hát nhất quỷ nhì ma 6 cô nàng vs những phong cách khác nhau tạo ra 1 kết thúc rất tuyệt vời

Nghiêng nghiêng cây me đung đưa trong gió.Vu vơ câu ca hát vang lá là. Em vui khi quanh em ai ai cũng nói em nhất quỷ nhì ma.

Em luôn luôn vô tư trong bao suy nghĩ. Tương lai sẽ luôn mỡ rộng đón em. Có nắng với gió sẽ nâng niu luôn đôi bước chân đón ngày mới lên.

Ngày tháng học trò nhiều giận hờn vu vơ. Nụ cười làm xua tan bao khó khăn. Chọc phá bạn bè làm thầy cô âu lo. Cứ thế nhún vai thay cho lý do. Tự tin sẽ bước thật đều vì chung quanh luôn có những ánh mắt mãi mãi dõi theo dáng em nơi chân trời...Sáng lên..ốh ôh..

Và em luôn... mang bao tình yêu bao niềm vui bao lời ca khúc hát cho cuộc sống cho ngày mới sẽ quanh em muôn màu ko ngại ngùng ko thẹn thùng ko sầu lo đó mới chính là em.

Bao nhiêu mộng mơ của tuổi thơ ôi hồn nhiên ôi ngây thơ ngu ngơ. Có ai biết những điều đó sẽ phủ sáng tương lai . Khi niềm vui khi thành công cứ về em thì ngại ngùng chi cái tên nhất quỷ nhì ma..........nhất quỷ nhì ma..

cả hội trường đc đưa đi từ hết cảm xúc này đến cảm xúc kia. Bản nhạc sôi động khiến người nghe cũng muốn hát theo, hòa vào dòng cảm xúc của điệu nhạc.Trên khán đài các sao nữ kết thúc bằng nụ cười tươi rói và đương nhiên các so nữ chiến thắng 1 cách vẻ vang

-ANH st-ả Liên hét

-mấy cô còn muốn gì nữa -ST

-Cút hết đi-TY

-Tụi em chỉ muốn nói chuyện với tụi anh thui mà-ả ngọc

-tụi toi chả có gì nói với cô cả-sog tử

-biến đi cho đỡ ngứa mắt-MK

Tụi ả quê quá đành bỏ đi dể lại 6 sao nữ với khuôn mặt tươi cười hạnh phúc

(CHƯƠNG NÀY HƠI NGẮN NHƯNG TÁC GIẢ KO CÓ THỜI GIAN SÁNG TÁC XIN LỖI NHA TÁC GIẢ SẼ BÙ)

34. Chương 33

Sáng hum sau tại trường học trong khi 12 chòm sao ai làm việc nấy thì bà cô bước vào
-các e hum nay lớp ta có hs mới-trên trán còn hienj to oành 2 chữ ''MAI TRÊ'' (là mê trai)

-các e vào đi-bà cô nở nụ cười tươi rói

-hello .mk là kin

-mk là ken mong mọi người giúp đỡ

-chàO mọi người mk là kun

-Kan

Tuy các sao nữ của chúng ta ko thuộc dạng hám tRai nhưng do đây là nhóm nhạc K4 nổi tiếng đã vậy lại còn hơn các sao 1 tuổi lại vào đây + 1 số hs khác ms đc vào đây học bàn tán khiến căn phòng trở nen ồn ào

-IM lặng-bà cô hét

-ê mấy cu chị ở đấy nè-BD quơ quơ tay

-a chị Dương-mấy thẳng nhào đến ôm lấy Dương (trừ kan)trong sự tức giận của 1 người và sự ngạc nhin của mọi người(trừ 1 con heo đang ngủ và 1 tảng băng)

GTNV

Kin: very cute gương mặt baby hết sức nhìn chỉ mún cắn em họ của Dương.tính tình trẻ con

-Ken: đẹp trai, lãng tử thay bồ như thay áo nhưng hiện tại đã có bà xã quản lí.em họ dương

Kun: anh này cũng đẹp trai khỏi ns .em họ dương

-kan:đẹp theo kiểu lạnh lùng.em họ dương

-à các em tự tìm chỗ ngồi đi tiết này tự hoc-ns rồi bà cô vọt lẹ

4 thằng ko ns ko rằng bay xuống chỗ con heo tạng dang ngủ ngon lành lay

-bà xã à dậy đi

-em yêu

-honey

-vợ iu

-..............................................hà haf nhưng chẳng có td

-Dậy ngay-tiếng hét vang trời nở đất đến nỗi chim trên nóc nhà bị rụng hết lông.tường thì bị nứt

-thằng bà đứa nào pphas giấc ngủ của bản cô nương mún chết à-TB mặt đùng đùng sát khí khiến mọi người ko khỏi rùng mk vì ai cũng bít TB là chua ham ngủ

-vợ iu xuôi xuôi

-làm gì mà nóng thế em iu

-bà xã đừng nóng

vân vân và mây mây

TB đầu đã tỏa ra khói nghi ngút trong khi mấy thằng kia vẫn còn thao thao bất tuyệt

-THẰNG NÀO CÒN NÓI ÔNG CẮT LƯỠI-TB rít lên

Hiệu quả ngay lập tức im re

-mấy đứa m là cái thằng nào mà phá giấc ngủ cua bà đang chết

-hờ hờ tại nhớ vợ iu mà-KIN

-Đã ns rồi ai là người iu của mấy người hả

-xin lỗi mà nín xong anh mua cho kẹo-ken

vạch đen đầy đầu TB ns

-tre lên 3 à

-thui rùi ánh đưa đi chơi-kan mất hết vẻ lạnh lùng

-yeahhhhh anh kan là nhất iu anh lắm cơ-nhảy lên ôm cỏ kan hun cái chụt vào má

-xí bỏ anh rùi à-kun dỗi

-haizzzzz khổ thân tôi mất công về thăm nó mà nó có nhớ cái mặt mk đâu-ken

-anh em ta thật là tham-kin nhập cuộc

-hè hè sory mấy bấy bi em cũng iu mấy bấy bi lắm mà-TB hôn vào má mỗi chàng 1 cái

-tuyệt -đồng thanh cười tươi hưn hoa

Trong khi mấy người này đang tái ngộ thị người ngoài tất thảy hóa đá hết rùi( trừ2 người vì đã quá quen vs cảnh này)

-chuyện này là sao-SN tay run run chỉ về phía họ

-à xin giới thiệu đây là mấy thằng em họ của mk-Dương nhanh chóng nhảy vào

-ồ hóa ra là vậy , tại sao họ thân vs TB vậy-CG

-Haizzzz nhắc đến lại thấy bùn tui đây đường đường là chị họ của tụi nó chơi vs tụi nó suốt từ bé vậy mà cái con giắc cái này nó ms quen vs họ đc có 3 năm vậy mà hic hic-BD ra vẻ sụt sùi nc mắt như kiểu có ai dành giật chồng mk

-Ach...chị à có phải làm vậy ko-Kun choáng

-cất lọ thuốc mắt đi cụ nội-TB thở dài ngao ngán

-sao bít hay vậy-BD

-Chơi vs m bao năm ko bít chuện lạ à-TB bĩu môi

-đúng là chỉ có m hỉu t-BD

RENG...................tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao đén rồi

-giờ ăn đến rùi giờ ăn đén rồi đi ăn thui-TB hát

-sặc vẫn chưa bỏ đc maays cái tật xấu-Kin

-kệ e lắm chuyện -TB

Xuống tơi canteen, tiếng hét của các nữ sinh như mún làm thủng cả cái trường.Vì sao ư vì trước kia vs sự xuất hiện của các sao nam đa xđư chết rồi nay lại còn đình đám hơn hẳn vs K4 -nhóm nhạc nổi tiếng thì bảo sao lại ko vậy

-ăn gì -các sao nam

1 loạt đồ ăn đc các chị và K4n nêu ra khiến mấy sao nam chóng hết cả mặt

-ăn cái này này-kin vón đồ ăn cho TB

-Uống nc nè-ken đút ns cho TB

-dính miệng nè-kun lau miệng cho TB

-sướng ko-kan xoa bóp cho TB

À vâng vậy là TB hiện tại ko hơn ko kém bà hoàng là bao niu kẻ hầu người hạ phục vụ hết mk

-mk cảm thất nhột nhột-TB ns rồi quay ra sau thì bắt gặp hàng ngàn ánh mắt này lửa đang hướng về cô.Nêu ánh mắt mà có thề giết đc người thì mk xin cam đoan rằng TB ko bít sẽ chết bao nhiu lần

-t bite mà-BD đau đầu

-chuyện thường-TY vỗ vai BD

-HẢ là sao ko hỉu-các sao còn lại nghệt mặt

-haizzzzzzz thì tại cái lũ hotboy hot biếc suốt ngày bàm theo tui đuổi ko đi.Lại còn chăm sóc tui như trẻ lên 3 ý ngày xưa ở nc ngoài tui,bd lun bị bọn con gái soi mói vì suốt ngày ở cạnh hotboy nhưng khổ nỗi tui bị ghét nhìu hơn vì tụi nó chăm sóc cho tôi niệt tình quấ.Cứ tưởng trốn về đây là thoát ai ngờ..........mà mấy anh có ng iu hết rồi bám e làm chi nữa-TB trách cứ

-ko thuchs kẹ họ vs lại họ còn nhiệt liệt ủng hộ bọn anh chăm sóc cho e ntn

Mấy sao nghe xong thì thở dai não nề đúng là sướng khi có osin ko công nhưng khổ mỗi osin toàn lũ ''đạp chai'' nên có vẻ khổ thật

-alo-TB bắt máy điện thoại rồi đi ra ngoài

-....................................

-uk biết rùi mai t sẽ đến

-...........................

-Ê kin,ken,kun,kan lại đây-TB vẫy vẫy tay

-gọi cho 4 chị về đi ngay và lun tối phải có mặt-TB

-Làm gì gấp vậy-Ken

-nhanh

-biết rồi

-hoàn thành nhiệm vụ

-2 đứa kia ra đây bảo-TB vẫy vẫy yết vs dương

-chuyện gì vậy-BD

-Mai ta sẽ bay đến Nha Trang-TB

-ĐỂ là gì

-AAAAAAAAA các cậu định đi chơi mảnh nè-BB hét lên

-huh cậu ở đây khi nào vậy-TB hết hồn

-ko cần biết các cậu định đi chơi riêng hả-BB chống nạnh

-đâu...đâu có-TB phủi phủi tay

-dám lừa mk à ,ko biết ình đi vời-BB năn nỉ

-nhưng mình đến đấy có việc mà-TB nhăn mặt

-đi cho tụi minh đi đi mà-XN góp vào

-đc rùi nhưng cấm làm phiễn mình-TB đe dọa

-yes sir

-Kin anh chuẩn bị máy bay đi

-uk

-giờ ta về biệt thự thôi

35. Chương 34

Mọi người phóng xe về nhà các chòm sao.Trong khi đợi mấy chòm sao còn lai thì Dương , TB, Yết và k4 đang ns chuyện
-đi Nha Trang để làm gì zạ-BD

-À có người điều tra được cái nhóm CÀ TƯNG nó đang có ý định chiếm địa bàn tụi mình ở đấy phải đến để giải quyết triệt để-TB vừa ns vừa tủm tỉm cười

-Cà tưng hahaaha-mấy người còn lại nghe vậy cũng cười sặc sụa

-Anh yêu ơi-tiếng hét của 4 cô gái ngoài cửa-ra mở của đi-TB vừa ns vừa đá kun

-honeyyyyyyyyy-vừa thấy TB,BD thì 4 chị kia bơ luôn mấy chàng trai tội nghiệp mà nhào đến ôm , hôn 2 cô thắm thiết

-ngạt thở-TB,BD khó khăn nói

-á tụi chị xin lỗi

Sophia: rất xinh đẹp là thành viên trong nhóm nhạc S4.người iu ken

SUN: cute, rất hay làm nũng thành viên nhóm S4.người yêu kun

Sin: đáng yêu lắm lun giống 2 chị kia.người yêu kin

Sam: tomboy , lạnh lúng gioongd 2 người kia .ngườ iu kan

p/s K4 VÀ S4 đều là thành viên trong bang YBD nhưng là thành viên mật

Chuyến bay bắt đầu khởi hành mọi người ngồi theo cặp.

-máy bay đã hạ cánh , mọi người vừa bước ra khỏi cánh cửa thì 1 ông khoảng 40 tuổi bước đến cúi đầu với TB

-Chào tiểu thư-ông cúi đầu

-chào ông xe của chúng tôi đâu-TB

-Dạ đằng kí ạ-ông chỉ về phía 3 con mui trần

-chúng ta ở đâu-SB

-Khách sạn-TB dửng duwng

Trước mặt mọi người là khách sạn 5 sao

-cho tôi 20 phòng-TB

-Xin lỗi quý khách hiện tại chỉ còn 10 phòng thôi -NV

-Cúng được-TB

-Giowf sắp xếp phòng thế nào đây

-tui / chị muốn ở chung với TB-S4 và BD đồng thanh

-TB EM/CẬU ở vs ai-đồng thanh tập 2

-tơ tớ bốc thăm đi thế nào thì thế-TB

Và đây kết quả nó là như vậy nè

BD-SOG TỬ

-XN-MK

-NM-BB

-TY-CG

-SN-KN

-TB-ST

-S4-K4(mọi ng tự hiểu)

hả sao tớ phải ngủ với anh/cô ta -TB,ST,BD Sog tử dồng thanh

-ko ns nhìu bốc ráng chịu-BB hí hửng

-Mọi người đành phải chịu

Các chòm sao đã có đôi có cặp thì chỉ cần leo lên giường đánh 1 giấc luon nhưng rắc rối là ở mấy phần còn lại

*TY-CG*

-Cậu ngủ ở giường đi mk ngủ ở sopha cho-TY

-Thui để mk-CG

-Cậu là con gái thui ngủ đi-TY

-UK

=> Phòng này hiền nhẹ nhàng thanh thản

*BD-Song tử*

-cậu ngủ ở sopha đi-BD

-Sao cậu ko ngủ-Song tử

-cậu là con trai-BD

-trên đời này có luật là con tri phảo ngủ ở đưới đất à-Song tử

-câu.. đc lắm-ném gối vào mặt song tử

Song tử cũng chẳng vừa ném lại vậy là 1 trận chiến gối xảy ra cuối cùng chăng ai ngủ giường , chẳng ai ngủ sopha 2 người mệt quá lăn ra đát ngủ luôn=> botay.com

*TB-ST*

-cậu sopha , tôi giường-ST

-Con trai gì mà xấu , ko bít tôi ngủ giường-TB

-cô có phải là con gái dâu mà tôi nhường-ST

-hừ nhìn kĩ đi xem này -TB dí sats mặt vào St khiến anh đỏ mặt nhưng sau đó cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần

-cô thì cũng đẹp nhưng tính cách thì...-ST móc

-hừ vậy chia đi tôi trước anh sau đc ko-TB

-OK lun

=> vậy cho nó nhanh

Sau 1 hồi 1 mỏi vs việc ''NGỦ'' các chòm sao cũng và S4,K4 phải mò xuống khách sạn để ăn vì cái bụng đang biểu tình dữ dội

-cho tôi cua biển,cơm hải sản,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,bla bla -chưa để cô nhân viên hỏi mấy nhân vật chính của chúng ta đã gọi lia lịa thức ăn khiến ọi người mắt tròn mắt dẹt

Mặc kệ hình tượng bỏ tất cả ăn mới là quan trọng cả bọn nhảy vào ăn như chết đói ngàn năm

ăn xong cả lũ rủ nau đi tắm biển mấy anh chàng cởi trần khoe body sáu múi khiến phái nữ nhìn vào phải xịt máu mũi .cũng vì vậy mà bệnh viện đa tạ học nhìu vì đã giúp họ tăng doanh thu

KO thua kém mấy nàng diện những bộ đồ tắm khiến phái nam phải đổ rầm rầm vì body quá chuẩn

-che vào-mấy sao nam và K4 không biết kiếm đâu ra mấy cái khăn to tướng bắt các sao nữ và S4 trùm vào

-mấy anh hâm à,mấy anh đc mặc đồ bơi sao tui tôi không được-phái nữ đồng thanh tập 1

-thì tại cô là osin/người yêu của tôi-phái nam đồng thanh tập 1

Trong đầu mấy sao nữ đang thầm nghĩ''mấy cái thằng này nhớ dai theeys mồ tưởng nó quên rồi'' nhưng sau đó vẫn nhanh chóng phản bác

-là osin/người yêu chứ không phải bố tôi-đồng thanh tập 2

-ko biết che là che không che tôi kéo các cô vào trong-tập 2 của nam

Bực mình nhưng mấy sao nữ và S4 vẫn phải cố chịu .Bỗng lúc đó Song tử kéo BD lại

-chuyện gì vậy-BD ngu ngơ

-tôi có chuyện muốn nói với cô-Song tử

-nhanh lên để tôi còn chơi-BD

-ờ cô làm bạn gái tôi nhé-song tử ngại ngùng trong khi đó BD vẫn ngu ngơ như con bò

-thì chả nhẽ tôi là con trai vớ vẩn-BD ngây thơ vô(số) tội

-Tôi thích cô làm người yêu tôi nhé-Song tử nhắm mắt nhắm mũi nói mà không đẻ ý tới BD đã đi tư lúc nào

-anh thích em à em đồng ý-ko biết 1 thằng 3D từ đâu nhảy tới ns làm sog tử xanh mặt trong khi các sao còn lại đang ngồi cười như điên như dại

-hự bực quá-Song tử hét lên

36. Chương 35

Hôm nay cả bọn đứa nào đứa đấy mặt mày hớn hở ngay cả người lạnh lùng như yết ca ca cũng cười rất tươi và giúp cho cái bọn bác sĩ được kiếm thêm bội tiện vì quá nhiều người mất máu và ngất xỉu trừ 1 mình song tử là mặt tiu nghỉu, nhăn nhó như khỉ ăn ớt
Đợi mấy sao nữ đi hết thì sao nam và K4 ở lại ns chuyện

-mày sao vậy-ST hỏi thăm

-mẹ kiếp muốn tỏ tình vs BD bực mk thật-Song tử nhăn nhó

-ế thế mà mình cứ tưởng cái con bà chằn nhà mk ế giống mk cơ hóa ra có anh tương tư rùi-TB ko biết từ đâu chen vào ns khiến ấy đứa con trai thót cả tim

-ở đâu ra vậy-TY xoa đầu TB

-ở ngay cạnh các người từ náy đến giờ mà mấy người có biết đâu hừ đã bảo không được xoa đầu người ta mà lại ta không phải con nít lớn rồi cấm xoa đầu, được chiều xong sinh hư hả-TB chống nạh chu mỏ very đáng iu khiến ọi người phì cười và tim ai đó đập thình thịnh

-em thì lớn vs ai-kan hùa vào

-yahhhhhhhhh đã bảo cấm trêu người ta mà-TB cãi

-thế mấy người đến đây để giúp tôi hay để trêu chọc nhau-song tử bực mk

-haha xin lỗi em yêu chị wen để xem nào-TB xoaa xoa cằm ( vì ko có râu) tỏ ra suy nghĩ cái gì wan trọng lắm

-à hay là thế này...thế này đi-TB kể ra 1 loạt

-ko đc tôi nghĩ nó không có thicghs lãng mạn vậy đâu-NM

-''CỐC'' haha do phats ngôn bừa bãi anh đã bị ăn 1 phát cốc đau điếng

-au ui sao cậu cứ thích bạo lực nhể-NM

-kệ ta mi mún ăn thêm mấy phát nữa ko-TB đe dọa

-là con gái tuy có hung dữ đến đâu nhưng nó cũng phảo lãng mạn chứ-TB

-mà ta ở bên nó bao lâu rồi ta ko biết chắc nó chỉ mạnh mẽ ở bề ngoài chứ bên trong nó yếu đuối lắm-TB nở 1 nụ cười buồng. Đúng vậy Bd rất giống TB họ đều là những con người luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong thì rất mỏng manh , yếu đuối

-ờ vậy mi có thích lãng mạn ko-ST nhảy vào

-a ta là trường hợp ngoại con nhà bà lệ . nếu bảo ta thích lãng mạn ko thì chi bằng ngươi cứ tỏ tỉnh vs ta bằng 1 khung cảnh thưa thớt rùng rợn, xung quanh có nhạc rock ầm ầm là ok.như vậy nó ms hấp dẫn

Nghe TB nói xong mấy đứa con trai hóa đã tại chỗ con gái gì mà nghịch hơn cả con trai, dũng cảm hơn cả con trai

-được rồi mấy người di làm di để ta đi ngủ-TB

-Sao cô ko làm-mấy người kia phản bác

-câm mấy người đi mà làm . ns à nghe chị đây đã giúp mấy đứa nghĩ ý tưởng nè, mà ta đi thì ai dẫn nó đến chỗ đấy-TB bực mk

-uk biết rồi-mấy thằng con trai ngậm đắng nuốt cay bò lết đi làm nhiệm vụ trong khi cái con trời đánh kia đang nằm ngủ như con heo ở trên giường.THẬT LÀ TỘI NGHIỆP

-oáp mấy thằng con trai đâu nhỉ-mấy sao nữ và S4 hiện tại đang tập hợp ở phòng TB

-ta ko biết -Nói rồi kéo BD đi tìm mấy bộ quần áo đẹp nhất.và ngồi make up cho cô trong khi chẳng ai hiểu gì

BD mặc áo thun trễ vai, ngang bụng là một sợi dây nịt bản to màu đen, đầy gai thắt hờ, kết hợp quần ngắn màu trắng thanh khiết. mang bata cổ cao, tôn đôi chân thon dài. Tóc cột cao chếch sang một bên, rũ xuống bờ vai trắng ngần như suối tóc, trẻ trung. Trước ngực đeo hai sợi dây chuyền, một ngắn không mặt, một dài mặt bướm bằng đá đen.

-ok ổn-TB cườ tươi

-m làm gì t thế này -TB

-đi vời tao rồi biết-TB kéo BD đi trong sự ngơ ngác của những người còn lại .Không nói gì như con robot được lặp trình sẵn bước đi vô thức theo TB và BD

Đến nơi đập vào mắt BD là một hình trái tim được làm bằng hoa hồng-loài hoa mà cô thích nhất.

Xung quanh những đóa hoa đó là một bàn ăn nhỏ đủ cho 2 người ngồi.Trên bàn là có một lãng hoa nhỏ nhìn vô cùng đẹp

Từ đâu pháo hoa bắn lên dòng chữ BD ANH YÊU EM LÀM NGƯỜI YÊU ANH NHÉ

Và Song tử bình thường vốn đã đẹp trai rồi, hôm nay còn phong cách thư sinh nhưng trẻ trung, nhìn còn sát gái hơn. mặc sơmi trắng bên ngoài cài hờ một nút ngay bụng, bên trong là áo thun trơn màu đen, quần jean tụt đen. Tay đeo toàn vòng da bản to, kết hợp đồng hồ, nhìn năng động vô cùng.

Anh quỳ xuống dơ một chiếc hộp nhỏ ra, chiếc hộp bật mở bên trong là chiếc dây chuyền có gắn chữ ST S2 BD

Bd tuy xúc động nhưng cái tính ngây thơ vẫn sửa được

-sao lại là dây chuyền mà không phải nhẫn

Mẫy người bên ngoài nghe xong muốn bật ngủa

-à anh đợi em làm cô dâu của anh thì mới tặng nhẫn-Song tử cười tười khiến BD ngại ngùng

-làm người yêu anh nhé-lần này ko dám nói là bạn gái vì sợ lại như lúc chiều

-BD không nói gì đỏ mặt gật đầu.Mấy người ngoài kia không nhiệm vù nên mau chóng về khách sạn vì không muốn làm kì đà cản mũi.

Hôm đó chắc có lẽ là ngày hạnh phúc nhất đời Dương nhi được ăn một bữa ăn hạnh phúc bên người mình yêu thương

37. Chương 36

4'sáng K4,S4 và yết, dương đã j TB kéo dậy
-m hâm à sáng sớm đã kéo tao dậy không cho tao ngủ gì cả-BD càu nhàu

-ko nhớ về cái việc của CÀ TƯNG à-TB bực mk

-Cà tưng á t nhớ rùi-BD thốt lên khiến cho TB bớt bực tưởng cô đã nhớ ra ai dè

-có phải cái thằng cà tứng đi cà lưng cá nhắc sáng nay t gặp đang ngồi ăn bánh bao băm bánh bèo trèo cây cau bị chó cắn cho rách quần đúng ko-BD ngây thơ nói trong khi không để ý đến 10 trái bom nguyên tử chuẩn bị nổ

-m ns cái gì hả con kia-ngửi thấy sát khí tỏa ra tứ phương tám phía BD nuốt nước bọt cái ực ns

-em đã nhớ thưa bang chủ

Quên nói luôn người trong bang dù bất cứ ở đâu mà bàn bạc về chuyện của bang thì đều phải nghiêm túc và xưng hô kính trọng vs bang chủ

-được ta đã thách đấu với chúng nó ngày mai ở sân sau của cái khách sạn này-TB

-Vâng chúng tôi đã biết chờ nhận lệnh-TY

-À trận này ta chỉ muốn có chúng ta tham gia không cần ai trong bang nữa

-được -mọi người đang định bước lên lầu thì đèn dưới nhà bật sáng

-các cậu .... các cậu sao ở đây-BD run run

-mấy cậu ta ở đây từ lúc chúng ta xuống lầu đc 3'-ko nhanh ko chậm TB dõng dạc nói

-sao sao cậu biết-KN hỏi

-hừ đường đường là bang chủ 1 bang phái lớn mấy cái việc đó có gì là không biết-sophia

-thế tại sao cậu ko vạch trần

-vì cậu ấy tin tưởng các cậu-Sam

-thế có thể cho tụi mình tham gia trận chiến ngày mai không-NM

-ko được tôi không muốn các cậu dính vào chuyện của bang , các cậu bít vậy là đã quá nhiều.Cấm đi theo chỉ có thẻ ở khách sạn theo dõi-TB

-tớ có thể tham gia đúng không tớ là người của bang mà-XN

-Cậu ở lại đây đi.À giờ có việc wan trọng cho cậu và BB đây hai cậu điều tra xem tình hình bên bang đó thế nào có kết hợp vs bang nào không-TB

-YES Sir-nói rồi họ về phòng làm nhiệm vụ

Hôm sau, TB,BD,TY,K4,S4 tập trung hết ra sân sau. Đợi mọi người đến đủ, BD gằng giọng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc :

-Bọn khốn đấy dám cấu kết với bang Cả Tửng đúng là hèn

-KHÔNG SAO Càng đông cành vui-SIN

Hôm nay tất cả đều trang phục màu đen,mỗi người đeo 1 mặt nạ riêng biệt với mình

Của TB là mặt nạ hình cánh dơi được đính ngọc trai đen.TB hôm nay toát ra một khí chất lạnh lùng

BD là là mặt nạ khắc họa đóa hoa hồng pằng hồng ngọc

TY với mặt nạ khắc hình đầu lâu được khảm đá Ruby tím huyền

S4 thì cùng mặt nạ hình hoa tuyết được đính kim cương ngũ sắc

K4 là mặt nạ hình ác điểu đính cẩm thạch

1'sau bên kia cũng đã đến

-giờ muốn chơi thế nào-TB hất mặt

-haizzzz nghe danh bang chủ YBD đã lâu giờ mới có dịp diện kiến-Roy(bang chủ bang cà tưng)

-ko vòng vo-TB lạnh lùng

-được tôi muốn chiếm địa bàn của YBD-Roc(bg chủ CẢ TỬNG)

-hừ mơ à chỉ 1 bang nhãi nhép như các người mà muons lạ bang YBD dứng đầu tg ư

-thư mới biết-Roy

Phe bên kia, Roy và Roc nhàn nhã nhìn tụi đàn em mình đánh nhau, không khỏi rùng mình. Lao vào đánh tới tấp thế mà 10 người ấy có thể ung dung, đánh như vờn chuột thế kia thì quả là...

TB với dúng chiếc roi điện đánh tới tấp về những tên có ý định muốn đánh mình.Từng tên cứ vừa nhào vào là bị đánh bật ra thân hình ê ẩm không thể nào nhúc nhích

BD với Sợi roi da được trang bị thêm kim loại được quật mạnh liên tục về phía những tên đang nhào tới mình

TY với cách sử dụng kiếm hết sức điêu luyện, anh đã dùng kiếm chém những đường trên vai hay xuống chân khiến chúng không ngừng rên rỉ

Ken , Kan thì đều dùng súng.Mỗi 1 viên đạn bắn ra là lại có thêm mấy sinh mạng được xuống đàm đạo vs Diêm Vương ca cá

KUN, Kin cầm lấy bộ song đao đen tuyền lên, vung đao về phía mấy thằng nhãi nhép chết tiệt

Còn S4 thì chơi nguyên dao găm nhắm thẳng vào đối thủ rồi dùng sức phóng đi. Chiếc dao nhỏ nhắn xé toạc màng gió lao nhanh tới mấy tên nhãi nhép khiến chúng lăn quay ra đất

Không lâu sau, bang YBD đã dẹp sạch tụi đàn em của Roy,Roc trước khuôn mặt tái xanh của 2 tên đó. Roy hoảng loạn, nhưng cố tỏ vẻ bình tĩnh :

- Ta... Tao cấm tụi bây lại gần, nếu không... tụi bây phải trả giá đắt.

- Đắt... là như thế nào? - TB mặt lạnh như tiền cứ thản nhiên coi lời Roy là tiếng gió, tiến lại gần tên này.

- Dừng... Dừng lại! Tao cấm mày bước thêm nữa. - Roy chĩa súng về phía TB

TB đút túi quần, thủng thẳng tiến về phía rOY

- Mày! Đứng lại! Mau lên! Tao bắn đấy!

- Cứ thoải mái. Mày cứ bắn. .

- Mày... cON ngu! Mày ngu thì mày ráng mày chịu, đừng trách tao ác.

"Đoàng!"

Viên đạn bay vụt ra khỏi họng súng để lại làn khói mờ mờ, mùi thuốc súng nồng nặc, rồi cứ xoáy vào không khí xuyên không gian tiến theo đường thẳng tới mục tiêu. mọi người tính cả những chòm sao còn lại đang xem phim haanhf động miễn phí nghe tiếng súng thì hoảng loạn, biết là TB rất giỏi, nhưng lỡ như... có chuyện gì... Dù gì cũng là người đấu với súng...

Viên đạn ghim thẳng vào bức tường.TB cũng biến mất.Thật ra thì cô nag đã dùng tốc độ nhanh đén chóng mặt né sang cái gốc cây gần đó

Tên này hoảng loạn, ngay lập tức quay mòng, nổ súng bừa bãi xung quanh. May là mọi người đã kịp nằm xuống

Khi cái tên điên đó bắn tỉa lung tung, TB chớp lấy thời cơ đá văng cây súng, quật ngã Roy. Sau đó tên này vs tên Roc bị đưa đến địa bàng băng YBD để tra hỏi. Còn mọi người về khách sạn tắm rửa, ngủ, khỏe.

38. Chương 37

Sau 2 ngày mang tiếng là đi chơi nhưng chả chơi được chút nào mọi người rã rời nằm lăn lông lốc ở biệt thự
-haaizzzzzzzzzzz chả chơi được chút nào hết trơn-BB nhăn mặt

-đã bảo đừng đi theo mà không nghe-TB

-Cứ tưởng chơi thì đi theo thôi

-đời tớ thì làm gì có được mấy ngày đi chơi đúng nghĩa-TB thở dài

-là sao-SN tò con nhà bà mò

-thì luc nó về nhà tớ chỉ chuyên tâm luyện tập võ và học mấy cái dành ấy người thừa kế tập đoàn á, sau đó lại làm ca sĩ rồi chuyện của bang nữa thì làm sao có thời gian đi chơi .Chính vì vậy mà tớ và Yết cũng theo nhỏ học nên trung quy 3 đứa tụi tớ chả 1 phút yên ổn để chơi bời hưởng thụ á-BD nói một lèo

-mệt quá , nước-BD sai Song tử như kiểu osin với bà chủ trong khi đó sự thật là ngược lại

-đúng rồi, sắp đến Tết rồi mà chúng ta đi chơi . pk-CG lém lỉnh đưa ý kiến

-được đó-mọi người tán thành trừ 3 cái người ki kìa

-tụi tao còn phải về thăm papa và mami-đồng thanh -TY,BD,TB

-đi đi mấy khi có dịp mà

Sau một hồi năn nỉ ỷ ôi cuối cùng 3 cái người ki cũng phải chịu khuất phúc

-nhưng mà đi đâu-KN hỏi mọi người

-Đất nước hoa anh đào-XN,BB,CG,SN đồng thanh

-Thế giới mafia-BD,TB đồng thanh.

Vừa dứt câu mỗi chị được tặng miễn phí một đống cốc trên đầu

-au tại sao đánh tụi tui-chu mỏ đồng thanh

-mấy má ơi mấy má đi ăn tết hay đi đánh nhau hả-Mấy người còn lại hét vào mặt 2 đứa

-tởm quá-TB

-Đứng đúng bọt bay đầy mặt né, tránh ra mau mau-BD góp vui

Mấy người kia nghe vậy thì ngại thúi mặt quay lên dọn đồ

Tại sân bay mùa lễ Tết, dòng người tấp nập vội vã cho chuyến du lịch của mình, nhưng mà cho dù có ham hố tới sớm, cũng phải chờ thủ tục này nọ, chả bù cho 12 chòm sao cứ dung dăng dăng dung dẻ.Vì sao ư?? Cái chân lí hết sức đơn giản : Nhà giàu đi máy bay riêng nhanh, gọn, nhẹ, thoáng , mát , không ồn ào

Trên máy bay, cả bọn chia chỗ ngồi theo cặp osin và ông chủ.Mấy cặp đôi kia tình cảm mặn nồng hò hét vui sướng vì được ngồi cùng nhau trong khi đó mặt TB thì bí xị như cái bánh bao thiu.Mà đừng hỏi vì sao Cg không phàn nàn nhé - 1nguwowif hiền lành tuy có chút nghịch ngợm nhưng không ghê như mấy cái con mụ kia không khác gì mấy bà bán cá ngòai chợ đã vậy được ngồi cùng người trong mộng không sướng rên thì còn gì nữa

-mẹ nó biết thế t đã chả gả m cho cái thằng kia nữa-Tb chửi song tử

-ế bạn hiền xuôi xuôi ềnh phải ngồi với chồng yêu chứ -BD cầu hòa

-hazzzzzzzzzz có giai bỏ bạn-TB thở dài

-con kia m bảo ai hả-BD hét to

-Đời tôi cô dơn nên đi đâu cũng cô đơn -TB hát khiến cả bọ phì cười vì độ tre con của cô khác hẳn lúc đánh nhau

-đâu còn tớ FA nữa mà-CG nhảy vào

-Sắp hết rồi có người tình rồi mà-TB vu vơ

-làm gì có-CG đỏ mặt

-oái vậy à thế bạn Giair ơi bạn bị sao mà mặt dỏ như cà chua vậy kìa-TB trêu

-thế K4 VÀ S4 đâu rồi-CG đánh trống lảng

-đứng đánh bài lảng mấy cái đứa quỷ ý bị t đuổi về hết trông coi công ty rồi , lũ chúng nó mà ở đây thì ngày nào t đc yên ổn-TB nghĩ đến cái nhóm kia lại ngán

Sa câu nói đó cả vọn im lặng và từ từ đi gặp chu công

Tokyo mùa này rất đẹp, anh nào vẫn còn nở rộ sắc hồng, trời trong, gió mát... Đứng trước nhà của Sư ca mọi người tất thảy ngác nhiên.Dù tất cả đều là tiểu thư, công tử nhà giàu nhìn thấy biệt thự nhiều rồi không có gì lạ nhưng trước mặt họ là 1 khu đất rộng thênh thang , xây theo kiểu truyền thống.

-Đây là nhà mày sao-mọi người run run hỏi

-ờ đó, mỗi khi đến Nhật gia đình tao lại vào đây sống mà , tụi mày làm chi mà bất ngờ thê-ST nói vẻ mặt tỉnh bơ

-nhưng to thế này không khéo đi đâu lạc mất thì koor tao vẫn iu đời nhắm-NM than thở

-à t sẽ đưa bọ mày về phòng ở chung hay riêng

-chung-đồng thanh

-2 ẻm 1 phòng nhé-ST hỏi

-được;

TB-BD

XN-BB

CG-SN

TY-ST

KN-MK

NM-Song tử

=> đó là sơ đồ phong á

Do mệt mỏi khi cả ngày phải ở trên máy bay nên khi vừa đặt chân vào phòng cả lũ tiếp tục làm sự việc trọng đại đó là ''NGỦ''

Nghĩ ngơi đến chiều, có người báo tới giờ ăn, thế là 12 BẠN SAO kéo nhau về nhà chính quây quần.

Trên bàn ăn sát khs dày đặc bao trùm mấy cô người hậu bưng đò ăn vào run cầm cập.Mọi người lườm nguýt nhau đủ kiểu

-Chúng ta bắt đầu đánh thôi

-12 người xông vào nhau chia theo cặp lao và nhau và bắt đầu

-oawnt..tù xì ra cái gì ra cái này

-hả-mấy cô nguwif hâu đứng ngoài hóa đá tại chổ tưởng mấy anh chị nè có việc gì giần nhau hóa ra theo théo quen ở nhà lúc nào cũng vậy chơi oẳn tù xì xem thằng nào thua thì rửa bát đúng là mấy cái đứa thần kinh có vấn đề

No nê xong cả bọ kéo nhau đi thăm quan nhà.Công nhận ngôi nhà này rộng thật đén cả bố St mang tiếng chủ nhà cũng phải cầm bản đồ theo

-ặc sao nhà m ăn éo gì mà rộng quá vậy-TB mệt mỏi

-t cũng hổng biết nhìn tưởng dễ đi ai dè

Mấy sao kia nghe xong câu trả lời của St cũng té xỉu hàng loạt

-mà sao trả thấy bóng ma nào vậy-MK thắc mắc

-à nhà t theo cái kiểu người gips việc làm việc xong thì phải đến chỗ ở dành riêng cho họ á mà giờ tối rồi ai nó làm việc nữa

-mấy sao kia gật gù tỏ vẻ hiểu nhưng có chữ nào lọt vào đàu đâu

-t ko đi nữa vào tạm cái phòng này trú ngự tạm vậy-BD vào trong cái phòng gần đấy

Thây vậy mấy người kia cũng vào theo

-ngồi này chán quá hum nay ngủ cả ngày rôi giờ kiếm gì chơi đi

-xoay chai , chai quay về phía ai thì người đó nhận xét về người quay-TY giwo cái chai

-ủa m lấy nó ở đâu-11 sao thắc mắc

-t lấy ở só nhà

39. Chương 38

Lần đầu là TY quay cái chai quay mãi rồi dừng lại phía Bé cua êu vấu
-TY á cậu ấy ,......cậu ấy.......

-cậu ấy sao nói nhanh đi-mọi người sốt ruột

-Cậu ấy là 1 người dẹp trai, lạnh lùng, tài giỏi, thông minh , khá là lạnh lùng nhưng đối xử vs bạn bè rất tốt.............bla......bla,,,,,,,,,,,,bla ............và là ng tớ thích-Cg hít một hơi thật sâu rồi tuôn 1 lèo khen Ty khiến mọi người thấy ớn riêng câu cuối Cg nói nhỏ không au nghe thấy đau ngoại trừ cái tai siêu thính của 1 đứa nào đó

-trời ạ toàn khen người ta không hà, không vui

Lượt tiếp theo là ST đang ra là CG quay cơ nhưng do bé này không thích nên nhường lại Sư đại ca

Cai chai quay vèo vèo rồi dừng lại ở cái bản mặt đanng đàn thối của TB

-M á è hèm m là 1 người thô lỗ, cục cằn , hay phá tao ,đáng ghét , ngu như con heo , mặt kênh kênh nhìn chỉ muốn đạp ấy cái vào mặt

TB thẳng thừng nói trong khi không để ý cái khuôn mặt đang đen xsif sì đầu ốc khói khắp nơi.Còn mấy người còn lại lăn quay ra cười như mấy đứa trốn trị

-ơ sao mặt m như hòn than dó hả-TB ngây thơ chỉ mặt ST

-M vừa ns cái gì-ST gằn giọng

-ế t nói chỉ đúng sự thật thôi mà, đây là điều bắt buộc ko tại t-TB nhe răng cười tranh thủ quảng cáo nhãn hiệu kem đánh răng p/s

Đến TB quay không hiêu 2 cái người này hợp nhau quá hay sao mà lại quay chúng nhau và tất nhiên người này chỉ có ông sư

-t thấy m thế này nhé: phá phách , nghịch ngơm, lanh chanh , bà chằn , lắm mồm , bà tám , xấu xí,

Tiếp tục lần này đến lượt Tb đen thui mặt nhưng phải cố gắng kềm chế nếu không đã nhảy vào đá cho cái bản mặt đáng ghét của thằng kia biến dạng

Cuoo9s cùng cái trò kia có mỗi chị Gỉai là chơi hẳn noi nói thật lòng mình cnf mấy người kia toàn tranh thủ đá xéo nhau, chửi nhau tơi bời rồi đánh nhau bầm dập xong lại ôm nhau lăn quay ra ngủ=> nản toàn tập

Sáng hôm sau, nắng rọi vào mắt TB do nằm gần cửa sổ, bị chói, TB giật mình thức giấc.Cô lò mò ngồi dậy nhìn thấy cảnh tưởng hết sức là quái đản . Tình hình là Yết và Sư tử ô nhau ngủ.Ma Kết chân gác lên mặt Nhân mÃ còn Nhân Mã thì cầm cái chân đấy ôm ngủ.Song tử thì đầu nằm trên bàn chân chổng lên trời.Xử nữ và Bảo Bình môi chạm môi.Song Ngư và Cự Giai bình thường ốn thục nữ vậy mà chân gác lên mặt nhau chả biết.Kn ngáy còn chảy nước miếng chắc đang mơ thấy đồ ăn.Cuối cùng là BD đang khò khò chân gác lên người TB , đầu gí lên bụng TB.cHƯA HẾT HIỆN TẠI BÊN NGOÀI LÀ 1 DÀN NGƯỜI HẦU ĐANG nhìn

-TỤI BÂY DẬY HẾT CHO TAO KHÔNG TAO CẮT-Mấy đứa kia nghe tháy giọng hét oanh vàng của má nộ này thì bật dậy như lò xo

-aa sao m ôm t

-aa sao m gác chân len mặt t

-ôi sao m hôn t

-ôi nước miếng ở đâu đây]

..vân vân và mây mây...

Một buổi sáng ồn ào náo nhiệt, đầy những hình ảnh và phát ngôn gây sốc đã qua, cả bọn được dẫn đi vệ sinh cá nhân, rồi ăn trưa.Sau bữa ăn, vì trời đẹp nên cả đám rủ nhau đi chơi khắp nơi

Diểm dừng là công viên

Cả bọn chơi tất tần tật thứ từ cảm giác mạnh tới cảm giác nhẹ, cả nhà ma.

nhà ma bên Nhật được đầu tư kinh khủng nên cũng đáng sợ hơn nhiều.

-không vào đâu-CG run run

-cái lũ nhát chết này-TB chửi

-lần trước ma ở cái đảo yusu ghê thế còn chẳng sao nói gì mấy cái con ma này-BD hùa vào

Mấy người ki a nghe vậy dù sợ nhưng vẫn bước vào

Trong nhà ma tiếng la hét inh ỏi khắp nơi.Mấy sao nữ ( trừ BD,TB) run run nép vào mấy đấng nam nhi, tụi con trai tuy cũng run run nhưng vì muốn giữ hình tượng nên phải tỏ ra không có sợ

Còn về phía 2 nhóc TB,BD 2 ngàng chỉ chỏ khắp nơi rồi nó

-nhìn con ma này máu me be bét không biết là tiết gà hay cà chua nhể

-tóc kia mà giựt ra rồi đem đi dọa tụi nó đước đấy

-RẮC...-tiếng kêu của mấy con ma khi dám đụng vào người 2 chị này

Còn mấy người ngoài nhìn vào tái mặt, họ bây giờ không còn sợ mấy cái con ma kia nữa mà sợ 2 cái con quỷ sứ này nè

Chơi chán chê, mệt mỏi 12 sao vào nhà ăn gần đấy ăn

-cho tôi món 38 cái sushi, 50 sashimi, 40 yakitori ,.............. cả lũ gọi một lèo trong khi cô phục vụ đang ngản ngơ ngắm mấy sao nam

-ê cô bị sao về tai à-TB bực bội

-bạn trai tôi mặt dính gì à-mấy sao kia cũng góp vui

-Tui xin lỗi quý khách đợi tí

Đồ ăn vừa ra cả lũ nhảy vào đánh chén.Người ngoài nhìn vào khâm phục vì sắc đẹp cũng như độ ăn uống của mấy anh chị này

-Trời tối rồi ta đi đâu thôi-BD hỏi

-đi barđi lâu rồi không đi-Xn nhảy vào

-được-đồng thanh

Thế là mấy chiếc ô tô lăn bánh, lao vun vút trên đường để đến bar Night - quán bar lớn nhất tại NHật( ta chém)

Cánh cửa khốn khổ bị chị Thiên Bình và Bcạh Dương cho về chầu với cái tường.Tiếng nhạc rạp rình, những diva nhỹ những vũ điệu cuồng nhiệt.Cả 12 chòm sao tiến tới gần quầy bar - nơi gần nhất với sân khấu

-Mấy người uống gì

-Uýt-ki-CG, BB,XN,SN đồng thanh

-Chival-KN,BD,Song tử,MK đồng thanh

-vôt-ka-NM,TY đồng thanh

-X.O-TB,ST

-chầ quán bar này cũng ko tệ nhang-TB cười

-xì quán bar lớn nhất tại Nhật ko tệ mới là lạ à-ST bĩu môi

-ồ mấy anh đẹp tai quá-mấy nhỏ diva không biết từ đau tới nhìn thấy 6 sao nam liền sán lại gần

Mấy nhỏ đó nắm vạt áo của các sao nam xuống rồi ấn sát người mình vào hị bắt đầu ve vãn bằng những lời đường mật

-anh ơi nhảy với em ko

anh đẹp tai quá

-làm bạn trai em nhe

-anh có muốn nói chuyện với em không

-anh thật cool nha

-nhìn anh cuốn hút quá

40. Chương 39

-CUTs-mấy sao nam lạnh lùng đồng thanh nói
-uầy mấy anh thật lạnh lùng nha tụi em rất thích-mấy con nhỏ đó không những không xáu hổ mà còn mặt dày ve vãn máy sao nam

Tức rồi đấy, bực rồi đấy, bị bơ nhục lắm rồi đây, bà đây không kiềm chế được rồi đấy, đó là mấy sauy nghĩ của sao nữ.Tức thì họ tiến đến giựt tay mấy con nhỏ đó ra

-biến ra khỏi bạn trai t

-bỏ cái bàn tay của mày ra khỏi người anh ấy

-bẩn thỉu

-đê tiện

-không có sĩ diện

Mấy sao nữ thi nhau lên tiếng chửi mấy con nhỏ đó, còn mỗi TB vẫn im lặng quan sát tình hình

-ò người mơi à muốn gì đây-mấy con nhỏ đó

-tụi t phải hỏi m câu đó mới đụng, mày đang làm gì bạn trai t-XN lạn lùng nói

-tụi t cứ thích vậy dó làm sao nào-mấy con kia nói không biết ngượng

-giò muốn gì đây-TB im lặng này giờ cuối cùng cũng lên tiếng

-nhảy-mấy con nhỏ đó hát mặt về phía sàn

Nhạc nổi lên 6 con nhỏ đó bước lên sàn,uốn éo một cáh điên cuồng thô dại.Đúng là chỉ có sức hút với mấy dứa dê già không có mắt

Tiếng nhạc vừa dứt trên môi các sao nữ ai nấy nở nụ cười quỷ dị.Tiếng nhạc lại tiếp tục vang lên.Mấy sao nữ bước lên trong sự thèm thuồng của mấy con dê.

Mấy sao nữ bắt đầu nhảy theo điệu nhạc

SN,CG vốn ưa cái hẹ nhàng lên những bước nhảy không quá mạnh mẽ nhưng cũng không quá yếu dduooid mà vẫn cho ngườ ta đắm chòm trong sự quyến rũ của 2 cô nàng

Tiếp đến là hai cô hacker XN, BB tự tin trong từng bước nhảy của mình.Thân hình nóng bỏng, chuẩn đến từng cm được lộ ra khiến ấy con dê kia thèm nhỏ dãi

Cuối cùng là 2 con quỷ TB, BD với những bước nhảy uyển chuyể khiến ọi người ngưỡng mộ.Từng đường nét cực chuẩn trên cơ thể được lộ ra không quá lộ liễu.Hai người họ đã khiến những người xem phải nổ con mắt

-ặc nìn kìa ko ngờ Sn của mình dám lên nhày-KN ảm thán

-ê t khuyên rằng nếu bọn m không nên nhanh là mát người yêu như chơi đó-ST tốt bụng nhắc nhở song cũng bị kéo lên len

Owr sàn nhày mấy con dê đang tính lên ve vãn mấy ẻm sao nữ thì bị 1 lực mạnh đã bật xuống.Từ dưới xuất hiện 6 chàng trai very đập chai, thân hình cực chuẩn bước lên

Thấy người quen lên nhày, mấy sao nữ cũng nhiệt tình đáp trả,Và bây giờ màn nhảy đôi chính thức bắt đầu

Về cặp đôi của KN, TY mỗi đường nét nhảy đều lọ ra cơ thể khỏ khoắn, mạnh mẽ.Từng nhipj điệu cơ thể của 2 cặp như hòa quyện vào nhau và cho thấy 1 điều hoa đây đã có chậu

Về phía NM, MK trong ánh đền mập mờ 2 nàng đã hoàn toàn bị 2 chàng hút hồn.Những bước nhảy của họ trở nên quyến rũ hơn , hờn thiện hơn

Cuối cùng là 2 cặp đôi phải gọi là 'oan gia''.Họ đã khiến những con người dưới kia muốn nháy theo.Khi mà 2 sao nữ lắc lư trong vòng tay rộng lớn của các sao nam, tựa nhẹ len bờ ngực săn chắc của họ.

Nhảy chán chê mệt mỏi, 12 chòm sao mới chịu rủ nhau đi xuongs nghỉ ngơi

-oa đã quá-TB cầm ly X.O lên tu ừng ừng

-mẹ cái con hóc kia uống rượ hay nước lã vậy-ST cằn nhằn

-kệ nó miễn là mát là đươc-TB vô tư trả lời khiến cho St bó cánh

-mấy cô cũng khá dó chứ-Mấy con nhỏ mặt dày xuyên thủng trái đất kia lại đi đến

-mấy cô không thấy nhục sao-BD mỉa mai

-thì tụi mày cũng chỉ ăn bám mấy anh ấy thôi có khác tụi t sao-ko ngại ngùng mấy nhỏ đó trả treo đáp

''BỐP''

-Cái loại trơ trén , mấy cô đúng là làm mất mặt con gái tụi tui-mấy sao nữ ức chế đồng loạt nhảy vào đánh mấy đứa con gái kia

-đúng là trơ trwns

''bốp...binh....chát ..rầm''

Những tiếng động vui tai vang lên là ta có thể hiểu được rằng mấy con nhỏ đó bị xử bẹp thế nào.Đừng nghỉ SN,CG,BB hiền mko có võ là ko làmđc gì nheng.BB thì vốn đanh đá nên mấy cái chiêu để đánh mấy con nhỏ yếu đuối này.SN,CG tuy hiền lành nhưng cũng thuộc dạng ''trâu bò'' hơn tụi này cộng với nhiễm từ 3 con quỷ cái kia

-thôi không đánh nữa ko tụi nó chweets mất-mấy sao nam thấy tình hình ko ổn nên nhảy vào can

-hôm nay tạm tha cho tụi m

Trời đêm phủ xuống, mấy chiếc ô tô lao vun vút tren con đường trải nhựa

41. Chương 39

-CUTs-mấy sao nam lạnh lùng đồng thanh nói
-uầy mấy anh thật lạnh lùng nha tụi em rất thích-mấy con nhỏ đó không những không xáu hổ mà còn mặt dày ve vãn máy sao nam

Tức rồi đấy, bực rồi đấy, bị bơ nhục lắm rồi đây, bà đây không kiềm chế được rồi đấy, đó là mấy sauy nghĩ của sao nữ.Tức thì họ tiến đến giựt tay mấy con nhỏ đó ra

-biến ra khỏi bạn trai t

-bỏ cái bàn tay của mày ra khỏi người anh ấy

-bẩn thỉu

-đê tiện

-không có sĩ diện

Mấy sao nữ thi nhau lên tiếng chửi mấy con nhỏ đó, còn mỗi TB vẫn im lặng quan sát tình hình

-ò người mơi à muốn gì đây-mấy con nhỏ đó

-tụi t phải hỏi m câu đó mới đụng, mày đang làm gì bạn trai t-XN lạn lùng nói

-tụi t cứ thích vậy dó làm sao nào-mấy con kia nói không biết ngượng

-giò muốn gì đây-TB im lặng này giờ cuối cùng cũng lên tiếng

-nhảy-mấy con nhỏ đó hát mặt về phía sàn

Nhạc nổi lên 6 con nhỏ đó bước lên sàn,uốn éo một cáh điên cuồng thô dại.Đúng là chỉ có sức hút với mấy dứa dê già không có mắt

Tiếng nhạc vừa dứt trên môi các sao nữ ai nấy nở nụ cười quỷ dị.Tiếng nhạc lại tiếp tục vang lên.Mấy sao nữ bước lên trong sự thèm thuồng của mấy con dê.

Mấy sao nữ bắt đầu nhảy theo điệu nhạc

SN,CG vốn ưa cái hẹ nhàng lên những bước nhảy không quá mạnh mẽ nhưng cũng không quá yếu dduooid mà vẫn cho ngườ ta đắm chòm trong sự quyến rũ của 2 cô nàng

Tiếp đến là hai cô hacker XN, BB tự tin trong từng bước nhảy của mình.Thân hình nóng bỏng, chuẩn đến từng cm được lộ ra khiến ấy con dê kia thèm nhỏ dãi

Cuối cùng là 2 con quỷ TB, BD với những bước nhảy uyển chuyể khiến ọi người ngưỡng mộ.Từng đường nét cực chuẩn trên cơ thể được lộ ra không quá lộ liễu.Hai người họ đã khiến những người xem phải nổ con mắt

-ặc nìn kìa ko ngờ Sn của mình dám lên nhày-KN ảm thán

-ê t khuyên rằng nếu bọn m không nên nhanh là mát người yêu như chơi đó-ST tốt bụng nhắc nhở song cũng bị kéo lên len

Owr sàn nhày mấy con dê đang tính lên ve vãn mấy ẻm sao nữ thì bị 1 lực mạnh đã bật xuống.Từ dưới xuất hiện 6 chàng trai very đập chai, thân hình cực chuẩn bước lên

Thấy người quen lên nhày, mấy sao nữ cũng nhiệt tình đáp trả,Và bây giờ màn nhảy đôi chính thức bắt đầu

Về cặp đôi của KN, TY mỗi đường nét nhảy đều lọ ra cơ thể khỏ khoắn, mạnh mẽ.Từng nhipj điệu cơ thể của 2 cặp như hòa quyện vào nhau và cho thấy 1 điều hoa đây đã có chậu

Về phía NM, MK trong ánh đền mập mờ 2 nàng đã hoàn toàn bị 2 chàng hút hồn.Những bước nhảy của họ trở nên quyến rũ hơn , hờn thiện hơn

Cuối cùng là 2 cặp đôi phải gọi là 'oan gia''.Họ đã khiến những con người dưới kia muốn nháy theo.Khi mà 2 sao nữ lắc lư trong vòng tay rộng lớn của các sao nam, tựa nhẹ len bờ ngực săn chắc của họ.

Nhảy chán chê mệt mỏi, 12 chòm sao mới chịu rủ nhau đi xuongs nghỉ ngơi

-oa đã quá-TB cầm ly X.O lên tu ừng ừng

-mẹ cái con hóc kia uống rượ hay nước lã vậy-ST cằn nhằn

-kệ nó miễn là mát là đươc-TB vô tư trả lời khiến cho St bó cánh

-mấy cô cũng khá dó chứ-Mấy con nhỏ mặt dày xuyên thủng trái đất kia lại đi đến

-mấy cô không thấy nhục sao-BD mỉa mai

-thì tụi mày cũng chỉ ăn bám mấy anh ấy thôi có khác tụi t sao-ko ngại ngùng mấy nhỏ đó trả treo đáp

''BỐP''

-Cái loại trơ trén , mấy cô đúng là làm mất mặt con gái tụi tui-mấy sao nữ ức chế đồng loạt nhảy vào đánh mấy đứa con gái kia

-đúng là trơ trwns

''bốp...binh....chát ..rầm''

Những tiếng động vui tai vang lên là ta có thể hiểu được rằng mấy con nhỏ đó bị xử bẹp thế nào.Đừng nghỉ SN,CG,BB hiền mko có võ là ko làmđc gì nheng.BB thì vốn đanh đá nên mấy cái chiêu để đánh mấy con nhỏ yếu đuối này.SN,CG tuy hiền lành nhưng cũng thuộc dạng ''trâu bò'' hơn tụi này cộng với nhiễm từ 3 con quỷ cái kia

-thôi không đánh nữa ko tụi nó chweets mất-mấy sao nam thấy tình hình ko ổn nên nhảy vào can

-hôm nay tạm tha cho tụi m

Trời đêm phủ xuống, mấy chiếc ô tô lao vun vút tren con đường trải nhựa

Tối giao thừa

-lát nữa tụi mình mặc kimono còn tụi con trai mặc yukata đi chơi đi-CG hào hứng nói

-má nội ơ mặc cái đấy chết vướng-TB phát ngôn

Sau câu nói đó TB ưu tiên được nhận 12 cái cốc trên đầu

-sao mấy người thích bắt nạt ta quá vậy đường đường là bang chủ 1 bang lớn để bị ăn đánh như thế suots ngày sai-TB bực mình hét

-nguôi...nguôi giận-BD

-tại vì cậu phát ngôn bừa bãi quá cơ mấy khi chúng ta mới đến đây và mặc đò truyền thống-Sn giải thích

-hù-TB bặm môi trông socute

Sau khi thay quần áo tất cả rủ nhau đến đền

BD hôm nay mặc kimono màu xanh dương, hoa văn là những bông cuacs trắng trông rất nổi bật.Bộ đồ của Dương trông thật nhẹ nhàng thanh thóa.Tóc dược tết 2 bên nhìn rất đáng yêu.

SN mặc màu hồng phấn nữ tính, hoa văn là những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng bay phấp phới, tóc búi trễ xuống về một bên

CG áng yêu với bộ kimono màu đỏ, hoa văn hoa cỏ tràn sức sống. Mái tím than xoăn nhẹ xõa dài, vừa trẻ lại đáng yêu

XN dịu dàng nữ tính trong bộ đồ màu xanh là.Hoa văn là những cây cỏ 3 lá.Nhìn xử trông tràn đầy sức sống.Tóc dài uốn nhẹ phần đuôi, cài thêm cái kẹp nhỏ cùng màu xanh lá với nền áo

BB trẻ trung năng động trong bộ kimono màu tím nhạt.hoa văn là những sợi dây leo vàng chanh nổi bật với đường thêu tinh tế.Mái tóc nay được buộc bổng lên

Cuối cùng là TB trông vô cùng huyền bị với bộ kimono màu đen , nền sọc dọc trắng hoa văn là những đường nét tinh tế của những bông hồng trắng.Mái tóc bạch kim vẫn như thường ngày xõa ra.Trông TB vô cùng bí ẩn

6 sao nam thì , nền sọc dọc trắng, đen, xanh rêu.Song tử đeo thêm bộ vòng tay toàn đinh là đinh nhìn trông cực chất.MK mái tóc vốn bình thường được chải chuốt gọn gàng nay dựng đứng.KM và NM thì đeo dây truyền thánh giá ở cổ.TY thì trông cực cool với chiếc khuyên tai đinh .ST hơi nguyên bộ vòng đinh tán với đồng hồ to bà cố dù đang mặc quần áo truyền thống,khuyên tai đinh đính kim cương sáng lấp lanh

12 chòm sao nhìn nhau mỉm cười

-oa nhìn các anh đẹp trai nha-Sn khen

-tất nhiên-mấy chàng đc khen nở mũi

-con kia mấy kiems đâu bộ này vậy nhìn hay vài sao ko nói cho t-BD oa oa cái giọng chửi TB

-M có nói đâu mà t trả lời-TB nhùn vai

11 chòm sao còn lại nhìn TB thì choáng lun, con gái gì mà suốt ngày đen với trắng dến mặc kimono mà vẫn vậy nhưng trông vẫn cuốn hút nhe

Theo chỉ đạo của st, cả đám đi cầu nguyện trước.

Đứng trước cây cổ thụ lâu năm mỗi người cầm một phong bì màu đỏ và cho điều ước của mình vào

-vợ ước gì vậy-KN hỏi lun

-em ước chúng ta mãi mãi sẽ được hạnh phúc-SN cười duyên

-thwees còn chồng

-như vợ

-yêu cầu dừng lại ở đây toàn tẻ con -TB trêu trọc

-mk ước sẽ được lên mặt trời=CG mơ mộng

-à vâng lên đc rồi bạn sẽ ocnf đc ưu tiên thêm lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân-TB

-aaaaaaaaaaa sao cậu thích móc họng người khavs vậy nhỉ-CG phụng phịu

-t ướ m sẽ là của t TB à-BD cười tươi

-còn t ước m sẽ hết bị tâm thầm-TB phản bác

-hahaaaaaaa -đó là tiếng cười ghê rợn của 11 ng khi nghe TB nói vậy

Đây thực râ ước mơ của hojlaf như vậy

BD-đc ở bên cạnh ng mình yêu

Song tử-HP bên Dương

KN-có nhìu đồ ăn

CG-như đã bít

SN-như đã bít

TY-hp bên người ấy

TB-giấy trắng vì cô nghĩ ước mơ là do chính mk tạo ra

ST-lun nhìn thấy nụ cười của ng ấy

BB-làm bác học

XN-chồng ko có bồ

NM-nhìu tiền

MK-vợ ko có bồ

- Pháo hoa! - TB reo lên. Rồi mọi người cùng nhìn lên trời lúc này tràn ngập những đốm sáng li ti đủ màu sắc ghép với nhau thành một đốm to rồi tỏa ra rơi xuống, hệt như một đàn đom đóm lớn đang khiêu vũ.

Từng tràn từng tràn pháo được phóng lên trời cao. Bầu trời mới nãy đen tuyền tối tăm đã trở nên rực sáng. Mùi thuốc pháo vương trong không khí hơi khó chịu, nhưng bù lại rất bổ mắt. Phải công nhận là đẹp!

pháo bông cũng nổ tạo nên những tiếng lộp bộp đều như vỗ tay vô cùng đặc sắc. Khắp các nơi, nhà nào cũng còn sáng đèn, người người kéo ra sân xem pháo hoa, không thì mở tv cho xEM

Năm đầu tiên, 12 CS cùng đón năm mới với người yêu, lần đầu thấy hạnh phúc khi nắm tay nhau ngắm pháo hoa... dù trời hơi lạnh.

Về tới nhà, cả đám như mấy cái xác di động. Thay mấy bộ đồ ra rồi lết được tới giường đã là quá thần kì. Do quá mệt nên nằm xuống cả lũ đã chìm luôn vào giấc ngủ với nụ cười hạnh phúc.

cHƠI thêm 2 hôm cả lũ lại kéo nhau về

Tuy cả lũ này dều nhiều tiền nhưng vẫn như con nít rồng rắn kéo nhau đến nhà mình rồi nhận tiền lì xì.hà hà tiền lì xì không phải dạng vừa đâu mỗi bao cũng phải chục triệu là ít quen dùng thẻ rồi nên giờ dược cầm tiền dếm sướng tay luôn

42. Chương 40

Hôm sau cả 12 chòm sao lại tiếp bước đến trường và cái cảnh quen thuộc của lũ hám trai , hám gái lại bắt đầu nổi lên
-các em hum nay tự học nhé-tiếng chuông vào lớp vừa reo cô giá đã nhanh chân chạy vào lớp và gửi gắm lời nói thân yêu vậy đó

Không khí yên ằng bao trùm quanh lớp hock bỗng tiếng cười vang rội ở trong góc lớp vang lên

-haha bùn cười quá cơ, chết mất-TY nở một nụ cười hết sức rạng rỡ khiến mọi người trong lớp đơ người vì nụ cười đó quá đẹp nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ à'

-Yết à cậu định quyến rũ hết cái lớp này à-TB vừa nói vừa cười

-ngậm miệng vào khẻo ruồi bay-BF cũng châm dầu vào kuwar

-oa Yết cười đẹp trai quá nhe-Xn

-Owf đúng đò tôi là con trai còn mê nè=MK đồng tình

-oa vậy là lớp ta có 1 người chuẩn bị sang Thái để chuyển đổi giới tính nè.hic hic khổ thân bạn tui quá chồng nó bỏ nhà theo trai còn nó biết tính sao-TB lấy khăn chr vờ lau nước mẳt

-mà Yết à em có ý gì mới Giair Nhi của chị à, em chỉ cười với riêng ai khi có tình cảm vs người đó thôi mà đúng ko-BD mặ hình sự hỏi Yết

-è hèm có ý gì đây khai mau-TB cũng hùa vào cười nhamn hiểm

-tôi xin chính thức tuyên bố rằng Yét và Giair sẽ là một đôi-BB hùng hổ tuyên bố

-aaaaaaaaaa xin chúc mừng

-giờ 2 con muốn đi trăng mật ở đau-TB cười

-''RẦM'' Tiếng đập bàn vang lên khiến mọi người hú hồn

-TÔI KHÔNG THÍCH GIẢI -TY bực mình hét

NNghe xong câu nói đó Giari nhi buồn bã chạy ra khỏi lớp.TY tháy vậy tự dưng tim nhói đau

-cậu có bít rằng mk đã làm tổn thương bé cua ko-TB tức nói

-thế cậu có bít cậu đã làm tổn thương tớ ko-TY cũng ức chế ko kém

-hả

-cậu phải bít rằng người tớ thích là cậu chứ TB

-HAHAHAA -TB tự dưng bật cười khiens mọi người ngu ngơ

-taahtj sao-TB hỏi

-thật-TY gật đầu cái rụp

-tớ xũng thích cậu lắm-sau câu ní của TB mọi người chính thức hóa đá tại chỗ

-nhưng thích của chúng ta ko phải là tình yêu mà là rung động nhất thời, do cạu sống với tớ dã lâu nên cậu mới nghĩ rằng cậu thích mk, thật ra con tim cạu nó đã hướng về người khác ko phải mk , giờ cậu hãy nhắm mắt lại đi, trong đầu cạu đang hiện lên mk hay Gỉai-TB đắt tay lên tim yết hour

-Yết nhắm mắt lại rồi mở ra

-Giair nhi

-đó chính xác khi cậu nhắm mắt lauij người mà hiện ra đầu tiên trong tâm trí cậu là ai thì đó ms thực sự là ngườ cậu thích.Cậu hãy suy nghĩ lại đi mk luon ủng hộ cậu-TB cười tươi

-5'

10'

15'

'60'

12'

RENG tiếng chuông vang lên cũng là lúc TY bật dậy

-cảm ơn caaun TB mk đã nhận ra rồi-TY nói xong chạy ra cửa , lúc dó cũng là lúc điện thọa TB vang leen

-alo

...........

-khốn khiếp m mau thả cạu ấy ra

..........

tút tút tútTB chưa kịp nói xong thì bên kia đã tắt máy

-mẹ kieps Yết à cậu ko phải đi tìm Gỉa nhi đâu-TB mệt mỏi nói

-Cậu ấy ở đâu-TY lo lắng

-nó đã bị người của bọn Hắc Long bắt rồi . Hắn đã phát hiện tớ là bang chủ , và hắn muốn tớ một mk đến cứu nó-TB uể oải nói

-thế giờ phải làm sao-TY

-Tớ se đến cuuws cậu ấy , yên tâm đi-TB cười mìm

-ko đc nơi đó quá nguy hierm nếu cậu đi một mình sẽ xảy ra truyện mất-mọi người phản đối

-Hay mk làm thế này đi-ST nêu ý kiến

-thế nào??

-XN và BB sẽ có nhiệm vụ ở nhà và thông báo tình hình của Hắc Long như thế nào, có chuyện gì thì sẽ thông báo cho chúng tớ, các cậu là hacker mà.Còn SN thì ở nhà theo dõi cùng 2 người kia.TB thì sẽ xông thẳng đến địa bàn của chúng nhé.KN,NM,BD sẽ dẹp đường ở tầng 1.mk và song tử nhanh chóng dẹp đường ở tầng 2.TY và tôi sẽ xuống tầng hàm để ngắt camera phòng mà CG bị bắt để chúng ko biết tình hình ở bang.Xong xuôi mọi viecj mọi ngườ nhanh chóng lên giúp tb.OK-ST giảng giải

-Nhất trí

TB lấy mô tô phóng đi .Mấy người còn lại bắt tay vào làm nhiệm vụ .XN Và BB giăng 1 lớp bảo vệ quanh nhà tránh ai đột nhấp.Các sao nam thì trang bị vũ khí

TB ngang nhiên đạp cửa mà lái xe vào đỗ trong sân.Thuộc hạ của Hắc hùng ( bang chủ Hắc Long) đưa TB đến nhà kho .

"Rầm"

TB đạp tung cánh cửa, Hắc Hùng đã đứng sẵn ở đấy nhếch mép với hắn:

- Chào mừng mầy đến với lãnh địa Hăc Long

-người đâu

Hắn cho người lôi giải ra

-CG không sao chứ-TB lo lắng

-cậu đến đây làm gì , về đi kệ tớ-CG nước mắt giàn giụa

TB nhìn về phía Hắc Long bảo

-giờ m muốn sao???

-hừ ta muốn cả cái bang của cô và cả co nữa-Hắng Hùng cười gian

-thế t không đồng ý

-con nhóc kia và ngươi cùng chết

-không có lựa chòn 2-Tb nhíu mày

-chậc chậc nhìn cô em ngon thế này mà bị tra tấn thế thì hơi tiếc nhỉ

-làm đi-TB

-Đừng mà-CG gào lên

Cungf 1 lúc mấy chục tên xông vào đấm đá túi bụi về phía TB.CG nước mắt thi nhau tuôn xuống khi thâý TB người bầm dập màu rỉ ra

-Cấm khóc cậu mà khóc thì đừng có bao giờ nhìn mặt tôi-TB nạt

Nghe thấy vậy CG nín bặt chỉ còn tiếng nấc lưu lại trong họng

-người giờ đã đánh ta thả người đc chưa

-còn điều kiện đàu nữa mà

-vô sỉ, ngươi ko giữ lời hứa

-haha cảm on lời khen

-ta sẽ ko bao giờ theo ý người

-Vạy thì

''Đoàng''

1 viên súng gim thẳng vào bả vai TB.TB khụy xuống máu chảy nhiều vô kể.Hăc Hùng quăng cậy súng xuống sàn

-nhốt con bé vào trong

Song hắn cùng đàn em quay người bỏ đi

Quay lại với 6 sao nam.Giowf XN,BB đang hack mật khẩu của cánh cửa giúp KN,NM,Sog tủ,MK ,BDvào còn ST và TY đã trèo cổng sau và đột nhập vào nhà kho

Cổng vừa mở MK và Song tủ đã nhanh chóng dùng dây leo leo lên tầng 2 còn những người còn lại tiến thẳng vào trong

Tầng 1 nói chung là rất thuận lợi NM,KN,BD chỉ trong vòng thời gian ngắn đã dẹp được hết lũ khốn cản đường hiện đang đi lên các tầng trên

Owr tầng 2 MK,song tử vừa leo đến tầng 2 thì thấy 2 tên đang đứng đối diện mình.2 tên ấy dang định la lên có người đột nhập thì MK và Sowng tử nhanh tay hơn đã chạy đén và đánh ngất chúng

Tiếp đến họ đi đến 1 căn phòng nhỏ ở đó.Nhòm vào trong thấy có 2 tên lính đang t heo dỏi camera.Nhanh, gọn, nhẹ MK ném 1 quả min tự chế có thuốc mê vào trong.Những tên lính ở đó ngất xỉu hàng loạt

Owt tầng hầm ST,TY nhanh chóng vào trong mà ko có bị vật gì cản trở.Vào trong đã thấy mười mấy tên lính đứng gác .Nhanh chóng họ dùng những cú đánh vào gáy để bọn lính ngất mà ko gây ra tiếng động.Tiến sâu vào trong là 1 loạt các hệ thống camera kết nói vs phòng của Hắc Hùng.TY bàn tya nhanh thoăn thoắt di chuyển trên bàn phím để tắt camera

Xong nhiệm vụ cả 7 người gặp nhau ở tầng 3-tầng mà CG và TB đang bị giam

Vào đến trong họ đã thấy Hắc Hùng cũng người trong bang đã tập hợp đủ.Góc phòng còn có CG nước mắt giàn giụa còn TB thì khắp người toàn máu

-TB,CG-các sao lo lắng khi tháy hoàn cảnh của họ

-ta không sao các ngươi cô cứu giải nhi ra đi-TB gượng cười

Mấy sao lo lắng nhưng cũng phải nghe lời . 2 bên lao vào nhau quyết liệt.NM,KN,BD,TY,MK,ST với những cú đấm, đá những đòn karate hay những đòn judo làm đối phương nhanh chóng lăn ngất.10'sau đối phương đã nằm bẹp dí dưới đát.Hăc Hùng run run nói

-hừ có chết thì cùng chết đằng naofta cũng kích hoạt bom rùi-Hắc Hùng

Mk nhanh chóng vòng ra sau Hắc Hùng và trói ông ta lại.Nhưng nguy cấp ở chỗ là Bom đã đc kích hoạt chỉ còn 1' nữa là nổ

-mau đưa Giari nhi ra-TB đẩy CG về phía TY

"Bùm...ầm...ầm"

TY nhào đến che chắn cho CG khỏi những mảnh vụng văng tung tóe. Mọi người đứng hình tại chỗ. Tiếng nổ vang vọng khắp nơi. Mặt CG trở nên vô hồn, mấy sao khác cũng vừa chạy tới.

- Cô ấy....cô ấy....đã ra ngoài rồi đúng không? -CG hỏi

TY bất lực lắc đầu

-KHÔNG TB KO THỂ CẬU MAU MAU RA ĐÂY ĐI-BD gào lên

-Cậu ĐÂU RỒI ĐỪNG ĐÙA CHÚNG TỚ CHỨ-CG

Mọi người khuôn mặt ai nấy đều vô hồn.Nước mắt thi nhau tuôn rơi.Họ trách bản thân vô dụng đã không cứu được TB

*2 ngày sau:

TB mơ màng tỉnh dần sau cơn mê cũng không biết là mình đã hôn mê bao lâu. Xung quanh toàn một màu trắng toát. tb Cố nhớ lại mọi chuyện, cố gắng bứt đứt hết tất cả những sợi dây rồi leo xuống giường.

- Nằm xuống đó!

-ai đó-TB thều thào gọi

-hừ cậu giỏi lắm sắp chết đến nơi rồi kìa-ST

*Flashback:

Còn đúng 30s cuối cùng TB đã cố cắt đứt sợi dây trói bằng con dao lam luôn mang bên mình.

Còn 30s thì làm sao thoát đc.Cửa sổ đúng chỉ còn cách đó

Tb cố lết ra đến cánh cửa ko suy nghỉ nhiều nhảy ln xuống dưới.rồi sau dó TB ko nhớ gì nữa cả

.........end flashbasck.....

-sao cậu ngốc thế -ST trách

-ê nè ta bị thương nhưng ko có nghĩa là ta cho ngươi chửi ta đâu nhé, mà làm sao ta lại ở đây-TB

-thật ra thì lúc đó mọi người ko tin mi đã chết lên cả lũ cùng nhau xem xét tất cả ngõ ngách trong bang và ta đã tìm thấy mi ở dưới sân sau và đem ngươi về bệnh vienj-ST giải thích

-ừa cảm ơn-TB cười tươi

''RẦM'' Cánh cửa bệnh viện bị đổ vỡ vì sức nặng của 8 người chạy vào

-TB cậu không sao rồi huhu-Ccá sao nữ nhào đrrns ôm TB , nước mắt nước mũi tèm lem hết cả

-cút hết ra ta ngạt thở nè-TB cáu

-ề hề sory

-Giari và Yết đâu-TB

-ko biết

*ở sau vườn bệnh viện

CG ngồi trên chiếc xích đu nước mắt cứ thế chảy dài

-sao cậu khoc-TY lau nươc mắt cho giải

Giari thấy vậy giật mk nói

-tớ thật vô dụng phải ko tớ đã làm liên lụy các cậu

-ko đâu mỗi người có 1 ưu điểm riêng cậu cũng vậy, phải cố gắng mạnh mẽ lên.Tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu-TY mỉm cười

-tơ..tớ

-tớ thích cậu-Yết ca ca

-ơ cậu thích TB mà-CG há hốc mồm

-xin lỗi cậu trước đó tớ đã không nhận ra tình cảm của mình.Nhưng hiện tại tớ đã xác đinh được Giair nhi làm bạn gái anh nhé

-E...e đồng ý

TY vui mừng xoay vòng vòng CG

Cả tuần đo các sao thay nhau đến chắm soc TB.Phòng bệnh đó trở nên vui vẻ và ai cũng vui mưng vì couple thứ 4 đã xuất hiện

ĐÔI LỜI T/G MUỐN NÓI

truyện của mình chỉ còn 5 chương nữa là kết thúc rùi , mình có ý định viết ngoại truyện cho từng couple mọi người thấy sao thì cho ý kiến nhé

43. Chương 41

1 tuần sau đó cả 12 chòm sao lại đi học như bình thường.Hôm nay vừa bước vào lớp cô giáo đã phơn phớn thông báo
-hôm nay lớp ta có học sinh mới

...................bơ luôn

Vì trong lớp toàn nhà có quyền thế cô giáo không dám làm gì nên đành quay ra học sinh mới cho đỡ nhục

-em vào lớp đi

-Tôi là Thiên Thanh tôi là công chúa nước Anh kiêm gia đình có tập doàn giàu nhất thế giới mọi mặt.Và tôi là người có hôn ướ với Sư wtwur-nhỏ đó kênh kiệu lắm

-ở đây có ai cần khoe ra thế không nhỉ- BB hỏi vu vơ

-chả bít chó dâu xổng chuồng không khéo cắn lung tung-XN thêm mắm

-chó á...tớ sợ chó lắm-BD thêm muối

Nhỏ Thanh đứng ở trên nghe mà tức anh ách nhưng do cũng thuộc loại chó khôn hay nói cáh khác chuyen đi sủa người nên giờ biết lưu ý không cải lại nếu không khác gì tự nhận mình là chó.Chả thèm quan tâm đến bà cô nhỏ đó di xuống chổ Sư Tử nói

-em ngồi đây nhé-Cười tươi

-lớp không thiếu chỗ, chỗ tôi có người rồi-ST nói xong quay sang phia Thiên Bình thì thấy cô đang ôm đầu lắc lắ

-cậu sao vậy-St nói xong mọi người cũng tập trung nhìn vế phía TB

-không không sao đâu-TB nói thê nhưng thực chất đầu đang đau như búa đạp.Trong dầu cô hiện ra hàng loạt hình ảnh nhưng không rõ

-thạt không-mọi người lo lắng

-đúng mà-TB gượng cười

-có gì phải nói cho tui tui nhé

Thời gian nhanh chóng trôi qua.Giowf giải lao đã đến.Hôm này không như thường lệ vừa thấy tiếng trống reo TB và nhỏ Thanh đã chạy đi đâu mất tiêu rồi

-cô gọi tôi ra đây làm gì-không mặn không nhạt TB hỏi

-Ò tôi chỉ muốn nhắc nhở cô 1 điều-THanh khinh khỉnh trả loqif

-nhanh

-tránh xa ST ra anh ý là hôn phu của tôi

-ồ thé tôi có bám anh ta sao

-cô chỉ là cái loại bám duôi người khác không có sĩ diện, vô liêm sỉ mà thôi

Qúa sức chịu đựng, cô không cho phép ai sỉ nhục danh dự của mình, vì đối với cô danh dự là diều quan trọng nhất

''CHÁT'' 1 cú tát giáng thẳng xuống khuôn mặt của nhỏ

Vừa lúc đó 11 chòm sao còn lại cũng đi tới tháy vậy ST mới chạy đến đỡ Thanh dậy

-cô làm sao vậy , cô có quyền đánh em ấy ư

-tôi thích

''CHát'' Lại 1 cái tát giáng xuống nhưng lần này nv có thay đổi người tát là ST còn người bị tát là TB

Thấy TB bị tát bất giác người BD và TY run bần bật.Mọi người nhìn vào bất giác ngạc nhiên.Quay lại với TB khi cô hiện tai đang rất tức.Cả đời cô chưa từng bị ai tát bao giờ.Đay là người đầu tiên dám đánh cố, đánh vào khuôn mặt mà cô quý nhất.Vì theo cô-một người bị mất trí nhớ, khuôn mặt là quan trọng nhất nó giúp cô hình dung ra bố mẹ vì họ là người ban cho cô khuôn mặt này.

Người TB bỗng tỏa ra một sát khí dày đặc, mắt cô hiện rõ sự tức giận.

-anh dám tát tôi-TB lạnh lùng nói khiến ST rùng mk

-đúng-Tuy vậy ST vẫn cố giữ phong độ

-anh phải trả giá-TB đang định lao vào đánh ST thì TY,BD nhào đến ôm lấy TB cản

-TB đừng mà, cậu đừng làm mk sợ-BD khóc thút thít

-NGoan, đừng giạn nữa-TY ôm TB vỗ về

Phải thế TB mới bắt đầu trở lại bình thường , khuôn mặt lại quay trở lại như ban đầu nhưng có vẻ lạnh giá hơn

-

-đc rồi tớ ko sao, tớ về đây các cậu ở lại nhé-TB nói xong đi thẳng

Trên đường TB không ngừng nghĩ về truyện vừa này, cô đang rát đau.Phải chăng trái tim co đã hướng về phía anh.Phải chăng anh đã in sâu vào con tim cô.DO mải mê suy nghĩ TB không để ý dường nên đã bị.....

''RÂM'' 1 chiếc ô tô tải lao nhanh về phía TB.1 thân thể nhỏ bé từ từ ngã xuống, ko may đầu còn bị đập mạnh xuống nền gạch .Chiếc xe thấy mk đã đâm phải ng ta sợ quá bỏ chạy luôn để lại cô gái dưới 1 vũng máu

BỆNH VIỆN

11 CHÒM Sao khi nhận được tin báo là TB bị tai nạn đã nhanh chóng chạy đến.10 tiếng trôi qua TB vẫn nằm trong đó.mấy sao nữ ở ngoài khóc thút thít .Mấy sao nam ở bên an ủi người iêu.Riêng ST anh cảm thấy rất có lỗi , com tim như bị xé nát từng mảnh.Nếu anh ko đánh cô thì đã ko có truyện gì xảy ra

Cuois cùng thì cánh cửa cấp cứu bật mở ông bác sĩ ra ngoài trong tình trạng mồ hôi nhễ nhại

-bác sĩ bạn tôi sao rồi-đồng thanh

-bạn các người đã qua cơn nguy kịch-bác sĩ nói ra khiến 11 chòm sao thở phù nhẹ nhõm nhưng câu sau thì khiến gọ hóa đá luôi

-nhưng có tỉnh laijddc hay không thì tùy thuộc vào thời gian

-cảm ơn bác sĩ-MK là người tỉnh lại đầu tiên

11 chòm sao nhìn thấy TB nằm trên giường mà không khỏi xót xa.Khuôn mặt trắng hồng giờ trắng bệch không còn sức sống.Đôi môi anh đào nhợt nhạt.Nhìn thật khác với một TB năng động, nghịch ngợm bình thường.

-tất cả là tai cậu-TY hét vào mặt ST

-tôi...tôi-ST ấp úng

-cậu có bít cậu đã xúc phạm TB lắm ko.Cậu ấy ghét nhát là ai động vào khuôn mặt mình.Đẫ vậy cậu còn là người nó thích nất nữa-TY

-CÁI GÌ-9 cs ngác nhiên

-đúng đó.Chúng tôi đã chơi lau vs nó từng biểu hiện , cử chỉ của nó đối vơi ST đã khiến chúng tôi nhận ra.Nó tuy rất hiểu về tình cảm của người khác nhưng trong truyện của nó thì nó rất ngu ngơ-BD cũng đồng tình

Xong mọi truyện lại chìm vào im lặng.Hôm đó tất cả ra về, ĐỂ MK st ƠT LẠI, NHỎ THAnh cũng không được phép đến làm phiền

-TBà mk thật sự ko cố ý muốn tát cậu đâu

-mình tháy cậu như vậy mk cũng đau lắm

-thật nực cười tớ cứ tưởng se không ai thay thế được người ấy vậy mà -ST cười buồn

Cứ thế cậu ta ngồi dó tự kỷ một mình rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết

3 tháng sau .Mọi người đang tập trung đầy đủ ở phòng bệnh của TB.BD tiến đến TB, tháo sợi vòng cổ của Bình ra

-cậu làm gì đó-TY hỏi

-à tự dưng tớ muốn xem lại nó-BD vừa ns vừa lắc lắc sợi dây chuyền

Vừa nhìn thấy nó ST ngạc nhiên tột cũng

--cậu .. cậu lấy nó ở đâu-ST chạy đến hỏi dồn dập BD

-Thì của TB-BD

Nghe xong câu đó ST mới đầu là ngỡ ngàng xong vui mừng khôn xiets.TB chính là người ấy , người anh đã đánh mất khi xưa.Tại vì sao ST nhận ra ư vì chiếc day chuyenf đó có 102 mà anh đã tặng cho cô.Anh đúng thật là ngu mà cô đã ở gần anh bao lâu rồi mà giờ anh mới nhận ra

-TB cử động rồi kìa-CG thét lên

-mau mau gọi bác sĩ

-Cô bé đã có dấu hiệu tỉnh lại-bác sĩ vui mừng nói

Đúng lúc đó đôi mắt xám tro của TB từ từ mở ra.Trong đầu cô những hình ảnh từ quá khứ hiện về.Đúng cô đã lấy lại được trí nhớ

-cháu cảm thấy sao rồi

-Tại sao tôi lại nhớ lại đc mọi thứ-TB ko trả lời câu hỏi của bác sĩ

-ơ ơ à là do khi cháu bị tai nạn có bị đập mạnh đầu xuống đường nên nó vậy-Bác sĩ nói

Khi bác sĩ vừa bước ra ngoàiMọi người túm tụm lại hỏi TB

-Tôi ko sao-TB gượng cười

-TB tớ.....

Vừa nhìn thấy ST , TB trừng mắt nhìn anh.Ko phải vì anhđã khiến cô gặp tai nạn mà vìa anh năm xưa đã khiến cô đau khổ.Cô có thể dễ dàng nhận ra ST vì trông nom mặt anh vẫn có nét giống xưa nhiều.Còn ST ko nhận ra cô là phải , trước đây khi ms gặp TB anh cũng có tưởng rằng cô là nười ấy nhưng khi nhìn vào ánh mắt của TB thì anh đã nghĩ cô kophair.Vì tb trước dây có 1 ánh mắt biết cười.Còn hiện nay là 1 ánh mắt man mác buồn

-Năm xưa anh làm tôi khổ chưa đủ sao, giờ lại còn mún gì nữa

-anh...anh nghe anh giải thích đa-ST cố gắng nói

-Tôi ko nghe anh cút ra ngoài đi-TB gào lên.Mọi người trong phóng khong hiểu truyện gì xảy ra nhưng vẫn im lặng vì biết không phải là lúc để hỏi.

1 tuần liên tiếp TB không chịu gặp mặt TB.saNG SHUM NAY KHI tb VỪA NGỦ DẬY THÌ THẤY TRÊN BÀN CÓ 1 BỨC THƯ

''Gửi TB .aNH đúng là 1 thằng tồi tệ đúng không.Anh không xứng đáng để được anh tha lỗi.Anh biết mk làm sai nhiều lắm nhưng em phải tin anh , anh chưa bao giờ hết yêu em cả.Hôm đó anh bắt buộc phải chia tay với em vì anh đã có hôn ước nhưng ngờ dâu hôn ước đó lại là vs chính em.Nhưng cũng chính khi anh nhận ra điều đó thì em đã biến mất hoàn toàn.Anh xin lỗi em nhiều lắm.HAIZZ hôm nay cũng đã đến ngày anh phải đính hôn với THa nh rồi.Mong em em hạnh phúc

...... ..... ..... ST'''

đọc xong bức thư TB thay nhanh quần áo đến khác sạn XXX.Thật ra lề dính hun phải ddc tổ chức ở Anh nhưng do có 1 vài việc cần thiết nên đã tổ chức tại VIệt

Vừa đặt chân xuống khác sạn TB chạy nhanh lên tầng 4 .

-HUm nay là buổi lễ đính hôn của Thiên Thanh và ST và xin mời 2 nv chính bước lên đây-Tiếng MC vang lên

-Ồ 2 ngươi có thể đeo nhẫn đính ước cho nhau đc ko-MC đưa hộp nhẫn trước mặt hai ng.ST do dự cầm chiếc nhẫn lên đang định đeo vào cho Tha nh thì 1 tiếng hét vang lên

DỪNG LẠI-TB thở hổn hển hét.Thấy TB tất thảy 11 cs giật này mình

-cô là ai mà dám phá đám lễ đính hôn của tôi-THanh chua ngoa nói

-là ai ư LÀ CÔNG CHÚA NƯỚC ANH HAY NỮ HOÀNG ANH SAU NÀY-TB

-cô ns láo bằng chứng đâu-TTHanh

-bằng chứng đây-Nói rồi TB vạch áo xuopongs để lộ bờ vai trắng nón nà.Trên đó còn có dấu ấn của hoàng tộc Anh Quốc - người kế vị tương lai

Nhìn thay nó ông JACK- BỐ TB chạy ngay đến oomchaamf lấy cô

-TB con đúng là TB, con đi đâu mà giờ ms trở về, con có biết ta nhớ con lắm không

-con cũng nhớ cha lắm, con sẽ kể cho cha sau.Giof giải quyết truyện này

-Nhưng tôi mới là ng đính hôn vs anh ấy

-cô đủ tư cách

-công chúa ns Anh sao ko đủ

-Ôf vậy ư-TB nhếch mép cười xong dơ giấy xét nhiệm ADN ra trước mặt Thanh.Đừng tưởng những ngày qua TB ở ko nhé, cô vãn đang diều tra đó.Trước đây cũng chính vì bản xét nhiệm ADN giả mà ba cô đã phải cưới mẹ Thanh làm vợ 2.Giowf sự thát được phơi bày mẹ con Thiên Thanh hoảng sợ người run bần bật.Ông Jack thì mặt nổi đầy gân xanh ra lệnh cho người nhốt họ vào phòng phạt tý nữa sẽ xử lý theo luạt của hoàng tộc

-TB em làm g....ST chưa kịp nói hét câu.TB đã kéo áo anh xuống và đặt len môi anh 1 nụ hôn mãnh liệt.Mới đầu ST ngỡ ngàng xong cũng vòng tay qua eo TB dáp trả

-hic...hic em xin lỗi vì đã không nghe lời anh nói-Vừa dứt ra khỏi nụ hôn , TB đã khóc thút thít

-Ngốc , anh mới phải xin lỗi em.ANH yêu em nhìu lắm tb-ST lau ns mắt cho TB

-Em cũng yêu anh-TB vòng tay qua ôm ST

-Cuôi cùng 2 ng cũng thành cặp rồi ta tưởng 2 người sẽ không đến được với nhau chứ-CG

-hì hì xin lỗi để các cụ lo lằng-TB cười ngượng ngùng

-COUPLE CUỐI CÙNG RA ĐỜI-10 chòm sao cũng hét

1 năm sau.............

tại lễ đường, có 6 cặp đôi tiên đồng ngọc nữ đang đứng cạnh nhau. trông ai cũng thật hạnh phúc. và ko ai khác chính là 12 cs. hôm nay là lễ cưới của họ. đương nhiên chú rể là 6 sao nam rồi. mất một năm trời, họ mói thuyết phục đc bố mẹ cho làm đám cưới. TB hạnh phúc lắm, vì chú rể của TB là ST.Và cuối cùng sau bao trắc trở họ cũng đến được với nhau

THE END

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/tinh-yeu-cua-12-chom-sao